

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย



การสื่อสารระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารของหมอดูแต่ละประเภท ประกอบด้วย หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางใน, หมอดูประเภท 12 ราศี ( วันเดือนปีเกิด ), และหมอดูประเภทไพ่ยิปซี ( ไพ่ทาโรต์ ) รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความรู้สึกพึงพอใจหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมอดู

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาถึงลักษณะ รูปแบบ และวิธีการสื่อสารทั้งในส่วน of หมอดูและตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็นการเก็บข้อมูลในส่วนของผู้เข้ารับบริการและประเมินถึงวิธีการสื่อสารของหมอดูในบางส่วน ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยจะใช้วิธีการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม (Participation Observation) เป็นการเก็บข้อมูลในส่วน of หมอดู

ในการแสดงผลการวิจัยนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย ส่วนที่ 1. จะเป็นการแสดงผลการวิจัยที่ได้จากการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม ส่วนที่ 2. เป็นการแสดงผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถาม และส่วนที่ 3. จะเป็นการแสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย

#### ส่วนที่ 1. ผลการวิจัยที่ได้จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม พบว่า

\* หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้ในส่วนนี้ซึ่งเกิดจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมของผู้วิจัยนั้น เป็นการสรุปจากข้อมูลที่ได้จากการจำกัดขอบเขตในการศึกษา ดังนั้นในความเป็นจริงสิ่งที่ปรากฏในกลุ่มหมอดูที่มีอยู่ทั่วไป จึงอาจมีความแตกต่างกันออกไปจากผลที่ได้ในบางกรณี

## สิ่งที่แต่ละศาสตร์ให้ความสำคัญ

คนทรงเจ้าหรือนั่งทางใน

ศาสตร์นี้ให้ความสำคัญในเรื่องของ องค์เทพ วิญญาณ อำนาจลี้ลับ อำนาจศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ รวมถึงความสามารถของหมอดูเพียงอย่างเดียว ดังเช่นคำกล่าวที่เกิดขึ้นของหมอดู ดังต่อไปนี้

" การดูของเราเป็นการดูในลักษณะของการเข้ามาหาเราเห็น เราบอกคุณได้ "

" ถ้ามีปัญหาหรือติดขัดอะไรก็จุดธูปของเสด็จแม่มา บอกมาแล้วแม่จะช่วย "

12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)

ศาสตร์นี้ให้ความสำคัญในเรื่องของดวงดาว การโคจรของดวงดาว การทำมุมระหว่างดวงดาว ช่วงเวลา ระยะเวลา รวมถึงข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการในเรื่องที่เกี่ยวกับความแน่นอนของเวลา สถานที่ และความสามารถของหมอดู ดังเช่นคำกล่าวของหมอดูที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

" คุณต้องเอาให้ชัวร์นะว่าเวลาเกิดของคุณมันเวลาไหนกันแน่ เพราะระหว่าง 00.35 น. กับ 01.35 น. นี่มันคนละลัคนาเลยนะ แล้วมันก็แตกต่างกันมาก ด้วยระหว่างราศีพิจิกกับราศีธนูเนี่ย "

" ดวงของเค้าคนที่คุณถามนะก็พอที่จะบอกได้คร่าวๆเท่านั้นแหละ ถ้าจะให้ลงลึกจริงๆก็ต้องรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเค้า คุณรู้มั้ยล่ะ ถ้ารู้ก็บอกมาเดี๋ยวจะดูให้ "

" ดวงคุณนะมันแก้ไม่ได้ เพราะดวงความรักมันเสียโดยพื้นดวง จากเวลาเกิดของคุณเลย "

## ไฟยิปซี (ไฟทาโรต์)

ศาสตร์นี้ให้ความสำคัญในเรื่องของความหมายเชิงสัญลักษณ์ รูปภาพ จิตใต้สำนึก รวมถึงความตั้งมั่นของสมาธิจากผู้เข้ารับบริการ และความสามารถของหมอดู

ดังเช่น ตัวอย่างในการแสดงถึงการที่หมอดูประเภทนี้ให้ความสำคัญกับเรื่องของสมาธิที่ผู้เข้ารับบริการพึงมี ซึ่งศาสตร์นี้เชื่อว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมีผลต่อคำทำนายเนื่องจากจะเป็นการเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกกับภาพที่จะเกิดขึ้นออกมาได้

" เดี่ยวตัดไฟมือซ้ายนะครับ แล้วถือไฟ 2 มือไว้ นะครับ แบบนี้นะครับ ( ใช้มือทั้ง 2 ข้างถือด้านข้างของไฟ ) ความแน่นอยู่ที่การอธิษฐาน ทุกเรื่องที่ยากรู้ ถ่ายทอดความรู้สึกออกมา เค้าจะให้คำตอบภายใน 1 ปี อธิษฐานเลยครับ "

" เอ้า ให้แน่ๆ ( เสียงเริ่มดุ ) อย่าสับสน ไฟนะสับสนไม่ได้นะลูกสาว สับสนไฟก็ตอบมาสับสนนะ เธอต้องมั่นใจว่า เธอถามคนไหนก่อน เอ้า อย่าเปิดไฟซิ ยังไม่ทันถามเลย สับไฟใหม่ ( เสียงเริ่มเครียด ปน ดุ ) สมาธิไม่พอเรอนะ เอาสมาธิใหม่ ข้าพเจ้าขอถาม อธิษฐานจิตไว้ ภาพแห่งความจริง และทางแก้ไข "

รวมถึงการให้ความสำคัญขั้นตอนที่เรียกว่าเป็นการตัดไฟ เนื่องจากเชื่อว่าในขณะที่ผู้เข้ารับบริการทำการตัดไฟนั้น ช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็นการจังหวะของการรวบรวมสมาธิที่ดีที่สุด

" อ้าว มือขวาจับ มือซ้ายสับค่ะ สมาธิค่ะ ซ้ายตัดค่ะ ไฟยิปซีไฟตัดสำคัญนะ ค่ะเพราะมันจะบ่งบอกถึงบางสิ่งบางอย่างที่เค้าอยากบอก โอเค 13 ใบ ซ้ายหยิบค่ะ "

" เดี่ยวสับไฟอีกทีนะ ขวาจับ ซ้ายตัด ไฟตัดเนี่ยส่วนมากจะมีคำตอบหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญ จะสามารถบอกได้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่กำลังจะเกิดกับบุคคลนี้ในไม่ช้า หรือ ณ. เวลานี้ เค้าจะเจอแบบนี้หรือเค้าจะเป็นลักษณะนี้ๆ อย่างนี้ หละคะ "

ลักษณะของหมอดู ( จากการสังเกตในหมอดูกลุ่มตัวอย่าง 15 คน )

	คนทรงเจ้า	12 ราศี	ไพ่ยิปซี	รวม
<b>เพศ</b>				
- ชาย	2	3	2	7
- หญิง	3	2	3	8
<b>อายุ</b>				
- อายุประมาณ 50 ปี ขึ้นไป	4	1		5
- อายุประมาณ 40-50 ปี	1	2		3
- อายุประมาณ 30-40 ปี		2	5	7
<b>การแสดงออก</b>				
- แสดงถึงความน่าเกรงขาม	5			5
- แสดงถึงความน่าเคารพ		3	1	4
- แสดงถึงความเป็นกันเอง		2	4	6

\*หมายเหตุ ข้อมูลที่ได้ในส่วนนี้นั้นมาจากการประเมินของผู้วิจัย จากการมองภาพรวม ทั้งในเรื่องของอายุที่พิจารณาจากการแต่งกาย การวางตัว และลักษณะภายนอกที่ปรากฏ รวมถึงในเรื่องของการแสดงออก การแสดงออกถึงความน่าเกรงขามนั้น ผู้วิจัยพิจารณาจากการสนทนาที่หมอดูมีต่อผู้เข้ารับบริการ การจัดสถานที่บรรยากาศ การวางตัวเพื่อสร้างให้เกิดเป็นความน่าเชื่อถือ รวมถึงสร้างให้เกิดเป็นความแตกต่างระหว่างตัวหมอดูกับผู้เข้ารับบริการ

จากการสังเกตถึงลักษณะของหมอดู (โดยสังเกตจากหมอดูกลุ่มตัวอย่าง 15 คน )

พบว่า ลักษณะของหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 50 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือ มีอายุประมาณ 40-50 ปี การแสดงออกของหมอดูเพื่อให้เกิดเป็นการรับรู้ในตัวผู้เข้ารับบริการนั้น จะมีลักษณะที่แสดงถึงความน่าเกรงขามมากที่สุด

ลักษณะของหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด) ส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 30-40 ปี และ อายุประมาณ 40-50 ปี เป็นสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน การแสดงออกของหมอดูเพื่อให้เกิดเป็นการรับรู้ในตัวผู้เข้ารับบริการนั้น จะมีลักษณะที่แสดงถึงความน่าเคารพมากที่สุด

ลักษณะของหมอดูประเภทไฟยิปซี (ไฟทาโรต์) ส่วนใหญ่ จะเป็นเพศหญิง มีอายุประมาณ 30-40 ปี การแสดงออกของหมอดูเพื่อให้เกิดเป็นการรับรู้ในตัวผู้เข้ารับบริการนั้น จะมีลักษณะที่แสดงถึงความเป็นกันเองมากที่สุด

**รูปแบบของสถานที่ที่ใช้ในการให้คำทำนาย** (จากการสังเกตในหมอดูกลุ่มตัวอย่าง 15 คน)

รูปแบบในการให้บริการของหมอดู จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ

### 1. หมอดูที่มีสถานที่ประจำสำหรับการให้บริการ

หมอดูที่มีรูปแบบในการให้บริการในลักษณะนี้นั้นส่วนใหญ่จะเป็นหมอดูที่มีการเปิดให้บริการกับลูกค้าเป็นประจำเกือบทุกวันและมีเวลาในการเปิด-ปิดการให้บริการแก่ลูกค้าค่อนข้างที่จะแน่นอน หมอดูที่มีการใช้สถานที่ประจำในการให้บริการส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการยึดอาชีพหมอดูเป็นงานประจำหรือเป็นงานหลักและประกอบเพียงอาชีพเดียว ดังนั้นการที่ต้องมีสถานที่ประจำจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งสถานที่ประจำที่หมอดูมีการเลือกใช้นั้นจะพบอยู่ 3 ลักษณะที่ชัดเจน

- ตั้งอยู่บนพื้นที่ส่วนตัว คือ ใช้สถานที่ภายในบ้าน, ที่พัก, หรือสำนักงานของตนเองเป็นสถานที่ที่จัดไว้เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า สถานที่ในลักษณะนี้สามารถให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าได้ในระดับหนึ่งซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับการจัดสถานที่ของหมอดูแต่ละคนด้วยเช่นกัน แต่โดยรวมแล้วจะมีการกันห้องหรือมีการแบ่งพื้นที่ระหว่างลูกค้าที่กำลังเข้ารับบริการกับลูกค้าคนอื่นๆ ในระยะห่างระดับหนึ่ง

- ตั้งอยู่บนพื้นที่เฉพาะ ( Zone ) หรือเป็นพื้นที่ที่มีการสร้างหรือจัดขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าที่ต้องการจะเข้ามาดูดวงโดยเฉพาะ สถานที่ในลักษณะนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือเป็นพื้นที่เดียวแต่มีหมอดูหลายคนรวมอยู่เพื่อคอยให้บริการ ซึ่งแล้วแต่ลูกค้าจะเป็นผู้เลือกที่จะเดินเข้าไปหาเข้าไปใช้บริการ ซึ่งจะมีหมอดูประจำอยู่ในสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป สถานที่ดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นสถานที่เปิดและเหมือนเป็นที่ส่วนรวมที่นั่งของหมอดูแต่ละท่านนั้นอาจจะไม่ห่างกันเท่าไรนัก อีกทั้งคนภายนอกยังสามารถเดินเข้าออกผ่านไปมาได้ด้วย ดังนั้นสถานที่ในลักษณะนี้อาจไม่ให้ความเป็นส่วนตัวกับลูกค้าเท่าใดนัก

ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวจะไม่มีการเก็บค่าเช่าพื้นที่จากหมอดูจึงทำให้หมอดูบางคนสามารถทำการจับจองพื้นที่ดังกล่าวไว้เป็นที่ประจำของตนสำหรับการดูดวงโดยส่วนใหญ่จะเลือกนั่งบริเวณจุดที่สามารถเป็นจุดสนใจของผู้คนที่ผ่านไปมา คนเดินทั่วไปสามารถมองเห็นได้ง่าย ซึ่งตำแหน่งที่ตั้งอาจมีเปลี่ยนไปบ้างเล็กน้อยแต่ก็จะวนเวียนอยู่ในบริเวณที่ยังใกล้เคียงกันอยู่ หมอดูที่ใช้สถานที่ในลักษณะนี้จะมีการใช้โต๊ะตั้งแบบพับเก็บได้หรือการใช้เสื่อเพื่อปูเป็นการแสดงถึงความเป็นสถานที่ตั้งของตน

## 2. หมอดูที่ไม่มีสถานที่ประจำสำหรับการให้บริการ

หมอดูที่มีรูปแบบในการให้บริการในลักษณะนี้นั้น โดยส่วนใหญ่จะมีสถานที่เฉพาะแห่งหนึ่งที่มีไว้สำหรับให้บริการแก่ลูกค้า แต่วันและเวลาในการให้บริการจะไม่แน่นอนและเต็มเวลาเหมือนหมอดูประเภทที่มีสถานที่ประจำ ทั้งนี้เนื่องจากในบางครั้งตัวหมอดูนั้นไม่มีงานประจำหรืองานหลักทำควบคู่ไปด้วยจึงไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการตลอดเวลาได้และในบางครั้งอาจจะต้องมีการยืมใช้สถานที่ใดที่หนึ่งในบางคราวหรือชั่วคราวบ้าง แต่หมอดูในลักษณะนี้นั้นจะมีบางกลุ่มที่สามารถให้บริการกับลูกค้านอกสถานที่อาจจะมีสถานที่ที่แน่นอนสำหรับไว้ให้บริการแก่ลูกค้าอยู่แล้วในสถานที่หนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่ไปยังที่อื่นได้เพื่อความสะดวกของลูกค้าอีกรายโดยสถานที่นั้นอาจจะเป็นบ้านหรือเป็นที่ทำงานของลูกค้ารายนั้นก็ได้ แต่ในการให้บริการนอกสถานที่นั้นอาจจะต้องมีเงื่อนไขบางอย่างเพิ่มขึ้นจากการเข้ารับบริการทั่วไปหรือการเข้ามารับบริการยังสถานที่ของหมอดู นั่นคืออาจจะต้องมีการกำหนดจำนวนคนในการดูครั้งนั้นๆว่าจะต้องไม่ต่ำกว่ากี่คนอาจจะ 4 - 5 คนหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหมอดู หรือในกรณีที่สถานที่ที่ลูกค้าต้องการที่จะนัดกับหมอดูนั้นมันเป็นระยะทางที่ไกลจากบริเวณที่หมอดูอยู่ก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนตำแหน่งให้เป็นจุดศูนย์กลางระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายหรือสถานที่ที่คนทั่วไปรู้จักแทน แต่ในบางครั้งหากลูกค้าต้องการที่จะได้รับความสะดวกจริงๆอยากรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวในการดูดวงจริงๆ หมอดูก็อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมในส่วนของการบริการมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของลูกค้าเช่นกัน

รูปแบบของสถานที่ในการให้บริการของหมอดู	ทรงเจ้า ทางใน	12ราศี	ไฟอิปซี	รวม
มีสถานที่ประจำเป็นที่บ้าน,สำนักงาน	3	1	2	6
มีสถานที่ประจำเป็นลักษณะการจัดพื้นที่เฉพาะ(Zone)	-	3	-	3
มีสถานที่ประจำเป็นพื้นที่สาธารณะ	1	-	-	1
ไม่มีสถานที่ประจำตลอดแต่มีการให้บริการ นอกสถานที่	-	1	3	4
ไม่มีสถานที่ประจำตลอดแต่จะใช้สถานที่ ภายในองค์กรที่ตนสังกัด	1	-	-	1
รวม	5	5	5	15

\*หมายเหตุ การให้ความหมายของคำว่ารูปแบบของสถานที่ในการให้บริการของหมอดู มาจากการสังเกตและการนิยามของผู้วิจัย

จากการสังเกตพบว่า หมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางในส่วนใหญ่ จะมีสถานที่ประจำเป็นที่บ้าน,สำนักงาน มีสถานที่ประจำเป็นพื้นที่สาธารณะ, และไม่มีสถานที่ประจำตลอดแต่จะใช้สถานที่ภายในองค์กรที่ตนสังกัด เป็นรูปแบบที่รองลงมา

หมอดูประเภท 12 ราศีส่วนใหญ่ จะมีสถานที่ประจำเป็นลักษณะการจัดพื้นที่เฉพาะ (Zone) และมีสถานที่ประจำเป็นที่บ้าน,สำนักงานและไม่มีสถานที่ประจำตลอดแต่มีการให้บริการนอกสถานที่ เป็นรูปแบบที่รองลงมา

หมอดูประเภท ไฟอิปซีส่วนใหญ่ จะไม่มีสถานที่ประจำตลอดแต่มีการให้บริการนอกสถานที่ และจะมีสถานที่ประจำเป็นที่บ้าน,สำนักงานเป็นรูปแบบที่รองลงมา

## เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการจากหมอดูนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญได้เข้าไปรับบริการ หมอดูแต่ละคนก็จะมี การสร้างเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความสะดวกและเพื่อ ต้องการสร้างให้เกิดเป็นคุณค่าบางอย่างขึ้นมา ความยากง่ายในการเข้ารับบริการจากหมอดูใน บางครั้งก็เป็นเรื่องที่สามารถสะท้อนถึงควมมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของหมอดูดังกล่าวได้ เช่นกันหมอดูบางคนจึงอาจมีการสร้างเงื่อนไขบางอย่างให้เกิดขึ้น

-กำหนดจำนวนคนที่รับดูในแต่ละวัน กำหนดช่วงเวลาในแต่ละวันที่จะรับดูซึ่งทั้งนี้ จะไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า จะรับดูตามลำดับก่อนหลังของผู้ที่มาถึง

-กำหนดให้ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อทำการลงเวลาหรือสอบถามถึงคิวว่าจะ สามารถดูในวันเวลาตามที่ต้องการได้หรือไม่ ในกรณีนี้ส่วนใหญ่ที่จะต้องมีการนัดหมาย เนื่องมาจากในบางครั้งลักษณะการให้บริการของหมอดูบางท่านมีสถานที่ที่ไม่แน่นอน รวมถึง หมอดูท่านนี้อาจมีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่งแล้ว หรือหากเป็นหมอดูที่มีสถานที่ประจำก็จะมีผู้ที่ สนใจที่จะเข้ารับบริการหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมีการ โทรนัดจองคิว ล่วงหน้าเพื่อความสะดวกของทั้ง 2 ฝ่าย

-สามารถที่จะเข้าไปยังสถานที่ที่หมอดูเปิดให้บริการได้เลยโดยไม่ต้องทำการนัดหมาย ล่วงหน้า การที่หมอดูท่านใดมีการสร้างเงื่อนไขในการเข้ารับบริการที่ไม่ซับซ้อนเช่นนี้นั้นไม่ได้ หมายความว่าหมอดูท่านนั้นจะไม่มีความสามารถหรือจะไม่ค่อยมีผู้มาใช้บริการ หมอดูในกลุ่มนี้ ที่จัดว่ามีชื่อเสียงก็จะมีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามาใช้บริการตลอดเวลาเช่นกันหรือหากมี เบอร์ติดต่อก็ สามารถรับจองคิวทางโทรศัพท์ได้ เพียงแต่หมอดูในลักษณะนี้จะมีชื่อแตกต่างอยู่ที่สถานที่ ให้บริการนั้นคือสถานที่สำหรับให้บริการนั้นจะมีลักษณะที่ดังที่เด่นชัด สังเกตเห็นง่าย ตัวสถานที่ จะมีลักษณะเปิดโล่งหรือเป็นกระจกให้แสงภายนอกสามารถมองเห็นทะลุเข้ามาได้ส่วนใหญ่มักจะ

	ทางเดิน	ทางรถ	ทางเรือ	รวม
ไม่มีการจองต้องไปนั่งรอคิวยังสถานที่นั้น	3	1		4
ทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์	1	1	5	7
สามารถเข้าไปดูได้โดยบางครั้งไม่ต้องมีการ นัดหมายล่วงหน้า	1	3		4
รวม	5	5	5	15



จากการสังเกตพบว่า เจื่อนใจในการเข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในนั้นส่วนใหญ่ การนั่งรอคิวยังสถานที่นั้นตามวัน,เวลาที่กำหนดจะพบมากที่สุด การทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์, และสามารถเข้าไปดูได้เลยโดยบางครั้งไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า นั้นเป็นลำดับต่อมา

เจื่อนใจในการเข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด) ส่วนใหญ่สามารถเข้าไปดูได้เลยโดยบางครั้งไม่ต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า, การทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ เป็นลำดับต่อมา

เจื่อนใจในการเข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟ้อปซีส่วนใหญ่ จะเป็นทำการนัดหมายล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์เพียงเท่านั้น

### ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ

สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการนั้นจะมีความแตกต่างกันออกไปตามความเชื่อ ความสามารถ หรือตามความต้องการของหมอดูแต่ละท่าน

อัตราค่าบริการ	ทรงเจ้านั่งทางใน	12ราศี	ไฟ้อปซี	รวม
10 - 99 บาท	3			3
100 – 200 บาท	2	4	2	8
300 – 400 บาท			2	2
500 – 600 บาท		1	1	2
รวม	5	5	5	15

\* หมายเหตุ อัตราค่าบริการของหมอดูที่ปรากฏดังกล่าวนี้เป็นอัตราค่าบริการที่อยู่ในขอบเขตของการเลือกหมอดูในงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจจะมากหรือน้อยกว่าการสำรวจดังกล่าวนี้ได้

จากการสังเกตพบว่า ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในนั้นจะมีอัตราค่าบริการส่วนใหญ่อยู่ที่ 10 – 99 บาท รองลงมาคือ 100 – 200 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)จะมีอัตราค่าบริการส่วนใหญ่อยู่ที่ 100 – 200 บาท รองลงมาคือ 500 – 600 บาท

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟิปซีจะมีอัตราค่าบริการส่วน  
ใหญ่อยู่ที่ 100 – 200 บาท และ 300 – 400 บาท รองลงมาคือ 500 – 600 บาท

ในกลุ่มตัวอย่างของหมอดูที่ได้สำรวจนี้ พบว่า หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางใน  
จะใช้ศาสตร์หลักของตนเองเพื่อศาสตร์เดียวในการให้คำทำนาย ในขณะที่หมอดูประเภท 12  
ราศี (วันเดือนปีเกิด) ส่วนใหญ่ก็จะใช้ศาสตร์หลักของตนเพียงศาสตร์เดียวในการทำนายเช่นกัน  
แต่จะมีอยู่ 2 คน ที่ได้ทำศาสตร์ทางด้านไฟิปซีมาใช้ประกอบในการให้คำทำนาย โดยจะมี  
รูปแบบในการใช้แบบเดียวกัน คือจะเป็นการให้คำทำนายโดยรวมด้วยคำทำนายที่ได้จากวันเดือน  
ปีเกิดก่อน จากนั้นเมื่อถึงคำถามเฉพาะเรื่อง หมอดูจะนำไฟิปซีเข้ามาประกอบในการทำนาย  
สำหรับหมอดูประเภทไฟิปซีส่วนใหญ่จะใช้ศาสตร์หลักของตนร่วมกับศาสตร์อื่นๆ เช่น ใช้วัน  
เดือนปีเกิด ศาสตร์ในการตั้งชื่อ เลขศาสตร์ ฯลฯ มาประกอบในการให้คำทำนาย และโดยส่วน  
ใหญ่จะนำคำทำนายที่ได้จากศาสตร์อื่นมาเป็นคำทำนายในช่วงแรกก่อนแล้วจึงเข้าสู่การทำนาย  
โดยใช้ศาสตร์หลัก จะมีเพียงท่าน 2 ท่านในหมอดูประเภทไฟิปซีนีที่ใช้ศาสตร์หลักของตนเพียง  
ศาสตร์เดียวในการให้คำทำนาย

## วิธีการสื่อสารเพื่อให้คำทำนายของหมอดูแต่ละประเภท

จากความเชื่อที่แตกต่างกันของศาสตร์แต่ละประเภท ดังนั้นจึงส่งผลให้ลักษณะหรือรูปแบบของคำทำนายมีความแตกต่างกันออกไป เช่น

❖ หากเป็นกรณีที่ผู้เข้ารับบริการต้องการถามถึงคู่ครอง, เนื้อคู่ เพื่อที่จะนำไปใช้ประกอบในการตัดสินใจ ด้วยคำถามที่ว่า ตอนนี้ถ้ามีอยู่อยู่ 2 คนที่เข้ามา จะเลือกคนไหนดีกว่ากัน

### ลักษณะคำทำนายจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน

คำทำนายของหมอดูคนที่ 1 “ คนนี้ยังไม่ใช่หรือลูก เป็นแค่คู่ผ่าน ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ยังไม่ใช่ ต้องรออีกหน่อยถึงจะเจอคู่แท้ ประมาณ 27 นะลูก ลูกจะเจอคู่ของลูกตอนอายุ 27 ให้เลือกคนที่ผิวขาวนะ อย่าเลือกคนผิวคล้ำ เพราะคนผิวขาวนะจะมีความรัก ความซื่อสัตย์ให้ลูกมากกว่า คนที่ผิวออกคล้ำนั้นนะ มักจะเป็นพวกกะล่อนซะมากกว่า ไม่ดีหรือลูก ช่วงนี้ยังไม่ใช่หรือ เป็นแค่คู่ผ่านนะ “

คำทำนายของหมอดูคนที่ 2 “ ที่มาเนีย อยากรู้เรื่องความรักใช่ไหมละ บอกได้เลยนะว่าตอนนี้ที่มีคบๆกันอยู่นะ ยังไม่ใช่ เดี่ยวอยู่ๆไปเธอก็จะเบื่อเค้า คู่ของเธอจะต้องรออีกซักพักเป็นผู้ชายผิวขาว ร่างใหญ่ อยู่ในหมู่ญาติๆเธอแน่แหละ

คำทำนายของหมอดูคนที่ 3 “ พระเจ้าก่อง พระเจ้าแก้ว หูทิพย์ ตาทิพย์ ผู้เห็นการณ์ไกล ขอบอกว่า ผู้หญิงคนนี้มีเนื้อคู่ 2 คน คนหนึ่งเป็นคู่เวรคู่กรรม อีกคนหนึ่งเป็นคู่สร้างคู่สม ให้เขาเลือกเอาเอง ขอคู่มือหนูหน่อย อืม..แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ละ เพราะเส้นคู่ครองหนูขาดไป อืมม.. พระเจ้าก่อง พระเจ้าแก้ว บอกว่า ผู้หญิงคนนี้จะแต่งงานเร็วก็ได้ 26-27 ก็ได้ แต่มาต่อเส้นคู่ครองซะ ต่อเส้นวาสนา ลงนะ หน้าทองของไสยดำ “

คำทำนายของหมอดูคนที่ 4 “คนนี่เนีย ขณะนี้เป็นเพื่อนกัน เจ้าชอบคนที่ เป็นพยาบาล หรือ หมออยู่ เอาน่า อย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนี้เลย แต่รับประกันว่า เจ้าไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอแน่นอน

เดี๋ยวนะ อือ.. (จืดๆ เขียนๆ) เล่าบอกว่าเพื่อน เล่าบอกว่ายังไม่แน่นอน หมายถึงเค้าจะไม่ใช่เธอ เล่าบอกว่าที่จริงนะ เค้าก็สนิทกับเธอนะ แต่มันยังไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ เอ้ออีกคน ชื่ออะไรนะ เออ คนนี้เค้ายังชอบเธออยู่บ้างนะ ทำไมเธอไม่ชอบคนนี้ล่ะ เล่าบอกมาอย่างนี้นะ เล่าบอกว่า ที่จริงนะ เค้าก็ชอบเธออยู่บ้างเหมือนกัน “

คำทำนายของหมอดูคนที่ 5 “ เอ็งนะมันปากแข็ง ไม่เลิกหรอก หมายถึงไอ้คนแรกนะ แต่อีกคนนึงนะ อย่าไปสนใจมันเลย มันไม่ได้เรื่อง “

### ลักษณะคำทำนายจากหมอดูประเภท 12 ราศี

คำทำนายของหมอดูคนที่ 6 “ ผู้ชายคนที่จะมาเป็นผู้ขอ จะต้องเกิดปีมะโรง หรือมะเส็ง มีพี่สาวก่อน รองลงมาก็เป็นเค้า คือ คนที่เคยร่วมทำบุญกันมา ถ้าไม่ใช่ตามนี้ ก็จะเป็นคู่ประเดี๋ยวประด๋าว แล้วคนที่คบอยู่นี้ปีอะไรล่ะ คนนี้ (1)เค้าก็ยอมหนูนี้ แต่อีกคน(2)เนี่ย ปีนี้เค้าจะหลงทางไปแล้ว เค้าจะเลือกคนผิดและก็ดูเหมือนเค้ากำลังจะเหินห่างจากหนูนะ ไม่หนูที่เป็นฝ่ายเหินห่างจากเค้าก็เป็นเค้าที่เหินห่างจากหนูคือมันมีเหตุที่ทำให้ต้องเหินห่างกัน คนนี้ชื่ออะไร(2) ยังไม่มั่นคง ยังไม่แน่นอนไปเรื่อยๆ แล้วอีกคนชื่ออะไร(1) คนนี้เค้าเอาแต่ความคิดของตัวเองอยู่น่า แต่ไม่เป็นไรหรอก เรียนให้จบ ทำงาน หนูยังมีโอกาสอีกเยอะ ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 7 “ ตอนนี้ไม่มีใครมาขอหมั้นรั้ง มันจะมีเข้ามา 2 คนนะ เล่าบอกว่า ดวงคุณเนี่ย คู่ของคุณจะเจอในสายงาน ลักษณะ ผิวขาว รูปร่างสูงโปร่ง มีทั้งไทย และเทศ เป็นคนเจ้าชู้รักเกียรติรักศักดิ์ศรี มีหลายอารมณ์แต่อารมณ์พื้นฐานดี ถ้าเจอใครถูกใจก็เอาวันเดือน-ปีเกิดมาดูก่อน อย่าเพิ่งรีบแต่งงาน ซ้ำๆหน่อย ดวงความรักของคุณมันถูกกาลกิณีของไว้ เพราะฉะนั้นไม่ควรหมกหมุ่นหรือให้ความ สำคัญในเรื่องนี้มากนัก ของคุณเนี่ยเกณฑ์แต่งงานอยู่ประมาณ 27-29 ถึงจะดี ส่วนคนที่คบอยู่ตอนนี้ที่ถาม เล่าบอกว่ายังไม่ใช่ทั้ง 2 คน เลิกได้ก็เลิกไป เลิกไม่ได้ก็ให้คบแค่เพื่อน แล้วเดี๋ยวจะมีเข้ามาใหม่ 2 คน พอเข้าทำงานเมื่อไหร่แน่แหละจะเจอในสายงาน (หลังจากนั้นได้มีการทำนายในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งโดยใช้ไพ่ยิปซี ซึ่งเป็นการทำนายถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์) คน (1) ไพ่ ณ.วันนี้มันไม่มีรักแบบโรแมนติคเกิดขึ้นเลย แต่มันมีไฟของ the empress ขึ้นมา มันเหมือนกับว่าลึกๆมันมีความรู้สึกที่ดีให้ คนนี้เค้าก็เป็นคนดีนะ เพียงแต่ว่ามันยังไม่ click หรือความสัมพันธ์ของเรานั้นมันยังไม่ลงตัว

ความคิดหรือ เจตนากรรมต่าง ๆ เนี่ยก็ยังไม่เหมือนอยู่ในยังเป็นแค่ความฝัน ( 7 ถ้วย ) ยังไม่มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง มันยังเป็นเพียงแค่ว่าคิด คือ เอาแต่คิดอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไร และจริงๆ แล้วทั้งคู่เนี่ย กระทำตรงข้ามกับจิตใจ อันนี้ต้องบอกว่าทั้งคู่ไม่ใช่เราคนเดียว เพราะฉะนั้นเมื่อปากกับใจไม่ตรงกันอย่างนี้แล้ว และก็ไม่มีใครกล้า.. มันก็เลยจะเป็นว่าจะให้มันเกิดเป็นความลงตัว มันก็ยาก ส่วนคน (2) คนนี้เป็นคนที่มีอะไรที่ดีๆ ในตัวเองเยอะนะเพราะไฟเค้านับบอก มีเซ็นส์ที่ดีๆ ในตัวเองด้วย คนนี้เนี่ยถ้าถึงในเรื่องค้นหาหรือการกรรมได้เค้าจะเป็นคนที่ดีมากเลย แต่ตอนนี้เค้ายังทำไม่ได้และตัวคุณเองก็อยู่กับคนแบบนี้ไม่ได้ด้วย แต่เค้าไม่ได้เลวร้ายนะ ของคุณไม่ใช่คนนี้หรอก ไม่ใช่คนนี้ คนของคุณไม่ใช่คนนี้และก็ไม่ใช่ คน (1) ด้วย”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 8 “ ดวงดาวของตัวเองตกดาว คู่มิตร ช่วงเนี่ย คู่เพื่อน ยังไม่ถึงกับเป็นคู่ครอง ก็ให้คบกันไปก่อน ซัก 3 ปี 25 26 27 ค่อยแต่งงานตอน 27 นะ ถึงจะดีมาก ถ้าแต่งงานก่อนหน้านี้ ดวงดาวก็อาจมีปัญหาได้ อาจมีการแยกย้าย เลิกร้าง ตอนอายุ 26 ปี ก็ปีหน้านี้แหละ คนเนี่ย (1) เป็นคู่ที่ดีได้ แต่คนเนี่ย (2) คู่ปะทะ มันคือปะทะอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่ได้แต่งงานถึงจะมีอะไรกัน ถึงจะรักกันหวานแหวว ยังไงมันก็ต้องมีการเลิก แยกทาง หรือหย่าร้างไป (หลังจากนั้น ได้มีการทำนายในเรื่องดังกล่าวอีกครั้งโดยใช้ไพ่ยิปซี ซึ่งเป็นการเลือกไพ่ขึ้นมาแทนตัวแต่ละคนพร้อมกัน แล้วจึงทำนาย) ตอบเรียงเลขนะ (1) คนนี้เป็นไฟพระ เป็นลักษณะของมิตรภาพที่ดี (2) magician ยังไม่แน่นอน ยังผีเข้าผีออกอยู่ ก็ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนไหนนะแต่ถามถามพี่ พี่ว่าคนนี้ดีกว่า (ชี้ไปที่ตำแหน่งไฟที่เป็น ไฟพระ) อะคำถามอื่นต่อ “

คำทำนายของหมอดูคนที่ 9 “ ถ้าจะถามว่าคนที่คบอยู่นี้ดีรีเปล่าก็ต้องเอาดวงเค้ามาดูว่าใช่หรือไม่ใช่ ถ้าใช่ก็คบกันต่อ คน (2) เนี่ย วันเป็นศัตรูกัน คอยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง เศษ 6 เป็นอรិกันนิ ถ้าหนูกอยู่กับคนนี้นะ ก็จะไปๆ มา ไม่ใช่คู่แท้ของหนู จะมีปัญหากันบ่อย ขัดแย้งกันบ่อย เดี่ยวก็เถียงกัน เดี่ยวก็ดีกัน คนนี้ไม่ใช่คู่แท้ของหนูหรอก แต่คบกันเป็นเพื่อนได้ คบเป็นเพื่อนจะดีกว่า แล้วคนนี้เนี่ยเค้ามีเมียมาก่อนแล้ว หนูอาจจะยังไม่รู้จักได้นะ ยังไงก็ไม่ใช่ เป็นคู่ผ่าน หนูรักผิคน อยู่ไปเดี๋ยวก็ต้องห่างกัน ต้องหลบๆ ซ่อนๆ ปีๆ บ้างๆ เค้าก็ไม่เปิดเผย หนูก็ไม่เปิดเผย แล้วหนูจะเอารีเปล่าแบบนี้ละ ส่วนคน (1) เนี่ย เอ้อ คนนี้เป็นคู่มิตรกัน อืม คนนี้ใช่แน่นอน ไม่เชื่อก็ตามใจ ก็ดวงมันใช่ คนนี้แหละ 1000 % ถึงตอนนี้ไม่ได้คุยกันแล้ว แต่เดี๋ยวก็กลับมาคุยกันใหม่ คบกันคนนี้แล้วหนูจะดีนะ จะสบาย มีเงินใช้มากกว่าเก่า เค้าเป็นขุมทรัพย์ของหนู คน

นี่แหละ ช่างใจก็หนีคนนี่ไม่พ้น แต่ถ้าจะดูให้ละเอียด ให้กระจ่างก็ต้องตั้งเต็มดวง เสียเพิ่มอีกดวงหนึ่ง เอามียล่ะ ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 10 “ คนที่คบอยู่ตอนนี้มีได้เศษ 6 กับเศษ 4 บอกได้เลยนะว่า คน ( 2 ) ดีกว่า คน ( 1 ) เหมาะสมเป็นเพื่อน ( อ้าวเคยมีคนบอกว่า คน ( 1 ) ดีกว่าคน ( 2 ) คน ( 2 ) ให้ตัดไปเลยเพราะเป็นเศษ 6 ไม่ถูกกัน) อ้าว ไม่รู้ แต่ผมว่าคน 2 ดีกว่า เชื่อใครตามใจหะที่บอกนี่ก็คือ หมายถึงการเอาไว้คบหาสมาคม ”

### ลักษณะคำทำนายจากหมอดูประเภทไฟิปชี

คำทำนายของหมอดูคนที่ 11 “ อ้อ คนนี้ ( 2 ) ไม่ใช่คู่หรือหาคู่ ค่อนข้างเจ้าชู้ด้วย แต่ไม่ใช่เจ้าชู้เพราะนิสัยหรือสันดาน แต่เป็นเจ้าชู้เพราะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตเค้าเยอะเข้ามาเยอะมาก ทีนี้ตัวเค้าเองเนี่ยถ้าเค้าเลิกกับเราไปก็ไม่มีใครนะ แต่ถ้ายังคบกับเราก็จะมีผู้หญิงเข้ามาเยอะมาก ถามว่าใช่คู่มั้ย พี่ว่าอาจเป็นกรรมกันมามากกว่า และเดี๋ยวอีกซักระยะนึงไฟบอกวาหนุจะทำใจได้ จะทำใจกับผู้ชายคนนี้ได้ พี่ว่าก็อาจจะโดยชื้อหนุด้วยและอะไรหลายอย่างที่มีมันพันพันกันอยู่แต่โดยพื้นดวงหนุจริงๆค่อนข้างที่จะ o.k นะ แต่ว่าก็อาจเป็นเพราะกรรมเก่าด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองสวดมนต์ทำบุญไปซักระยะหนึ่งเดี๋ยวหนุก็คงหมดกรรมกับเค้าละละ แต่เค้าก็ไม่ได้เป็นคนเลวอะไรนะแค่เพียงแต่ว่ากับคนนี่ไม่สามารถคู่กันได้หรือไม่มีทางที่จะมาอยู่ร่วมกันได้ ส่วนอีกคนเนี่ย ( 1 ) ตอนนี้อย่าก็อาจจะยังมีใครอยู่ ถึงไม่สามารถทำอะไร หรือแสดงความรู้สึกออกมาได้อย่างเต็มที่ หรือบางทีในความรูสึกเค้า อาจจะรูสึกว่ามันยังไม่ถึงเวลา อาจเป็นเพราะว่าเค้ายัง clear หัวเองไม่ได้ แล้วเค้าก็ไม่อยากให้หนุเสียใจ แสดงว่าเค้าก็เป็นคนดีนะ แต่ก็อาจจะเป็นเค้าหรือไม่ใช่เค้าก็ได้ ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 12 “ คบผู้ชายคนนี้ ( 2 ) พุดตรงๆนะ ถ้าน้องอยู่กับคนนี้จะดีกว่า เพราะว่าเค้าเป็นไฟพระ ประคบกับน้องที่เป็นไฟของคนคิดมาก ผู้ชายที่เป็นไฟพระนี้ เค้าจะสามารถพูดลอบโยน และเป็นกำลังใจให้เราได้ดี แต่ว่าข้อเสียของเค้าคือ ผู้ชายคนนี้ชอบติดกรอบให้เรามากเกินไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น้องทนไม่ได้ เพราะมันขัดกับนิสัยน้อง แล้วเรื่องนี้แหละครับที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้น้องกับเค้าต้องทะเลาะกัน แล้วก็ก็เป็นสิ่งที่สามารถทำให้น้องเลิกกับคนนี้ได้ ส่วน

ผู้ชายอีกคน ( 1 ) คนนี้จะเป็นลักษณะพวก magician เหมือนกันกับน้อง คือเค้าจะรู้ใจเรา ปล่อยเราให้เป็นอิสระ คบกับเค้าเราก่อนข้างจะ freestyle ผู้ชายคนนี้น้องข้างอิสระ เค้าจะเป็นเพื่อนที่ดี เป็นคู่หูที่ดี ก็คือ ก่อนข้างที่จะคุยกันรู้เรื่อง แต่ว่าเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันมากกว่า ไม่ควรเลือกที่จะอยู่กับเค้า เพราะเค้าจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมาก ส่วนคนนั้น ( 2 ) เค้าก็ดีกับเราเออเนะ แต่ที่เค้าคือ ดวงน้อง 28 นั้นแหละถึงจะเจอเนื้อคู่ บางที 2 คนนี้ก็อาจจะยังไม่ใช่เนะครับ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 13 “คน ( 2 ) นี้ ไม่ดีนะ ตัดใจได้ก็ตัดไปเถอะ เรื่องราวระหว่างคุณกับเค้า มันดูเหมือนจะเป็นเรื่องราวที่ดี แต่อีกไม่นานหรือมันจะมีอะไรอุปบับให้คุณต้องรู้สึกแยกับเค้า เพราะมันมีไฟ tower ขึ้น ในความสัมพันธ์ไง อีกคนนึง ( 1 ) คนนี้ โดยพื้นฐานจัดว่าดีมาเลยนะ สัมพันธ์กับคุณทุกเรื่อง ถือได้ว่าเป็นความรักที่ดี เป็นความรักที่มีศีลธรรม มีเหตุมีผล แล้วในการคบกันระหว่าง คุณ กับ เค้า คุณก็จะเป็นคนสอนให้เค้าได้เข้าใจในบางสิ่งแต่ถ้าจะถามว่าจะได้คบกัน จนได้กลายเป็นคู่กันมั๊ย (หมอดูเปิดไพ่เอง) 10 ดาบ ก็ยากนะ แต่ที่บอกว่าคุณนั้นหมายถึงพื้นฐานระหว่างคุณกับเค้ามันไปกันได้ดี ไม่มีอะไรที่ไม่ดีเลย แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เค้าจะเป็นคนที่ใช่ของคุณ ความจริงเรื่องระหว่างคุณกับเค้า ปัญหามันอยู่ที่ทิศทางของคุณมากกว่า ไม่ได้เกิดจากเค้าหรอก คุณถามตัวเองก่อนดีกว่าว่า จริงมั๊ย อะไรมันจะต้องเป็นยังไงนะ ที่จริงคุณนะรู้ดี คุณมีคำตอบอยู่แล้ว แต่ชอบคือ ชอบมัน ไม่รู้จะรันไปทำไม เพราะมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย เจ็บเปล่าๆ เสียแรง เสียแรงเปล่า อยู่นิ่งๆ เฉยๆ รอเวลา ถึงเวลามันมาเอง ถึงเวลา บทสรุป มันก็ออกมาเอง ถ้าหากยังไขว่คว้า ยังตามหา มันก็จะสิ้นไหลหายไป จับต้องไม่ได้ซักที”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 14 “คนแรก ( 1 ) พี่ว่าเค้าแปลกๆนะ ทิ้งช่วงไปก่อนซักกระยะนึง ดูเหมือนเค้ากำลังจะหาคำตอบบางอย่างให้ตัวเองอยู่ ส่วนอีกคนนึง ( 2 ) คนนี้ พี่ว่า เรื่องระหว่างคุณกับเค้ามันดูวุ่นๆนะ เหมือนเค้าก็วิ่งไปหาอีกคน แต่คนนั้นเค้าก็วิ่งไปหาอีกคนนึง พี่เลยไม่อยากให้คุณตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์แบบนี้ละสิ ดูเค้ายังไม่แน่มั่นนอน หาตัวเองยังไม่เจอ ไม่ค่อย work นะ อยู่ด้วยก็จะปวดหัว กลุ้มใจ แต่ถ้าเธอไม่ตัดใจให้เด็ดขาดนี้ ก็หลุดยากนะ แต่พี่ก็เข้าใจ การจะตัดใจ การจะดึงเรื่องพวกนี้เนี่ย มันยาก เพราะมันต้องถอนอารมณ์ จากความลุ่มหลง ความพึงพอใจ มันถอนลำบากใจ เพราะว่ามันไม่ได้เป็นว่า เรามองเค้าไม่ดี เพราะเรารู้ถึงสิ่งที่ไม่ดีในตัวเค้าหมดแล้ว และก็บอกตัวเองว่ารับได้ไปแล้ว แต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่า ที่เราอยาก เพราะว่าเราติดเค้า เราอยากจะคุยกับเค้า อยากจะคิดถึงเค้า อะไอย่างนี้มากกว่า

เพราะฉะนั้น ถึงบอกว่า ให้เราสื่อทั้งหมด ความทรงจำทั้งหลายทิ้งปวงออกไปซะ ถ้าเรียกว่า เป็นการกระชากอารมณ์อย่างรุนแรง แต่ก็ยังคุยกับเค้าได้นะ ไม่เป็นไร”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 15 “ความรัก ต้องใช้การพยากรณ์ว่า ดีมาก แต่คำว่าดีมาก เป็นดีมากในลักษณะของ ตำแหน่ง สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ 3 ถ้วย แปลว่า การพบรัก ไม่ใช่บอก ว่า ความรักตอนนี้ ที่มีอยู่เนี่ยดี ไม่ใช่ ที่ดีมากเนี่ย หมายถึง เราอธิษฐานถึง 3 ถ้วย คือ การพบรัก ใหม่ แต่ 8 ถ้วย แปลว่า มีแฟนเก่าอยู่ ก็คือ 1. เรามีตำแหน่งของแฟนปัจจุบันอยู่ 2. คือเรากำลังจะ พบรักใหม่ เพราะฉะนั้น มันถึงปรากฏเป็นรูปเด็ก 2 คนเกิดขึ้น ในตำแหน่ง the sun ผู้ชายคนนึง ขาวบาง อีกคนนึง คือ ผู้ชายขาวท้วม ที่กำลังเข้ามาในชีวิตเรา ผู้ชายคนใหม่จะเข้ามาเดือนไหน ถ้านับย้อนกลับไป ต้องดูว่า ปลายปีที่แล้วมีใครเข้ามาในชีวิตเรามั้ย เพิ่งเข้ามา ปลายธันวาคมเนี่ย แล้วที่ถามว่าจะเป็นคนเก่าได้มั้ย ได้เป็นอย่างนั้นได้ เพราะว่าในจิตใจของเราตกหลุมพรางอยู่ว่า เราอาจจะปรารถนาที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคนรักคนแรก นี่คือคำพยากรณ์ ก็แปลว่า คนนี้ถ้าเรา ทำนายแบบฟันธงว่า เค้าใช่คู่มั้ย ก็ตอบได้ว่า เค้าใช่คู่ แต่ว่าคนที่อยู่ในตำแหน่งปัจจุบันของเราคน นี้เนี่ยก็มีอิทธิพลในหัวใจเราเหมือนกัน เพราะ ฉะนั้น ในการพยากรณ์เค้าบอกว่า อย่าเพิ่งเลือก จนกว่าจะถึงปี 2549 ครับ ในเรื่องของความรัก จำไว้ นะ อย่าเพิ่งเลือก เอาเรื่องเรียนให้จบก่อน เพราะถ้าถึงตอน ปี49 เลือกคนไหนก็ไม่พลาด แต่ฟันธงไว้ก่อนว่า ปัจจุบัน คนที่เป็นอดีตคนแรก จะกลับมาอะ อันนี้เข้าใจใช่ปะ”

จากคำทำนายดังกล่าวจะพบว่า คำทำนายที่ได้จากหมอดูหมอดูประเภทคนทรงเจ้า นิ่งทางใน ลักษณะของคำทำนายจะเป็นการเจาะจงถึงตัวตนของบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็น ลักษณะเฉพาะ เป็นการบอกถึงลักษณะรูปธรรมจากสิ่งที่ได้เห็น ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบเฉพาะ ของศาสตร์ประเภทนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ความสามารถในการมองเห็นสิ่งนั้นดังนั้นลักษณะของคำ ทำนายที่ให้จะเป็นลักษณะของคำตอบที่แสดงถึงความชัดเจนในสิ่งที่ได้เห็น เป็นเหมือนการ ตัดสินใจในสิ่งที่ควรจะเป็นให้กับผู้เข้ารับบริการ

คำทำนายที่ได้จากหมอดูประเภท 12 ราศีนั้นจะเป็นพิจารณาถึงความเป็นได้ ความเข้ากันได้ ในความสัมพันธ์ระหว่างคน 2 คนในดวง 2 ดวงเป็นหลักเนื่องจากความเชื่อและวิธีการในการ ให้คำทำนายของศาสตร์ประเภทนี้มีจุดเด่นอยู่ที่ผลที่เกิดจากความสัมพันธ์ของดวงดาวต่างๆ



ดังนั้นลักษณะของคำทำนายจะเป็นการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในเรื่องนั้นเป็นหลัก แต่ในหมอดูประเภท 12 ราศีนี้ จะมีอยู่ 2 คนที่นำศาสตร์ประเภทไฟอิปซีเข้ามาประกอบในการให้คำทำนาย

คำทำนายที่ได้จากหมอดูประเภทไฟอิปซีนั้นลักษณะของคำทำนายจะเป็นการให้ความสำคัญสำคัญกับลักษณะพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นระหว่างกัน การให้ข้อมูลในส่วนของความรู้สึกที่จะได้รับจากความสัมพันธ์มากกว่า แต่การตัดสินใจถึงความเป็นไปได้ในบางครั้งอาจยังไม่สามารถบ่งบอกได้อย่างชัดเจน เนื่องจากรูปแบบเฉพาะของศาสตร์ประเภทนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การรับรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของความคิดและความรู้สึกเป็นหลักนั่นเอง

❖ แต่หากเป็นกรณีที่มีผู้เข้ารับบริการต้องการถามถึงการเรียน หน้าที่การงาน เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจในความสำเร็จ ด้วยคำถามที่ว่า จะเรียนจบปริญญาโทภายในปีนี้หรือไม่

#### ลักษณะคำทำนายจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน

คำทำนายของหมอดูคนที่ 1 “ เรื่องเรียนนะสำเร็จลูกเรียนไปให้สูงที่สุดเลขนะ ลูกสามารถเรียนได้ แต่ถ้ามีเรื่องติดขัดอะไร ก็ให้จุดรูปขอเสด็จแม่ชีลูก บอกแม่มาแล้วแม่จะช่วย”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 2 “ จบ เธอจะเรียนจบ และพอจบแล้วเธอก็จะได้ไปเรียนต่อที่ประเทศแถบยุโรปนะ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 3 “ จบ แต่เส้นวาสนาขาดไป เส้นคู่ครองขาดไป หนูไม่ต้องห่วงนะถ้าทำไป หน้าหนู ตัวหนูจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทำมัยละ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 4 “ เอาเป็นว่าถามเค้าละกันว่า จะจบมัย นะ จบใน 2 ปีนี้หรือไม่

2 ปี ครึ่ง เป็นอย่างน้อยนะ ไม่ใช่ตัว thesis ไม่เสร็จหรอก แต่มันยังมีปลีกย่อยหลายอย่าง การดูอันนี้เนี่ยนะ เป็นการดูทางฉาน คือเราจะมองเห็นเหตุการณ์ เราบอกเธอได้ นี่คือสำหรับเรื่องที่ 1 ต่อไปจะถามเรื่อง”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 5 “ ก็หัวดีนี่ แต่จี้เก็จ แล้วจะให้ทำไงละ แต่เอ็งนะคิดอะไรก็ จะสมความปรารถนานะ ห้องนอนเนี่ยก็รกเชียว ไปจัดห้องนอนให้มันเรียบร้อยหน่อยละอะ ห้อง มันยุ่ง ชีวิตมันก็ยุ่งด้วย “

#### ลักษณะคำทำนายจากหมอดูประเภท 12 ราศี ( วันเดือนปีเกิด )

คำทำนายของหมอดูคนที่ 6 “ จบ ดาวอาทิตย์ ...(เป็นศัพท์เกี่ยวกับดวงดาว ทาง โหราศาสตร์) จบ ต้องสอบช่วงมี.ค-เม.ย รีเปล่า หลังวันเกิดไปแล้วเธอมีเรื่องอะไรดีๆ เยอะเลย ช่วงเต็ม 25 ขึ้น 26 เนี่ย เธอจะมีอะไรดีๆ มากเลย ถามว่าจะจบมั๊ย วิชาการของเธอเป็น... อืม.. จบ จบ จบ จี้เก็จอ่านหนังสือยังจบเลย”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 7 “ จบ แต่ว่าต้องขยันๆ ใจถานหน่อยนะ แล้วนี่จะต่อเอกมั๊ย ละ เพราะดวงคุณ เค้าบอกว่า ดวงการศึกษามันยังมีอีกนะเนี่ย ถ้าจะต่อเอกก็ต้องต่อเลย แต่ถ้า ทำงาน รับรองปริญญาเอกไม่ได้เรียนแน่ เพราะคุณจะมุ่งเป็นสายงานไปแทน”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 8 “ จบอยู่แล้วแหละจ๊ะ ตอบว่า จบตามกำหนดเด่ะเลย จบจ๊ะ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 9 “ สำหรับเรื่องการเรียน ตรีเนี่ยจบแน่ แต่โทดูเหมือนเราจะไม่ค่อยชอบเรียน เพราะหนอยาก ทำงานมากกว่า ก็เลยจี้เก็จ แต่อย่าจี้เก็จนะ (นับเลข) เอ๊ะ ปีนี้ การเรียนมีปัญหาอยู่บางนะ ต้องพยายามหน่อยนะ มันจะมีเรื่องอะไรมาทำให้เบื่อบ้างๆ ต้องใจเย็นหน่อยนะ แต่ถ้าเป็นช่วงหลังวันเกิดไปแล้วจะเรียนดีขึ้น ช่วงนี้มันเป็นเลข 5 แต่หลังมี.คไป

ก็เลข 8 คีจิ้น หนูจะจบประมาณเม.ย รีเปล่า แต่เท่าที่ดู จบแน่นอน ผมพี่น้องนะ หลังมี.ค หนูเป็นเลข 8 หนูจะขยันเรียนขึ้น ก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองด้วยนะ เพื่อช่วยให้สำเร็จ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 10 “ จบ แต่คุณต้องช่วยผมนะ ช่วยดูหนังสือ ไม่ใช่บอกว่าจบเลยไม่ดูหนังสือเลย ไม่ได้นะ แต่ดวงนี้ทายว่าจะต้องได้เรียนถึงปริญญาเอก “

### ลักษณะคำทำนายจากหมอดูประเภทไฟยิปซี

คำทำนายของหมอดูคนที่ 11 “ จบค่ะ แล้วพี่กำลังจะบอกว่า จังหวะชีวิตของหนูในช่วงนี้เริ่มคีจิ้นแล้ว เริ่มคีจิ้นในเรื่องการงาน การงานในไฟของพี่ ก็คือการเรียนของหนู หนูต้องทำงานส่งอาจารย์ใช้มั๊ยคะ เดี่ยวก็จะมีคนช่วยเหลือ ( แต่เมื่อมีการถามเจาะลึกถึงเรื่องที่จะทำที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดู คำทำนายจากหมอดูมีลักษณะที่เปลี่ยนไป ) ไฟบอกว่าถ้าหนูมาศึกษาเรื่องนี้ หนูไม่ผ่านหรอกค่ะ เพราะตรงนี้นั้นเป็นทฤษฎีที่อธิบายเป็นคำพูดได้ยากมาก ทุกวันนี้ พี่นะกว่าจะมาเป็นหมอดู กว่าจะมาอะไร ก็ต้องเจออะไรหลายอย่างมาก มันมีความซับซ้อนอยู่ในนี้ ไม่ใช่ใครทุกคนจะมาเป็นหมอดูได้นะ ไม่ใช่แค่คุณศึกษาทฤษฎีนั้น ทฤษฎีนี้แล้วคุณจะมาเป็นหมอดูได้ พี่จะบอกไว้เลยนะ ตรงนี้นั้นมีความเร้นลับ ถ้าคุณไม่มีบุญบารมีมากพอ คุณไม่ปฏิบัติ คุณก็อยู่ตรงนี้ได้ไม่นาน คุณก็ต้องมีอันเป็นไปเหมือนกัน เพราะอย่างนั้นพี่ถึงไม่อยากจะให้หนูมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้เลยนะ แต่ถ้าหนูยืนยันอยากศึกษาพี่ก็ไม่ว่าอะไร แต่พี่ดูจากไฟเนี่ย ไฟคว่ำหน้า แล้วมีคาบจิมประมาณ 10 อัน ก็แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้พิจารณาตรงนี้เลย เค้ามองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะว่ามันเป็นเรื่องของทฤษฎี ค่อนข้างยาก เหมือนเราศึกษาเรื่องพลังจิตนะค่ะ ที่ทฤษฎีมันซับซ้อนมาก เพราะจิตคนมันไม่สามารถเอาเครื่องอะไรมาวัด มาจับได้ ก็คล้ายกับการดูดวง ที่มันหาเหตุผลให้ไม่ได้ แต่ที่พี่ดูจากไฟเนาะนำ มันเป็นคนที่ยับข้อมะกอกอีกอัน ก็อาจจะแปลว่า หนูก็ควร หรืออาจมองในเรื่องของหมอดู แต่ให้เป็นการอิงนิคหน่อย ไม่ใช่ plot เรื่องของหนูเป็นเรื่องนี้เลย ไม่งั้นหนูไม่จบแน่พี่ว่า”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 12 “ จบครับ ถ้าดูตามรูปไฟ ไฟระดับ IQ ตอนนี้อยู่ก่อนข้างแจ่มใส และได้ไฟ 3 ถ้วย แปลว่าจะได้มีการฉลองความสำเร็จ ทำงานอยู่ด้วยรีเปล่าครับ เพราะว่าทำงานอยู่ ไฟใบนี้หมายถึงการเปลี่ยนงานใหม่ แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ทำงานก็เหมาะที่จะเรียน

ต่อ เรียนต่อแล้วจะสำเร็จ สำหรับปริญญาโท สำเร็จครับ ปริญญาเอก ก็มีสิทธิ์ เพราะไฟฟ้ายิ่งแล้วต่อด้วยไฟพระเนียบ ก็คือ การเรียนระดับ doctor นั้น เป็นไปได้”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 13 “ จบ แต่ คุณต้องใช้ความด้วยพยายามนะ จำไว้ว่า ไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆหรอก คุณต้องมีความอดทนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มากๆ ยึดเอาไว้และต้องยึดให้ตลอด ไม่ใช่พอเริ่มเบื่อ หรือมีปัญหา ก็หันไปหาสิ่งใหม่ เพราะถ้าให้มันยังคงเป็นอย่างนั้น คุณก็ต้องไปเริ่มต้นกับสิ่งใหม่เรื่อยๆ ไม่ถึงจุดหมายซักที”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 14 “ จะทันมั๊ยเนี่ย กลัวจะไม่ทันนะสิ ดูจากไฟแล้ว ถ้าต้องต่ออีกเทอม จะเป็นเดือนไหนเนี่ย ก.ย ปะ พี่กลัวเราจะไปต่ออีกเทอมนะซี เพราะมันมีมารผจญ มี death มี the moon ขึ้น จริงๆนะ ให้มันเสร็จ มันก็ได้อยู่นะ เพราะไฟเคื่อบอกว่า ที่จริงข้อมูลของเธอเนาะ ครบแล้ว 1 เหรียญ พระราชาถือถ้วย แต่ไม่รู้จะเขียนยังไง เคื่อบอกว่า ให้เขียนไปเลยอย่าไปรอสิ่งที่ถูกต้องที่สุด เพราะมันไม่มี แต่พอเขียนไปแล้วจะรู้ว่า ต้องแก้ไขยังไง เพราะไม่ทันเธอไม่ทันนะ เพราะว่าเธอจะเป็นอาการอย่างนี้ คิดไปเรื่อยๆ จนไม่ได้เขียน จนเลยกำหนด เพราะว่าตอนนี้ พี่มองว่า เธอเริ่มเป็นแล้ว แต่มันก็จะมีการอย่างอื่นมาทำให้ฟุ้งซ่าน ทั้งเรื่องความรัก เรื่องอะไร อู๊ย.. เต็มไปหมด บรรยายไม่ถูกเลย จิต หรือ ขวัญที่มีอยู่ในตัว ไม่รู้มันหายไปไหนหมด เฮ้ย! ตั้งสตินะ ไม่งั้นไม่ทันจริงๆนะ แต่พูดถึงถ้าตั้งสติ เดือนเดียวก็เสร็จ”

คำทำนายของหมอดูคนที่ 15 “ จะประสบผลสำเร็จ แล้วก็มีเรื่องของ การลงทุนเกิดขึ้น เพราะ ในการพยากรณ์มันมี 9 เหรียญก็คือ การประสบความสำเร็จ นั้นหมายถึง การได้งานทำด้วยนะครับ แสดงว่า จบปริญ ทำงานปริญ แล้วมี the sun ขึ้น ตอนนี้เราเรียนอยู่ the sun ในการพยากรณ์ แปลว่า ต่างประเทศ แปลว่า มีโอกาสที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับ นี่คือนี่ที่บอก ว่า ถ้าจบปริญ ทำงานปริญ ก็แปรเปลี่ยนสถานการณ์ไปว่า ถ้าเรียนจบ แล้วมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ และพี่อยากให้เราไปอย่างมาก”

โดยสรุปเกี่ยวกับรูปแบบในการให้คำทำนาย คำทำนายที่ผู้เข้ารับบริการจะได้รับจากหมอดูแต่ละประเภทนั้นจะประกอบไปด้วย 2 ลักษณะ คือ

1. คำทำนายที่จะมีรูปแบบตามความเชื่อของแต่ละศาสตร์ ซึ่งจะปรากฏออกมาในลักษณะของ ความหมายที่ผู้เข้ารับบริการจะเข้าใจได้ในเบื้องต้น และ คำทำนายในรูปแบบนี้จะมีรูปแบบที่ค่อนข้างจะแน่นอนแบ่งตามแต่ละศาสตร์ได้อย่างชัดเจน และ

2. คำทำนายที่จะมีรูปแบบตามการรับรู้ในเรื่องหน้าที่ของหมอดูแต่ละคน ซึ่งจะปรากฏออกมาในลักษณะของ วิธีการสื่อสารที่หมอดูมีให้ขณะที่ได้มีการบอกถึงคำทำนาย แต่คำทำนายในรูปแบบนี้จะไม่ขึ้นอยู่กับศาสตร์หรือประเภทของหมอดูแต่จะขึ้นอยู่กับความเชื่อ บุคลิกลักษณะ และพฤติกรรมของหมอดูแต่ละคนมากกว่า

### 1. คำทำนายที่จะมีรูปแบบตามความเชื่อของแต่ละศาสตร์

คำทำนายของหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน จะให้ความชัดเจนในลักษณะของสิ่งที่เป็นวัตถุ ตัวบุคคล เป็นการบอกถึงคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะต้องได้ในท้ายที่สุด

คำทำนายของหมอดูประเภท 12 ราศี จะให้ความชัดเจนในลักษณะของความเป็นไปได้ หรือแนวโน้มผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความน่าจะเป็นและความเป็นไปได้ของคำตอบ

คำทำนายของหมอดูประเภทไพ่ยิปซี จะให้ความชัดเจนในลักษณะของผลลัพธ์ทางความรู้สึกหรือความคิดที่จะเกิดขึ้นต่อไป เป็นการแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากเหตุการณ์นั้นๆ

### 2. คำทำนายที่จะมีรูปแบบตามการรับรู้ในเรื่องของหน้าที่ของหมอดูแต่ละคน

คำทำนายที่ปรากฏนั้น หากพิจารณาแล้วจะพบว่ามีรูปแบบในการให้คำทำนายตามความเชื่อในเรื่องหน้าที่ของหมอดูตามความคิดของหมอดูแต่ละคนมากกว่า ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. เป็นคำทำนายที่บอกระบุชัดเจน แสดงออกได้ถึงความมั่นใจในคำทำนาย เรียกคำทำนายในลักษณะนี้ได้ว่า "คำทำนายแบบพันธง" ดังเช่นการให้คำทำนายของหมอดู ต่อไปนี้

“ไม่ดี ราชการไม่ดี ไม่ว่าจะป็นนายร้อยหรือไม่ร้อย ถ้ามีอีกอย่างก็เป็นพวกอาจารย์กวาด  
 วิชาณะ รับรองเธอไม่ได้เป็นราชการ จะได้ทำเป็นพวกบริษัท ที่เกี่ยวกับที่เรียนมานี้แหละ  
 ส่วนข้าราชการไม่ว่าจะเป็นทหาร หรือ ตำรวจ ไม่มีทาง ไม่มีทางได้ทำงานพวกนี้แน่นอน”

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน )

“ กำลังคิดจะย้ายงาน ย้ายรัยง ย้ายได้นะ ถ้าจะย้ายนะ ไม่ค้ำน ที่แล้วมาค้ำนว่าไม่ให้ย้าย  
 งาน แต่งวดนี้ย้ายได้เลย ”

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภท12 ราศี )

“ดั่งนั้นทายได้ว่า จะมีปัญหาความรักเกิดขึ้นแน่นอนครับปีนี้”

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภท ไพ่ยิปซี )

2. เป็นคำทำนายที่บอกถึงความน่าจะเป็น ความเป็นไปได้ ซึ่งคำทำนายในลักษณะเช่นนี้มี  
 แนวโน้มที่จะเป็นการเน้นในการเกิดเป็นสิ่งที่ดี มากกว่า หรืออาจเป็นการแสดงออกโดย  
 ใช้วิธีการคล้ายตามของหมอดูเพื่อให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกดี เรียกคำทำนายในลักษณะนี้  
 ได้ว่า “คำทำนายแบบโอนอ่อนผ่อนตาม”

“ คน ( 1 ) ขณะนี้เป็นเพื่อนกัน เจ้าชอบคนที่เป็นพยาบาล หรือ หมอ [ ผู้วิจัย :ชอบคนที่  
 เป็นพยาบาลหรือหมอหรือคะ ไม่น่าเป็นไปได้ ถ้าเป็นอาชีพอื่นก็ว่าไปอย่าง-น้ำเสียงแสดงถึงการ  
 ไม่เชื่อ ] เอาน่าอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องนี้เลย แต่รับประกันว่า เจ้าไม่ใช่เนื้อคู่ของเธอแน่นอน เด็ว  
 นะ อ้อ.. (ซิดๆ เขียนๆ) เจ้าบอกว่าเป็นเพื่อน เจ้าบอกว่ายังไม่แน่นอน หมายถึงเจ้าไม่ใช่เธอ  
 เจ้าบอกว่าที่จริงนะ เจ้าก็สนิทกับเธอนะ แต่มันยังไม่แน่นอนในความสัมพันธ์ เจ้าอีกคน ชื่อ  
 อะไรนะ ”

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน )

“ปีนี้เจ้าชะตาอายุ 25 ย่าง 26 ธาตุไฟ ไฟเดือนมี.ค ไฟร้อนระอุ ใบไม้ร่วง ใบไม้แห้ง ปี  
 ที่แล้วเสียวอะไรไปบ้างรัยงล่ะ [ ผู้วิจัย : ไม่มีนี่คะ-น้ำเสียงแสดงถึงการปฏิเสธ ] ปีที่แล้วไม่มีเสียว  
 อะไรหรือ ปี 47นะ ตกดาวสูญเสียนะ (นั่งคำนวณอะไรบางอย่างซักพัก) อ้อ.. ไม่เสียวเพราะมี

ดาวพระเกตุกุม ปกติมันต้องเสียบชิ แต่เนี่ยยังไม่เสียบเพราะมีดาวพระเกตุกุม ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ดวงชะตาถ้าตกก็ตกไม่เยอะ ปีที่แล้ว ดวงตก แต่มีดาวพระเกตุกุม"

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภท 12 ราศี )

"ความรัก ต้องใช้การพยากรณ์ว่า ดีมาก [ผู้วิจัย:จริงหรือคะ – น้ำเสียงแสดงความไม่แน่ใจรวมถึงไม่ค่อยเชื่อ ] แต่คำว่าดีมาก เป็นดีมากในลักษณะของ ตำแหน่ง สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ 3 ถ้วย แปลว่า การพบรัก ไม่ใช่บอกว่า ความรักตอนนี้ ที่มีอยู่เนี่ยดี ไม่ใช่ ที่ดีมาก เนี่ย หมายถึง เราอธิษฐานถึง 3 ถ้วย คือ การพบรักใหม่ แต่ 8 ถ้วย แปลว่า มีแฟนเก่าอยู่ ก็คือ 1. เรามีตำแหน่งของแฟนปัจจุบันอยู่ 2. คือเรากำลังจะพบรักใหม่ เพราะฉะนั้น มันถึงปรากฏเป็นรูปเด็ก 2 คนเกิดขึ้น ในตำแหน่ง the sun ผู้ชายคนนึงขาวบาง อีกคนนึง คือ ผู้ชายขาวท้วม ที่กำลังเข้ามาในชีวิตเรา ผู้ชายคนใหม่จะเข้ามาเดือนไหน ถ้านับย้อนกลับไป ต้องดูว่า ปลายปีที่แล้วมีใครเข้ามาในชีวิตเรามั้ย เพิ่งเข้ามา ปลายธันวาคมเนี่ย"

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภท ไพยิปซี )

3. เป็นคำทำนายที่มีลักษณะของการให้คำแนะนำ ซึ่งในบางครั้งคำทำนายในลักษณะเช่นนี้ จะยังไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนได้ในขณะนั้น บอกได้เพียงแนวโน้มของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น เนื่องจากปัจจัยอื่นอาจทำให้เกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างเปลี่ยนแปลงไป หรือเป็นคำทำนายที่มีลักษณะที่ให้เราเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจเอง เรียกคำทำนายในลักษณะนี้ได้ว่า "คำทำนายแบบยืดหยุ่น"

" เรื่องคู่ครอง แม่กำลังจะบอกหนูว่า หนูนี้มีเนื้อคู่ 2 คน มีทั้งเป็นคู่เวรคู่กรรม มีทั้งเป็นคู่สร้างคู่สม ก็ต้องบอกกันตรงๆ [ ผู้วิจัย : แล้วคนไหนล่ะคะ ] ก็หนูรักคนไหนมากกว่ากันล่ะ ระหว่าง 2 คนนี้ละ หนูรักคนไหนมากกว่า ก็ให้หนูเลือกคนนั้นพระเจ้าก่อง พระเจ้าแก้ว หูทิพย์ ตาทิพย์ ผู้เห็นการณ์ไกล ขอบอกว่า ผู้หญิงคนนี้มีเนื้อคู่ 2 คน คนหนึ่งเป็นคู่เวรคู่กรรม อีกคนหนึ่งเป็นคู่สร้างคู่สม ให้เขาเลือกเอาเอง"

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน )

“การมีความรัก มันอยู่ที่คน 2 คนนะ คนรอบข้างไม่เกี่ยว ถ้าเธอคิดว่าเธอมีความสุขจากคนไหน อยู่กับคนไหนมีความสุข เธอก็ควรจะเลือกคนนั้น เธอต้องไปถามตัวเองก่อน แต่ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ เรื่องความรักให้ตัดทิ้งไปก่อน ให้เธอหันไปเอาดีเรื่องการเรียนรู้ ทำเรื่องเรียนของเธอให้จบซะนั่นแหละคือความขยันของเธอในช่วงนี้ เรื่องรักก็วางไว้ก่อน แล้วหลังจากนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ แล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ อาจเป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่า แต่เค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ ก็ได้ นะ”

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภท 12 ราศี )

“เอาเป็นว่าพี่ไม่บอกแล้วกันว่าถ้าน้องทำไปแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปแล้ว เค้าจะกลับมามั๊ย เค้าอาจจะกลับหรือไม่กลับมาก็ได้ เพียงแต่พี่อยากให้น้องตัดใจจากเค้าก่อน เพราะถ้าน้องทำในสิ่งนี้ได้ผลที่จะตามมาก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้น เค้าอาจจะกลับมาเพราะเห็นว่าน้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แต่ถ้าสุดท้ายเค้าไม่กลับมา พอถึงวันนั้นน้องก็คงเข้มแข็งพอที่จะเดินหน้าต่อไปพร้อมกับการมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น”

( จากหมอดูกลุ่มตัวอย่างประเภท ไพ่ยิปซี )

จึงอาจกล่าวได้ว่าลักษณะของคำทำนายที่หมอดูแต่ละท่านจะมีให้กับผู้เข้ารับบริการนั้น จะขึ้นอยู่กับ เป้าหมายในการให้คำทำนายของหมอดู และ การให้ความหมายของคำว่าหมอดู หรือ การรับรู้ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของหมอดูแต่ละคน

**ข้อสังเกต** ในการที่หมอดูไม่สามารถให้คำทำนายที่ชัดเจนหรือแน่นอนกับผู้เข้ารับบริการได้ ในบางครั้งนั้น อาจมีสาเหตุ คือ 1. เนื่องมาจากความรู้ความสามารถของหมอดูท่านนั้นอาจจะยังมีไม่มากพอ หรือมองในการคิดในการตีความอาจจะมองแค่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งยังไม่กว้างยังไม่หลากหลาย 2. ลักษณะดวงชะตาของผู้เข้ารับบริการ ดังเช่นคำพูดของหมอดูท่านหนึ่ง “สำหรับดวงน้องในเรื่องนี้พี่ทายให้ได้แค่นั้นนะ ถ้ามว่าทำไม ในบางครั้งการมาทำหน้าที่ตรงนี้เราก็ต้องมีการเคารพในบางสิ่งของผู้เข้ารับบริการ ในบางครั้งที่เราารู้สึกว่าทำไมที่ผ่านมาไม่เคยมีหมอดูคนไหนทำนายขั้นได้แม่นเลย ทำนายไม่เห็นจะตรงเลย ก็เพราะในบางครั้งคนที่เค้าอยู่ภายในตัวของน้องเค้าไม่ต้องการให้น้องได้รู้ความเป็นไปในบางเรื่อง เค้าไม่ต้องการให้ใครมาบอก แต่เค้าต้องการที่จะให้น้องเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้เอง เพื่อที่ว่าน้องจะได้เข้าใจในสิ่งที่เป็นสาระสำคัญในการที่จะต้องเกิดเพื่อเรียนรู้ในครั้งนี้ ซึ่งตรงจุดนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดหมอดูรับรู้ได้หมอดูก็ต้องเคารพในจุดนี้ จะไม่สามารถที่จะบอกได้ หรืออาจจะไม่สามารถที่จะได้เห็นตามความเป็น



จริงได้ เหมือนกับว่าเค้าต้องการที่จะปิดไว้ ทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนไว้ เพื่อไม่ให้มีใครได้รู้ และมาบอกได้ คือน้องจะต้องเป็นผู้หาคำตอบในชีวิตในเรื่องนั้นที่เป็นสาระสำคัญในชีวิตของน้องด้วยตัวเอง หมอดูอาจจะบอกได้เพียงแนวทางเท่านั้น" แต่ทั้งนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการ.. พิจารณาในเหตุผลดังกล่าว หรือสาเหตุที่แท้จริงในความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนในคำทำนายของหมอดูว่า แท้จริงแล้วมาจากสิ่งใดแน่

**ส่วนที่ 2.** เป็นการแสดงผลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถาม โดยจะแบ่งออกเป็น ข้อมูลในส่วน  
ของหมอดู และข้อมูลในส่วนของผู้เข้ารับบริการ

★ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามในส่วนของหมอดู มีดังนี้

**วิธีการสื่อสารของหมอดูโดยการใช้สรรพนามแทนตัวเอง และใช้เรียกผู้เข้ารับบริการ**

คำสรรพนามที่หมอดูใช้		ทรงเจ้า	12ราศี	ไฟอิปซี	รวม
แทนตัวเอง	เรียกลูกค้า	ทางใน			
ผม	คุณ	1	8	4	13
ไม่แทนตัวเอง	เธอ ,คุณ,หนู,เรา	2	6	2	10
ตา,ปู่,พ่อ,แม่	หลาน,ลูก,หนู,เรา	8	1		9
หมอ	คุณ ,เธอ ,หนู		6	3	9
กู,ไม่แทนตัวเอง	มึง,แก,เอ็ง	7		1	8
พี่	น้อง,เรา,หนู ,คุณ		1	7	8
ชั้น	เธอ	4	1	1	6
พี่ ,ไม่แทนตัวเอง	เรียกชื่อ		1	4	5
ไม่แทนตัวเอง ,แม่	เจ้า ,ตัวดวงเจ้า	3			3
พี่ (ชื่อเล่นหมอดู)	เธอ	1	1		2
พี่ (ชื่อเล่นหมอดู)	เรา,เรียกชื่อ			2	2
หนู -พี่				1	1
	รวม	25	25	25	75

คำสรรพนามที่หมอคูแต่ละประเภทใช้แทนตัวเองและใช้เรียกผู้เข้ารับบริการ พบว่า

คำสรรพนามที่หมอคูใช้แทนตัวเองและใช้เรียกผู้เข้ารับบริการของหมอคูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะใช้ ตา,ปู่,พ่อ,แม่ - หลาน,ลูก,หนู,เรา รองลงมาคือ กู - มึง,แก และ ชู้ - เธอ

คำสรรพนามที่หมอคูใช้แทนตัวเองและใช้เรียกผู้เข้ารับบริการของหมอคูประเภท12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ จะใช้ ผม - คุณ รองลงมาคือ หมอ - คุณ, เธอ, หนู และ ไม่ใช่คำแทนตัวเอง - เธอ, คุณ, หนู, เรา

คำสรรพนามที่หมอคูใช้แทนตัวเองและใช้เรียกผู้เข้ารับบริการของหมอคูประเภทไฟขี้ปี่ส่วนใหญ่ จะใช้ พี่ - น้อง,เรา,หนู รองลงมาคือ ผม,คุณ และ พี่ - เรียกชื่อ

## วิธีการสื่อสารในช่วงแรกของหมอดู

สิ่งที่หมอดูพูดในช่วงแรกของการดูดวง	ทรงเจ้า ทางใน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
พูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวรับบริการ เป็นการบอกถึงภาพรวม/ บอกเป็นข้อๆ,เรียงเรื่อง	3	13	8	24
ถามถึงปัญหา / สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการอยากรู้ก่อน	14	4	5	23
พูดถึงสิ่งที่รับบริการคิด / สิ่งที่เป็นปัญหา	4	2	7	13
พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา	2	3	3	8
พูดเรื่องต่างๆไป เป็นเหมือน แนวคิด ความเป็นจริง	1	2	1	4
พูดถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างคร่าวๆแล้วค่อยทยายเจาะลึก			1	1
ไม่พูด ผู้รับบริการต้องเป็นฝ่ายถามเอง หมอดูจะตอบคำถาม ให้ตามจำนวนข้อที่กำหนด	1			1
รวม	25	25	25	75

### วิธีการสื่อสารในช่วงแรกของหมอดูส่วนใหญ่ พบว่า

สิ่งที่หมอดูประเภททรงเจ้าหรือนั่งทางในพูดในช่วงแรกของการดูดวงส่วนใหญ่ จะเป็นการถามถึงปัญหา / สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการอยากรู้ก่อน รองลงมาคือ พูดถึงสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการคิด / สิ่งที่เป็นปัญหา และ พูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ บริการ เป็นการบอกถึงภาพรวม/บอกเป็นข้อๆ,เรียงเรื่อง

สิ่งที่หมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)พูดในช่วงแรกของการดูดวงส่วนใหญ่ จะเป็นการพูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นการบอกถึงภาพรวม/บอกเป็นข้อๆ,เรียงเรื่อง รองลงมาคือ ถามถึงปัญหา / สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ อยากรู้ก่อน และ พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา

สิ่งที่หมอดูประเภทไฟยิปซี พูดในช่วงแรกของการดูดวงส่วนใหญ่ จะเป็นการพูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นการบอกถึงภาพรวม/บอกเป็นข้อๆ,เรียงเรื่องรองลงมาคือ พูดถึงสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ คิด / สิ่งที่เป็นปัญหา และ ถามถึงปัญหา / สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ อยากรู้ก่อน

### วิธีการสื่อสารของหมอดูที่ใช้ในการปฏิเสธความรู้สึกของผู้เข้ารับบริการ

วิธีการที่หมอดูใช้แสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ท่านหวัง- สิ่งที่ท่านถาม	ทรงเจ้า ทางใน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
พูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ)และมีการอธิบาย ให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น	4	10	11	25
พูดตรง อย่างสั้นๆชัดเจน (ใช้คำพูดที่ตรง)ไม่มีการอธิบาย สิ่งใดตามมา	10	3	1	14
พูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรง)แล้วก็เปลี่ยนไปพูดเรื่องอื่นที่เป็น เรื่องที่ดีในดวง	1	5	1	6
ใช้การนิ่ง ไม่ตอบในสิ่งที่ถามนั้น แล้วพูดถึงเรื่องอื่นแทน	2	1	1	3
พูดอ้อมๆ ตอบไม่ตรงคำถามที่ถาม แต่รู้สึกได้ว่าเป็นการ แสดงออกเชิงปฏิเสธ			2	2
ไม่มี	8	6	9	25
รวม	25	25	25	75

วิธีการสื่อสารของหมอดูที่ใช้ในการปฏิเสธความรู้สึก ความหวังของผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ พบว่า

หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะใช้วิธี พูดตรง อย่างสั้นๆชัดเจน (ใช้คำพูดที่ตรง)ไม่มีการอธิบายสิ่งใดตามมา รองลงมาคือ ไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม

หมอดูประเภท12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีพูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ)และมีการอธิบายให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น รองลงมาคือ รองลงมาคือ ไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม

หมอดูประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ จะใช้วิธีพูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ)และมีการอธิบายให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น รองลงมาคือ รองลงมาคือ ไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม

วิธีการสื่อสารที่ใช้ในการอธิบาย ทำความเข้าใจกับผู้ให้บริการ(การปรับตัวเพื่อให้สอดคล้อง)

วิธีการที่หมอดูใช้เมื่อเวลาที่ท่านถามซ้ำ-สงสัย-แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อในคำทำนาย	ทรงเจ้า ทางใน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม	9	8	9	26
อธิบายในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ ไม่เชื่อเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น	7	5	8	20
พูดในสิ่งที่ดีเรื่องอื่นเข้ามาเสริม พูดถึงข้อยกเว้นที่อาจจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้อีก	1	6	4	11
นั่ง ยิ้ม แล้วเปลี่ยนเรื่องไปเป็นเรื่องอื่นอย่างใจเย็น		1	2	3
ดู, ขึ้นเสียง, แสดงอาการโมโห ไม่พอใจ	2		1	3
เปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนประเด็นไปอย่างรวดเร็ว	2	1		3
ไม่สนใจ ยังคงทำนายต่อไป	2			2
อธิบายเพิ่มแบบกว้างๆ พยายามพูดถึงสิ่งอื่นเพื่อมาเชื่อมโยงให้มีน้ำหนัก (ไข่ม้อยละ,เห็นม้อยละ)		1	1	2
ไม่มี เพราะไม่เคยแสดงอาการนั้น	2	3		5
รวม	25	25	25	75

วิธีการสื่อสารที่ใช้ในการอธิบาย ทำความเข้าใจกับผู้เข้ารับบริการ ซึ่งหมายถึงวิธีการที่หมอดูแต่ละประเภทเลือกใช้เมื่อเวลาที่ผู้เข้ารับบริการถามซ้ำ สงสัย หรือแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อในคำทำนาย ส่วนใหญ่ พบว่า

หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะใช้วิธี ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม รองลงมาคือ อธิบายในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ ไม่เชื่อเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

หมอดูประเภท12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ จะใช้วิธี ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม รองลงมาคือ พูดในสิ่งที่ดีเรื่องอื่นเข้ามาเสริม พูดถึงข้อยกเว้นที่อาจจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้อีก

หมอดูประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ จะใช้วิธี ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม รองลงมาคือ อธิบายในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ ไม่เชื่อเพื่อให้เข้าใจมากขึ้น

### วิธีการสื่อสารของหมอดูเพื่อใช้ในการให้คำแนะนำ – วิธีแก้ไขปัญหา

คำแนะนำ – ทางแก้ไข ที่หมอดูมีให้	ทรงเจ้า ทางใน	12 ราศี	ไฟ ยิปซี	รวม
บอกให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำบุญ	9	17	7	33
บอกให้ปรับปรุง-เปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมที่เป็นอยู่เดิม	4	4	8	16
อธิบาย พุดคุยให้ทำความเข้าใจกับปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้น	2	5	9	16
ให้ทำพิธีกรรม,กิจกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์, เสริมดวง	9	5	2	16
บอกวิธีแก้ดวงแก้เคล็ด,วิธีหลีกเลี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนดวงชะตา	2	6	3	11
พูดว่ามันเป็นไปตามดวง เป็นไปเพราะกรรม	2	2	2	6
ไม่มี / ให้เชื่อในสิ่งที่บอก สิ่งที่ทำนาย	2			2
รวม	25	25	25	75

วิธีการสื่อสารของหมอดูเพื่อใช้ในการให้คำแนะนำ – วิธีแก้ไขปัญหาล้วนใหญ่ พบว่าหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะใช้วิธี บอกให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำบุญ และ ให้ทำพิธีกรรม, กิจกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์, เสริมดวงบางอย่าง รองลงมาคือ บอกให้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมที่เป็นอยู่เดิม

หมอดูประเภท12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีบอกให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำบุญ รองลงมาคือ บอกวิธีแก้ดวง, แก้เคล็ด, วิธีหลีกเลี่ยงเพื่อปรับเปลี่ยนดวงชะตา

หมอดูประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ จะใช้วิธีอธิบาย พุดคุยให้ทำความเข้าใจกับปัญหา สิ่งที่เกิดขึ้น รองลงมาคือ บอกให้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนความคิดหรือพฤติกรรมที่เป็นอยู่เดิม

### วิธีการสื่อสารของหมอดูเพื่อใช้ในการยุดิบทสนทนา

การยุดิบทสนทนาของหมอดู	ทรงเจ้า ทางใน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
พูดว่า มีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย	10	10	12	32
พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง	7	5	7	19
พูดสรุปในคำทำนาย ย้ำในคำทำนายเรื่องสำคัญ อีกครั้ง	2	3	2	7
พูดในสิ่งที่ดี เรื่องที่ดี คำทำนายที่ดีเพื่อให้กำลังใจ	3	3	3	6
นิ่ง ไม่พูดอะไรต่อ	1	3		4
จบเอง บอกว่าพอแล้ว บอกแค่นั้น	2			2
เก็บของ, เก็บอุปกรณ์		1	1	2
รวม	25	25	25	75

วิธีการสื่อสารของหมอดูเพื่อใช้ในการยุดิบทสนทนาส่วนใหญ่

หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะใช้วิธีพูดว่า มีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย รองลงมาคือ พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง

หมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ จะใช้วิธีพูดว่า มีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย รองลงมาคือ พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง

หมอดูประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ จะใช้วิธีพูดว่า มีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย รองลงมาคือ พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง

### สิ่งที่แสดงออกได้ถึงความสามารถของหมอดู

ความแม่นยำของหมอดูท่านนี้มาจาก	ทรงเจ้า ทางใน	12 ราศี	ไผ่ยิปซี	รวม
สามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการ ได้ถูกต้อง	13	13	15	41
สามารถทายบุคลิกนิสัย พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการได้ ถูกต้อง	2	7	7	16
สามารถทายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของผู้เข้ารับ บริการ ได้ถูกต้อง	4	4	3	11
สามารถทายถึงสิ่งที่ เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่นชื่อ,จำนวนลูก- พี่น้อง,ตำแหน่งสิ่งของ ของผู้เข้ารับบริการ ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน	4			4
ไม่ค่อยเชื่อถือ / คิดว่าไม่มีความแม่นยำ	2	1		3
รวม	25	25	25	75

สิ่งที่แสดงออกได้ถึงความสามารถของหมอดู, ความแม่นยำของหมอดูส่วนใหญ่ พบว่า  
สิ่งที่แสดงออกได้ถึงความสามารถของหมอดู, ความแม่นยำของหมอดูประเภทคนทรงเจ้า  
หรือนั่งทางในส่วนใหญ่ จะสามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการได้ถูกต้อง  
รองลงมาคือ สามารถทายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาของผู้เข้ารับบริการได้ถูกต้อง และ  
สามารถทายถึงสิ่งที่ เป็นข้อมูลส่วนตัว เช่นชื่อ,จำนวนลูก-พี่น้อง,ตำแหน่งสิ่งของ ของผู้เข้ารับ  
บริการ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน

สิ่งที่แสดงออกได้ถึงความสามารถของหมอดู, ความแม่นยำของหมอดูประเภท12 ราศี  
(วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ จะสามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการได้  
ถูกต้อง รองลงมาคือ สามารถทายบุคลิก นิสัย พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการได้ถูกต้อง

สิ่งที่แสดงออกได้ถึงความสามารถของหมอดู, ความแม่นยำของหมอดูประเภทไผ่ยิปซี  
ส่วนใหญ่ จะสามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการได้ถูกต้อง รองลงมาคือ  
สามารถทายบุคลิก นิสัย พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการได้ถูกต้อง



การแสดงออกถึงความสามารถของหมอดูนั้น จากข้อมูลที่ได้สามารถแสดงถึง  
ความสามารถต่างๆที่ถือเป็นจุดเด่นของหมอดูแต่ละประเภทได้ ดังนี้

**ความสามารถของหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้า  
รับบริการ ( จุดเด่น )**

ดังเช่นคำพูดที่บอกถึงเหตุผลของผู้เข้ารับบริการที่เลือกจะเข้ามารับบริการจากหมอดู  
ประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางใน

" เลือกที่จะมาดูดวงประเภทนี้ เพราะ คุณแม่เพิ่งเสียชีวิต จึงอยากเรียก  
วิญญาณมาสอบถามทุกข์สุขว่าสบายมั๊ย เป็นอย่างไรบ้าง ต้องการอะไร  
เพิ่มเติมบนสวรรค์มั๊ย  
และที่เลือกมาดูกับหมอดูคนนี้เพราะก็เคยมาดูด้วยแล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเพื่อน  
ชวนมา แล้วก็รู้สึกว่าเป็นผู้ทรงศีล เป็นคนดี มีญาณวิเศษจริงๆ

ส่วนความรู้สึกที่ได้รับหลังจากเข้ารับบริการ คือรู้สึกสบายใจ เพราะได้ถามได้รู้  
ทุกข์สุขของคุณแม่ และรู้สึกเหมือนกับว่าได้คุยกับคุณแม่จริงๆ ( เพราะตอนที่  
ร่างทรงเข้าแล้วมีท่าทางเหมือนคุณแม่ตอนมีชีวิตอยู่มาก ) "

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน คนที่ 23 )

" รู้ในสิ่งที่ป็นข้อมูลเฉพาะ ข้อมูลส่วนตัวของเราที่ไม่น่าที่จะรู้ได้ อย่างตัวเอง  
เนี่ยที่จริงก็ไม่ได้เชื่อหมอดูเท่าไรแต่ก็อยากรู้เพราะเพื่อนชวนก็เลยไป พอเข้า  
ไปถึงหมอดูหลังจากเข้าจับมือเราก็พูดขึ้นมาว่า ไม่เชื่อหรอกทั้งๆที่ยังไม่ได้พูด  
อะไรอย่างอื่นกันเลย จากนั้นเค้าก็บอกถึงบ้านเลขที่ที่เราอยู่ ตำแหน่งของต่างๆ  
ที่อยู่ในห้องนอนว่ามีอะไรอยู่ตรงไหน แล้วก็เริ่มทำนายในเรื่องที่เราอยากรู้ แต่ที่  
เด็ดสุดก็คือ พอเราถามถึงแฟน หมอดูพูดขึ้นมาว่า ตอนนี้แฟนเธออยู่ในห้างที่  
ใหญ่มากห้างนึงแถวรังสิต แล้วพอดูเสร็จก็โทรไปหาแฟนถามว่าเธออยู่ในเหนี่ย  
เค้าตอบมา อยู่ฟิวเจอร์ ทำไมเธอ เราก็แบบอึ้งไป แบบ เฮ้ย ! รู้ได้ไง "

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน คนที่ 9 )

โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่า สำหรับการดูดวงประเภทนั่งทางใน หรือ คนทรงเจ้านั้น จุดเด่นของการดูดวงประเภทนี้คือ สามารถให้คำตอบที่แน่ชัดได้ ระบุคำตอบได้เป็น yes – no ไม่มีการพยากรณ์แบบคลุมเคลือ และทุกสิ่งที่ได้มีการทำนายออกไปจะต้องเป็นอย่างนั้นตามที่ ได้ทำนาย นี่คือลักษณะการสื่อสารของหมอดูประเภทนั่งทางใน หรือ คนทรงเจ้า

**ความสามารถของหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้ารับบริการ (จุดเด่น)**

สำหรับหมอดูประเภท 12 ราศี(วันเดือนปีเกิด)นั้น ความแน่นอนความน่าเชื่อถือได้ทางสถิติเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้เกิดการยอมรับจากผู้เข้ารับบริการ เนื่องจากความสามารถที่จะรู้ระยะเวลาที่แน่นอน สามารถที่จะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างค่อนข้างที่แน่นอน ทำให้รู้สึกว่าจะสามารถที่จะรู้อนาคตก่อน สามารถที่จะคาดเดาสิ่งที่จะเกิดล่วงหน้าได้ ความรู้สึกดังกล่าวจึงสามารถตอบสนองความอยากรู้อนาคตของผู้ที่เลือกเข้ารับบริการจากหมอดูประเภทนี้ได้ดี ซึ่ง จะเห็นได้จากคำบอกเล่าเกี่ยวกับความมีชื่อเสียงของหมอดูประเภทนี้

“ หมอดูคนนี้เค้าแม่นนะ ทายว่าจะเกิดอะไรเดือนไหนถูกหมดเลย ”

“ ที่มาเนี่ยก็มาเพื่อ check ดูว่าจะเป็นอย่างไร ที่มาคุยกับหมอดูคนนี้ก็เพราะว่า คราวที่แล้วมาคุยกับแก แล้วแกบอกว่าให้เตรียมตัวเลยจะได้ทุนไปเรียนต่อเมืองนอก ซึ่งตอนนั้นถึงจะเป็นไปได้ไงแล้วมันก็เป็นจริงคือมันไม่ใช่ทุนของมหาลัยที่เรียนนะ แต่เป็นทุนของมหาลัยที่กำลังเรียนอยู่นี่เรียนเกี่ยวกับออกแบบเครื่องประดับที่ฝรั่งเศสนะ ตอนนั้นก็กลับมาที่เลขแหวะมา ”

รวมถึงคำพูดที่บอกถึงเหตุผลของผู้เข้ารับบริการที่เลือกจะเข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)

“ คิดว่า 12 ราศี น่าเชื่อถือมากที่สุด เพราะสามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้อย่างแม่นยำ ”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้า คนที่ 6 )

“ คิดว่า การดูดวงแบบ 12 ราศีน่าที่จะมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดนะ เพราะดูจะเป็นการดูดวงที่สามารถให้คำทำนายออกมาได้ โดยไม่ต้องมีการทำพิธีกรรมพิธีการอะไรให้มาก ”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟิปซี คนที่ 15 )

“ 12 ราศี น่าที่จะเป็นศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุด เนื่องจากมีข้อมูล มีหลักวิชา หลักเกณฑ์ และองค์ความรู้ที่มีมานาน เพียงแต่เรามีปัญญาในการศึกษาศาสตร์นี้ยังน้อยไป

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี คนที่ 22 )

จึงกล่าวได้ว่าความแม่นยำในเรื่องช่วงเวลา ความน่าที่จะเป็นไปได้ด้วยหลักการทางสถิติ หลักฐานที่เป็นข้อมูลในการให้คำทำนาย รวมถึงความเชื่อถือที่มีมานานจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้เข้ารับบริการหลายคนให้ความไว้วางใจกับหมอดูประเภทนี้

**ความสามารถของหมอดูประเภทไฟิปซี (ไฟทาโรต์) ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เข้ารับบริการ** ( จุดเด่น )

ดังเช่นคำพูดที่บอกถึงเหตุผลของผู้เข้ารับบริการที่เลือกจะเข้ามาใช้บริการจากหมอดูประเภทไฟิปซี (ไฟทาโรต์) ดังนี้

พีดี ( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟิปซี คนที่ 12 ) ผู้ที่ไม่มีความชื่นชอบในการดูดวงแต่การมาดูครั้งนี้เพราะแฟนบอกมา และต้องการมาพิสูจน์บางอย่าง

“ ก็คือตอนนั้นแฟนผมเค้ามานั่งคุยกับหมอดูคนนี้แหละ แล้วที่หมอดูเค้าก็บอกว่าถ้าตอนนี้แฟนคุณจะลงทุน ก็คือผมเนี่ยนะ ไปบอกเค้าว่าอย่าเพิ่งยังไม่ได้ ทีนี้เค้าก็มาบอก ผมก็เสียแล้วมารู้ได้ไงแล้วการลงทุนนี่คือผมต้องการลงทุนจริงๆ 1000% ผมก็เลยจะมาดูว่าเค้าจะพูดยังไง ”

หลังจากที่เข้ารับการทำนายพีดีก็ออกมาด้วยสีหน้าที่ยิ้มแฉ่งแล้วก็ตอบว่า

“ เค้าก็รู้จริงๆนะแต่ก็รู้แล้วว่าคิดจะลงทุนจริงๆต้องทำยังไง เค้าพูดแล้วก็เข้าใจ ”

นอกจากนั้นยังมีข้อคิดเห็นบางประการจากผู้เข้ารับบริการที่ได้ให้เหตุผลในเรื่องของความเชื่อถือในศาสตร์ประเภทดังกล่าวไว้ ดังนี้

“ คิดว่าการดูดวงจากไพ่ยิปซีมีความน่าเชื่อถือ เนื่องจากโดยส่วนตัวมีความสนใจในไพ่ยิปซีอยู่แล้ว และรู้สึกว่าการได้รับคำตอบจากไพ่ยิปซีนั้นทำให้เราสามารถเข้าใจความคิดของตัวเองได้มากขึ้น”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมวดหมู่ประเภทไพ่ยิปซี คนที่ 24 )

“คิดว่าแต่ละประเภทมีความชัดเจนคนละแบบ คนทรงเจ้าได้เห็นส่วนยิปซีได้รู้สึก”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมวดหมู่ประเภทคนทรงเจ้า คนที่ 16 )

“ชอบดูดวงแบบไพ่ยิปซี เพราะรู้สึกพูดคุยสนุกกว่า”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมวดหมู่ประเภท12 ราศี คนที่ 11 )

โดยสรุปจึงอาจกล่าวได้ว่า สำหรับการดูดวงประเภทไพ่ยิปซีนั้น จุดเด่นของการดูดวงประเภทนี้ คือ การสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของผู้เข้ารับบริการได้ สามารถรู้ถึงความรู้สึกที่มีอยู่ของผู้เข้ารับบริการขณะนั้นได้ เรียกว่าการแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับคำทำนาย รวมถึงสามารถทำนายในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง คือลักษณะสำคัญในการสื่อสารของหมวดหมู่ไพ่ยิปซี

★ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินแบบสอบถามในส่วนของผู้เข้ารับบริการ มีดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (ทั่วไป)

เพศ	ทรงเจ้า-ทางโน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
หญิง	21	23	22	66
ชาย	4	2	3	9
รวม	25	25	25	75

อายุ	ทรงเจ้า-ทางโน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
20 - 25 ปี	7	7	14	28
26 - 30 ปี	9	8	5	22
31 - 35 ปี	3	5	2	10
36 - 40 ปี	1		2	3
41 - 45 ปี	2	2	1	5
46 - 50 ปี	2	2		4
51 - 55 ปี	1	1	1	3
รวม	25	25	25	75

ระดับการศึกษา	ทรงเจ้า-ทางโน	12 ราศี	ไฟยิปซี	รวม
ประถมศึกษา		1		1
มัธยมศึกษา	5	4	3	12
อนุปริญญา	3	5	4	12
ปริญญาตรี	13	9	11	33
ปริญญาโท	4	6	7	17
รวม	25	25	25	75

อาชีพ	ทรงเจ้า-ทางใน	12 ราศี	ไผ่ยิปซี	รวม
แม่บ้าน	2	3	1	6
ค้าขาย	5	1	1	7
ลูกจ้าง	2	2	2	6
นักเรียน นักศึกษา	3	2	6	11
รับจ้างทั่วไป	2	2	2	6
พนักงานบริษัทเอกชน	3	6	5	14
ประกอบธุรกิจส่วนตัว	3	1	4	8
นักธุรกิจ / ผู้บริหาร	1	1	1	3
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ	4	7	3	14
รวม	25	25	25	75

ความถี่ ในการดูดวง	ทรงเจ้า-ทางใน	12 ราศี	ไผ่ยิปซี	รวม
ครั้งนี้เป็นครั้งแรก	1			1
หลายๆปี / ครั้ง	1			1
ปีละครั้ง	8	15	13	36
2 - 3 ครั้ง / ปี	13	7	7	27
4 - 5 ครั้ง / ปี	2		4	6
มากกว่า 5 ครั้ง / ปี		3	1	4
รวม	25	25	25	75

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้จากกลุ่มผู้เข้ารับบริการจากหมอดูแต่ละประเภท พบว่า

ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้า-นั่งทางใน ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 ปี รองลงมาคือ 20-25 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ มัธยมศึกษา มีอาชีพค้าขาย รองลงมาคือ ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ โดยมีความถี่เฉลี่ยในการดูดวงประมาณ 2-3 ครั้งต่อปี รองลงมาคือ ปีละครั้ง

ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี ( วันเดือนปีเกิด ) ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 ปี รองลงมาคือ 20-25 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

รองลงมาคือ ปริญญาโท ประกอบอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีความถี่เฉลี่ยในการตรวจประมาณ ปีละครั้ง รองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อปี

ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทไฟ้อปซี ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20-25 ปี รองลงมาคือ 26-30 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท ประกอบอาชีพนักเรียน นักศึกษา รองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีความถี่เฉลี่ยในการ ตรวจประมาณ ปีละครั้ง รองลงมาคือ 2-3 ครั้งต่อปี

สาเหตุในการเลือกเข้ามาใช้บริการกับหมอดูท่านนี้ / เข้ามาใช้บริการในครั้งนี้

เลือกดูดวงที่นี้เพราะ	ทรงเจ้า ทางใน	12ราศี	ไฟอิปซี	รวม
1 คนรู้จัก-เพื่อนบอกมาว่าดี แม่น	6	12	12	30
2 อยากรอง อยากรู้อัจฉริยะ	2		2	4
3 อยู่ใกล้บ้าน - ที่ทำงาน - ที่เรียน	4			4
4 บังเอิญ-ไม่ได้ตั้งใจ	1	2		3
5 อยากรู ไม่ได้เจาะจง			3	3
6 รู้จักกัน / เป็นหมอดูประจำของที่บ้าน	1	1		2
7 เคยมาดูแล้วรู้สึกดีว่าแม่น	11	5	3	19
8 น่าเชื่อถือ มีความรู้ความสามารถ		3	1	4
9 เคยมาหาแล้วรู้สึกดี พุคคุยกันรู้เรื่อง		1	3	4
10 ราคาไม่แพง		1		1
11 มากับเพื่อนแล้วบังเอิญหมอดูจำได้ ทักทาย			1	1
รวม	25	25	25	75

\*หมายเหตุ 1. คำตอบในข้อ 1-6 ส่วนใหญ่จะเป็นคำตอบที่พบในส่วนของผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการจากหมอดู (หมอดูที่หมายถึงในการตอบแบบสอบถาม) เป็นครั้งแรก แต่สำหรับคำตอบในข้อ 7-11 จะเป็นคำตอบที่พบในส่วนของผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการจากหมอดูคนเดิม(หมอดูที่หมายถึงในการตอบแบบสอบถาม) มากกว่า 1 ครั้งเท่านั้น

2. มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในครั้งแรกจำนวน 11 คน ผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง จำนวน 14 คน
- มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการจากหมอดูประเภท12 ราศี ( วันเดือนปีเกิด ) ครั้งแรกจำนวน 15 คน ผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง จำนวน 10 คน
- มีผู้ที่เข้ามาใช้บริการจากหมอดูประเภทไฟอิปซี (ไฟทาโรต์) ครั้งแรกจำนวน 16 คน ผู้ที่เคยเข้ามาใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง จำนวน 9 คน

จากการศึกษาถึงสาเหตุที่ผู้เข้ารับบริการเลือกที่จะเข้ามาใช้บริการกับหมอดูท่านนี้ / เข้ามาใช้บริการในครั้งนี้ พบว่า



สาเหตุที่ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในเลือกหมวดท่านนี้ เพราะส่วนใหญ่ รู้สึกว่าหมวดท่านนี้มีความแม่นยำในการทำนาย รองลงมาคือ คนรู้จัก-เพื่อน บอกมาว่าดี แม่่น และ อยู่ใกล้บ้าน - ที่ทำงาน - ที่เรียน

สาเหตุที่ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภท12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)เลือกหมวดท่านนี้เพราะ ส่วนใหญ่ มีคนรู้จัก-เพื่อนบอกมาว่าดี แม่่น รองลงมา คือ รู้สึกว่าหมวดท่านนี้มีความแม่นยำในการทำนาย

สาเหตุที่ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทโหราศาสตร์ส่วนใหญ่เลือกหมวดท่านนี้เพราะส่วนใหญ่ คนรู้จัก-เพื่อนบอกมาว่าดี แม่่น รองลงมาคือ อยากรู้ ไม่ได้เจาะจง, รู้สึกว่าแม่่น, และ เคย มาหาแล้วรู้สึกดี

### ความคาดหวังของผู้ใช้บริการจากการเข้ารับบริการในครั้งนี้

ความคาดหวังจากการมาดูแลครั้งนี้	ทรง เจ้า ทาง ใน	12 ราศี	ไฟ ยิปซี	รวม
ได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย/อยากรู้ [ Answer ]	13	5	5	23
ได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ [ Advise ]	3	8	8	19
ได้ฟังสิ่งที่ดีๆ เพื่อมีกำลังใจ มีความหวังที่จะต่อสู้/แก้ไขปัญหา [ Help ]	5	6	6	17
ได้ฟังสิ่งที่ดีๆ/มีคนสนับสนุนความคิด ทำให้รู้สึกสบายใจขึ้น [ Support ]	1	2	3	6
ไม่ได้คาดหวังอะไร [ Unexpected ]	3	4	3	10
รวม	25	25	25	75

ความคาดหวังของผู้รับบริการในการเข้ามาหาหมอดูแต่ละประเภท พบว่า

ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ มีความคาดหวังว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย/อยากรู้ รองลงมาคือ ได้ฟังสิ่งที่ดีๆ ทำให้มีกำลังใจ มีความหวังที่จะต่อสู้/แก้ไขปัญหา, ได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ และไม่ได้คาดหวัง

ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด) ส่วนใหญ่ มีความคาดหวังว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รองลงมาคือ ได้ฟังสิ่งที่ดีๆ ทำให้มีกำลังใจ มีความหวังที่จะต่อสู้/แก้ไขปัญหา และได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย/อยากรู้

ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ มีความคาดหวังว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รองลงมาคือ ได้ฟังสิ่งที่ดีๆ ทำให้มีกำลังใจ มีความหวังที่จะต่อสู้/แก้ไขปัญหา และได้คำตอบที่แน่ชัด เพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย/อยากรู้

### ปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการในแต่ละความคาดหวัง ได้รับความพึงพอใจ

ความคาดหวังที่จะได้รับ	ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจ				
	บุคลิก ลักษณะ %	วิธีการ พูดคุย %	คำทำนาย ในเชิง + %	คำแนะนำ วิธีแก้ไข %	ความแม่นยำ ของหมอ %
ต้องการคำตอบเพื่อตอบในสิ่งที่ ตนสงสัย อยากรู้ (Answer)	14.54	16.36	21.81	18.18	29.09
ต้องการคำตอบเพื่อนำไป ประกอบการตัดสินใจ (Advise)	9.61	23.07	21.15	26.92	19.23
ต้องการคำตอบเพื่อหาทางออก ในการแก้ไขปัญหา (Help)	11.11	22.22	25	27.78	13.88
ต้องการกำลังใจ ต้องการระบาย ความรู้สึก (Support )	13.63	27.27	31.81	13.63	13.63
ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับ บริการ ( Unexpected)	22.22	16.66	27.77	11.11	22.22

จากการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้เข้ารับบริการแต่ละความคาดหวังเกิดเป็นความรู้สึกพึงพอใจได้นั้น พบว่า

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับบริการที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนเพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย / อยากรู้ ( answer ) ได้รับความพึงพอใจส่วนใหญ่ คือ ความแม่นยำของหมอรองลงมา คือ คำทำนายในเชิงบวก

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับบริการที่มีความคาดหวังว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ( advise ) ได้รับความพึงพอใจส่วนใหญ่ คือ คำแนะนำ – วิธีแก้ไขที่หมอผู้มีให้ รองลงมาคือ คำทำนายในเชิงบวก

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับบริการที่มีความคาดหวังว่าจะฟังที่ดี ทำให้มีกำลังใจมีความหวังที่จะต่อสู้หรือแก้ไขปัญหา ( help ) ได้รับความพึงพอใจส่วนใหญ่ คือ คำแนะนำ – วิธีแก้ไขที่หมอดูมีให้ รองลงมาคือ คำทำนายในเชิงบวก

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับบริการที่มีความคาดหวังว่าจะฟังที่ดี มีคนสนับสนุนความคิดเพื่อทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้น ( support ) ได้รับความพึงพอใจส่วนใหญ่ คือ คำทำนายในเชิงบวก รองลงมาคือ วิธีการพูดคุยของหมอดู

ปัจจัยที่ส่งผลทำให้ผู้เข้ารับบริการที่ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรจากการดูดวงครั้งนี้ ( unexpected ) ได้รับความพึงพอใจส่วนใหญ่ คือ คำทำนายในเชิงบวก รองลงมาคือ บุคลิกลักษณะของหมอดู และ ความแม่นยำของหมอดู

### ความรู้สึกของผู้เข้ารับบริการหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมวด

ความรู้สึกที่ได้รับหลังจากเข้ารับ บริการ	ทรงเจ้า ทางใน		12 ราศี		ไฟยิปซี		รวม	
	ครั้ง แรก	> 1 ครั้ง	ครั้ง แรก	> 1 ครั้ง	ครั้ง แรก	> 1 ครั้ง	ครั้ง แรก	> 1 ครั้ง
[ จากจำนวนคนทั้งหมด ]	[11]	[14]	[15]	[10]	[16]	[9]	[42]	[33]
รู้สึกพึงพอใจ / สบายใจ	8		15		12		35	
	2	6	9	6	8	4	19	16
รู้สึกมีความหวัง/มั่นใจมากขึ้น	8		6		4		18	
	2	6	2	4	2	2	6	12
รู้สึกเฉยๆ	5		4		3		12	
	4	1	4		3		11	1
รู้สึกไม่สบายใจ/ ไม่แน่ใจ	1				5		6	
		1			2	3	2	4
รู้สึกไม่พึงพอใจ	3				1		4	
	3				1		3	1

ความรู้สึกของผู้เข้ารับบริการที่ได้รับหลังจากเข้ารับบริการจากหมวดแต่ละประเภทพบว่า

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่  
รู้สึกพึงพอใจ/สบายใจ และ รู้สึกมีความหวัง รองลงมาคือ รู้สึกเฉยๆ

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้ารับบริการจากหมวดประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่  
รู้สึกพึงพอใจ/สบายใจ รองลงมาคือ รู้สึกมีความหวัง, และ รู้สึกเฉยๆ

ความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทไฟยิปซี)ส่วนใหญ่ รู้สึกพึงพอใจ/  
สบายใจ รองลงมาคือ รู้สึกมีความหวัง

## เหตุผลในแต่ละความรู้สึกของผู้เข้ารับบริการที่ได้รับหลังจากเข้ารับบริการจากหมอ

### เหตุผลที่ทำให้รู้สึกพึงพอใจ / สบายใจ

ความรู้สึกที่ได้รับ	(คน)		ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ				
			บุคลิก ลักษณะ	วิธีการ พูดคุย	คำทำนาย เชิง +	คำแนะนำ วิธีแก้ไข	ความแม่นยำ ของหมอ
รู้สึกพึงพอใจ /สบายใจ	8	ทรงเจ้า	3	5	8	7	7
	14	12 ราศี	5	5	10	5	5
	12	ไผ่ยิปซี	6	10	10	10	7
รวม	34		14	20	28	22	19

จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกพึงพอใจที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมอ ส่วนใหญ่เกิดจาก คำทำนายเชิงบวก รองลงมา คือ คำแนะนำ - วิธีการแก้ไข ปัญหา , วิธีการพูดคุย, และ ความแม่นยำของหมอ

#### คำทำนายในเชิงบวก

รู้สึกพึงพอใจ เพราะคำตอบที่ได้ในครั้งนี้ชัดเจน อาจเป็นเพราะคำถามที่เจาะลึกขึ้น และไม่รู้สีกว่ามี bias กับหมอเหมือนครั้ง

รู้สึกพึงพอใจ เพราะคำทำนายดี หมอทำนายว่าจะมีความรักที่ดี สมหวัง รู้สึกพึงพอใจ เพราะไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไร หรือเป็นคำทำนายที่ไม่ดี, ได้ฟังแต่สิ่งที่ดี

รู้สึกพึงพอใจ เพราะคำทำนายออกมาดี

รู้สึกสบายใจ เพราะพอที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราบ้าง รู้สึกหายเครียด

รู้สึกสบายใจ เพราะอย่างน้อยก็ได้คำตอบที่ทำให้คลายกังวลลงไปได้

รู้สึกสบายใจ เพราะคำทำนายที่ได้เป็นเรื่องที่ดีนั้นหมายถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปเป็นสิ่งที่ดี ปล่อยได้อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ก็เข้าใจ

รู้สึกสบายใจ เพราะพูดถึงอนาคตการงานดี มันคง มีแต่เรื่องดี

รู้สึกสบายใจ เพราะเชื่อว่าเรื่องร้ายๆจะจบลงไม่ช้า

รู้สึกสบายใจ เพราะได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้และได้รู้ถึงการปฏิบัติแก้ไขเพื่อให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

### คำแนะนำ – วิธีการแก้ไขปัญหา

รู้สึกพึงพอใจ หอมคูมีคำแนะนำในการแก้ปัญหา

รู้สึกพึงพอใจ เนื่องจากมีความต้องการที่จะลงทุนในครั้งนี้ 1,000% และสุดท้าย หอมคูก็มา support ความคิดนี้โดยมีทางเลี้ยงให้จากที่ตอนแรก มองว่ายังไม่ควรลงทุนตามที่ได้เคยบอกแฟนไป

รู้สึกสบายใจ เพราะได้ทำบุญ

รู้สึกสบายใจ เพราะได้ฟังในสิ่งที่อยากฟัง และเหมือนเป็นการเตือนสติ ทำให้ มีจุดยืนขึ้นมา

รู้สึกสบายใจ เพราะได้ฟังสิ่งที่ดีและบางเรื่องก็สามารถนำมาประกอบในการ ตัดสินใจได้

### วิธีการพูดคุยของหอมคู

รู้สึกพึงพอใจ เหมือนเป็นการบำบัดทางจิตใจทำให้เกิดความสบายใจ

รู้สึกพึงพอใจ เพราะหอมคูมีวิธีการพูดที่ทำให้เราเข้าใจปัญหา, เข้าใจชีวิตและ เข้าใจตัวเองมากขึ้น

รู้สึกสบายใจ เพราะได้มีการพูดคุยกับผู้ที่เรารู้สึกเชื่อถือ แล้วก็เลยทำให้คิด อะไรบางอย่างได้ เลิกกังวลได้

รู้สึกสบายใจ เพราะรู้สึกเหมือนว่าได้ระบายสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจออกไปแล้ว ซึ่งมันก็มีผลต่อกำลังใจเหมือนกันนะ

### ความแม่นยำของหอมคู

รู้สึกพึงพอใจ เพราะมีบางเรื่องที่ตรงกับความเป็นจริง

รู้สึกสบายใจ เพราะเหตุผลดี

รู้สึกสบายใจ เพราะได้ถามได้รู้ทุกข์สุขของคุณแม่ และรู้สึกเหมือนกับว่าได้คุย กับคุณแม่จริงๆ

เหตุผลที่ทำให้รู้สึกมีความหวัง / มีความมั่นใจเพิ่มขึ้น

ความรู้สึกที่ได้รับ	(คน)		ปัจจัยที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ				
			บุคลิก ลักษณะ	วิธีการ พูดคุย	คำทำนาย ในเชิง +	คำแนะนำ วิธีแก้ไข	ความ แม่นยำ
รู้สึกมีความหวัง	8	ทรงเจ้า	1	2	4	5	6
มีความมั่นใจ	7	12 ราศี	2	4	7	5	4
เพิ่มขึ้น	4	ไฟยิปซี	2	3	12	3	1
รวม	19		5	9	23	13	11

จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกมีความหวังที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมอดู ส่วนใหญ่เกิดจาก คำทำนายเชิงบวก รองลงมา คือ คำแนะนำ – วิธีการแก้ไขปัญหา และ ความแม่นยำของหมอดู

#### คำทำนายในเชิงบวก

รู้สึกมีความหวัง เพราะการมีลูกคือสิ่งที่ตัวเองหวังมานานแล้วถึงแม้ว่าคำทำนายดูไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเราก็อายุมากแล้วแต่ก็รู้สึกดีที่ได้ยินว่าเรายังมีโอกาส

รู้สึกมีความหวัง เพราะในคำทำนายมันก็มีเรื่องจริงอยู่บ้าง เรื่องที่ไม่ดีเรารู้ไว้ก็อาจแก้ไขได้ทัน หรืออาจจะไม่เกิด

รู้สึกมีความหวัง เพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นเอง

รู้สึกมีความหวัง เพราะคำทำนายออกมามี

รู้สึกมีความหวัง เพราะเชื่อว่ามีสิ่งที่ดีๆรออยู่

รู้สึกมั่นใจ เพราะคาดว่ามันจะเกิดสิ่งที่ดีๆในอนาคตตามที่หมอดูทำนาย

รู้สึกมั่นใจ ว่าถ้าทำในสิ่งที่เราอยากทำแล้วจะประสบผลสำเร็จ

รู้สึกมั่นใจ เพราะได้รู้ในสิ่งที่อยากรู้ แม้ว่าจะจริงหรือไม่ก็ตาม



### คำแนะนำ – วิธีการแก้ไขปัญหา

- รู้สึกมีความหวัง เพราะมีทางแก้ไขได้แล้ว
- รู้สึกมีความหวัง เพราะรู้สึกว่ามีความรู้สึกดีที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้วหมอดูก็บอกว่าจะสามารถแก้ไขได้
- รู้สึกมั่นใจ เพราะรู้ว่าจะต้องทำอะไร อย่างไร และสิ่งที่คิดไว้นั้นไม่ผิด

### ความแม่นยำของหมอดู

- รู้สึกมีความหวัง เพราะหมอดูเก่ง
- รู้สึกมั่นใจ เพราะพูดได้ตรงกับเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น มีผลทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น

\* **หมายเหตุ** การแสดงผลต่อไป คือการแสดงถึงเหตุผลของผู้เข้ารับบริการได้รับความรู้สึกในเชิงค่อนข้างไปในทางลบ คือ ความรู้สึกเฉยๆ, ความรู้สึกไม่สบายใจ / ไม่แน่ใจ, และความรู้สึกไม่พึงพอใจ ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลจึงหมายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นความไม่พึงพอใจ

### เหตุผลที่ทำให้รู้สึกเฉยๆ

ความรู้สึกที่ได้รับ	(คน)		ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ				
			บุคลิก ลักษณะ	วิธีการ พูดคุย	คำ ทำนาย ที่ได้รับ	คำแนะนำ วิธีแก้ไข	ความไม่ แม่นยำ ของหมอดู
เฉยๆ	5	ทรงเจ้า					
	4	12 ราศี	1	3	2	1	
	3	โหราศาสตร์	1	1	1		
รวม	12		2	4	3	1	

จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกเฉยๆที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมอดู ส่วนใหญ่เกิดจาก วิธีการพูดคุยจากผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เกิดจาก วิธีการพูดคุยของหมอดู รองลงมา คือ คำทำนายที่ได้รับ และบุคลิกลักษณะของหมอดู

#### วิธีการพูดคุยของหมอดู

รู้สึกเฉยๆ พอใจในระดับหนึ่ง เพราะหมอดูดูไม่ค่อยจริงจัง ชอบพูดไปหัวเราะไป

#### คำทำนายที่ได้รับ

รู้สึกเฉยๆ เพราะรู้สึกว่าคำทำนายที่ได้ยังคงครึ่งๆกลางๆ รู้สึกยังงงๆอยู่ เหมือนกินข้าวแล้วยังไม่อิ่ม

รู้สึกเฉยๆ เพราะดูไปงั้นๆ นิสัยกับอดีตของตัวเองก็รู้อยู่แล้ว บอกมาทำไม

#### บุคลิกลักษณะของหมอดู

รู้สึกเฉยๆ มาดูเพราะอยากลอง ตอนที่ดูก็รู้สึกขัดแย้งเพราะดูน่าเชื่อถือมาก ท่าทางและบรรยากาศดูน่าจะเป็นของจริงที่มีเจ้าแม่มาลงองค์ แต่เมื่อพิจารณาเหตุผลหลังจากได้ดูแล้วก็ยังปักใจไม่เชื่ออยู่ดี

## เหตุผลที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ / ไม่แน่ใจ

ความรู้สึกที่ได้รับ	(คน)		ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ				ความไม่ แม่นยำ ของหมวด ของหมวด
			บุคลิก ลักษณะ	วิธีการ พูดคุย	คำ ทำนาย ในเชิง -	คำแนะนำ วิธีแก้ไข	
รู้สึกไม่สบาย ใจ/ไม่แน่ใจ	1	ทรงเจ้า			1		
		12 ราศี					
	5	ไพยิปซี	1		5		
รวม	6		1		6		

จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกไม่สบายใจ / ไม่แน่ใจที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมวด ส่วนใหญ่เกิดจาก คำทำนายในเชิงลบ รองลงมา คือ บุคลิกลักษณะของหมวด

### คำทำนายในเชิงลบ

รู้สึกไม่แน่ใจ เพราะเรื่องที่ยากรู้ในตอนแรกนั้นจริงแล้วก็ไม่ยากให้มันเป็นจริง  
รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ เพราะดูแล้วทำให้คิดมาก

รู้สึกไม่แน่ใจ เพราะมีเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดเลยรู้สึกเป็นกังวล แต่ในขณะเดียวกัน  
ก็รู้ว่าจะมีเรื่องอื่นที่ดีๆเกิดขึ้นตามมา

รู้สึกไม่แน่ใจ เพราะคำทำนายของตัวเองไม่ค่อยดี แต่เพราะเชื่อว่าหมวดแม่นยำ  
เลยไม่อยากให้เกิด

รู้สึกไม่แน่ใจ ยังสับสนในตัวเองอยู่ มีกำลังใจที่จะทำแต่ก็ไม่อยากให้คำทำนาย  
เป็นอย่างนั้น

รู้สึกไม่แน่ใจ เพราะรู้อย่างใจไม่ได้กับคำทำนายที่แท้จริง เพราะมันไม่เป็นไป  
อย่างที่ต้องการ แต่ก็รู้ว่าหมวดหวังดี

### บุคลิกลักษณะของหมวด

รู้สึกไม่แน่ใจ ก็เพราะตัวหมวดด้วยที่ชอบอารมณ์ขึ้นๆลง เหมือนจะพูดจาดีแต่  
พอเราไม่เชื่อก็มาดุดันและก็พูดเหมือนจะแสดงว่าตัวเองเก่งอะไร  
อย่างเงี้ย

### เหตุผลที่ทำให้รู้สึกไม่พึงพอใจ

ความรู้สึกที่ได้รับ	(คน)		ปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ				ความไม่ แม่นยำ ของหมวด
			บุคลิก ลักษณะ	วิธีการ พูดคุย	คำ ทำนาย ในเชิง -	คำแนะนำ วิธีแก้ไข	
รู้สึก ไม่พึงพอใจ	3	ทรงเจ้า	2	3	3		1
		12 ราศี					
	1	ไฟอิปซี		1			1
รวม	4		2	4	3		2

จากผลการวิจัยพบว่า ความรู้สึกไม่พึงพอใจที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมวด ส่วนใหญ่เกิดจาก วิธีการพูดคุยของหมวด รองลงมา คือ คำทำนายในเชิงลบ , ความไม่แม่นยำหมวด, และ บุคลิกลักษณะของหมวด

#### วิธีการพูดคุยของหมวด

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะหมวดพูดไม่ดี ไม่ชอบ

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย นี้ก็จะจบก็จบ แต่หมวดอาจจะมีความสามารถจริงก็ได้

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะรู้สึกว่าหมวดไม่น่าเชื่อถือ (การพูดจากการทำความเข้าใจ)

#### คำทำนายในเชิงลบ

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะคำทำนายไม่ดี

#### ความไม่แม่นยำของหมวด

รู้สึกไม่พึงพอใจ เนื่องจากหมวดทายเราผิด เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นซักหน่อย

#### บุคลิกลักษณะของหมวด

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะรู้สึกว่าหมวดไม่น่าเชื่อถือ

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะ รู้สึกว่าหมวดจะมีความมั่นใจในตัวเองมากเกินไปซะเหลือเกิน

รู้สึกไม่พึงพอใจ เพราะรู้สึกว่าหมวดมั่นใจในตัวเองมากเกินไป

### การเปลี่ยนแปลงของปัญหาหลังจากที่ได้เข้ารับบริการจากหมอ

การเปลี่ยนแปลงของปัญหา หลังจากเข้ารับบริการ	ทรงเจ้า		12 ราศี		ไฟยิปซี		รวม	
	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง
[ จากจำนวนคนทั้งหมด ]	[11]	[14]	[15]	[10]	[16]	[9]	[42]	[33]
รู้สึกว่ามีมากขึ้นกว่าเดิม	1				2		3	
	1				2		3	
รู้สึกว่ายังมีเท่าเดิม	9		3		5		17	
	6	3	3		5		14	3
เฉยๆ / ไม่ได้รู้สึกอะไร	2		2		-		4	
	2		2				4	
รู้สึกว่ามีเท่าเดิมแต่มีทางแก้ไข/ สบายใจขึ้น	3		11		12		26	
		3	6	5	6	6	12	14
รู้สึกว่ามีปัญหาที่เคยมี มั่นน้อยลง	10		9		6		25	
	2	8	4	5	3	3	9	16

การเปลี่ยนแปลงของปัญหาหลังจากเข้ารับบริการจากหมอแต่ละประเภท พบว่า  
 ผู้เข้ารับบริการจากหมอประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางโนส่วนใหญ่ รู้สึกว่าปัญหาที่เคย  
 มี มั่นน้อยลง รองลงมาคือ รู้สึกว่ายังมีเท่าเดิม, รู้สึกว่ามีเท่าเดิม แต่มีทางแก้ไข / สบายใจขึ้น  
 ผู้เข้ารับบริการจากหมอประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ รู้สึกว่ามีเท่าเดิม แต่  
 มีทางแก้ไข / สบายใจขึ้น รองลงมาคือ รู้สึกว่าปัญหาที่เคยมี มั่นน้อยลง, รู้สึกว่ายังมีเท่าเดิม  
 ผู้เข้ารับบริการจากหมอประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ รู้สึกว่ามีเท่าเดิม แต่มีทางแก้ไข /  
 สบายใจขึ้น รองลงมาคือ รู้สึกว่ายังมีเท่าเดิม, รู้สึกว่าปัญหาที่เคยมี มั่นน้อยลง

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการกับหมอดูคนเดิมอีก

ความตั้งใจในการกลับเข้ามารับ บริการกับหมอดูคนเดิมอีก	ทรงเจ้า		12 ราศี		ไฟยิปซี		รวม	
	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง	ครั้งแรก	> 1 ครั้ง
[ จากจำนวนคนทั้งหมด ]	[11]	[14]	[15]	[10]	[16]	[9]	[42]	[33]
กลับมาอย่างแน่นอน	2		5		5		12	
		2	1	4	1	4	2	10
นำที่จะกลับมา	3		5		3		11	
		3	2	3	1	2	3	8
ยังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส	13		8		16		37	
	3	10	5	3	13	3	21	16
คิดว่าคงจะไม่กลับมาแล้ว	8		3		1		12	
	8		3		1		12	

ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการกับหมอดูคนเดิมอีกนั้น พบว่า

ความคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่ คิดว่ายังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส รองลงมาคือ คิดว่าคงจะไม่กลับมาแล้ว

ความคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี (วันเดือนปีเกิด)ส่วนใหญ่ คิดว่ายังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส รองลงมาคือ กลับมาอย่างแน่นอน, และนำที่จะกลับมา

ความคิดเห็นของผู้ที่เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟยิปซีส่วนใหญ่ คิดว่ายังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส รองลงมาคือ กลับมาอย่างแน่นอน

### ส่วนที่ 3. การแสดงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ของผู้วิจัย มีดังนี้

#### วิธีการสื่อสารของหมอดู

รูปแบบวิธีการสื่อสารของหมอดูจะประกอบไปด้วย 4 ช่วงหลัก คือ

ช่วงที่ 1 ช่วงของการทำความรู้จักในเบื้องต้น

ช่วงที่ 2 ช่วงของการเข้าสู่การให้คำทำนาย

ช่วงที่ 3 ช่วงของการสนทนาโต้ตอบระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการ

ช่วงที่ 4 ช่วงสุดท้ายของการสนทนา

#### ช่วงที่ 1 ช่วงของการทำความรู้จักในเบื้องต้น

ในช่วงนี้รูปแบบวิธีการสื่อสารของหมอดูที่เกิดขึ้นจะมีความแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละศาสตร์ แต่วัตถุประสงค์หลักของช่วงนี้จะมีความเหมือนกันนั่นคือ เป็นการแสดงถึงความเชื่อและแสดงออกถึงรูปแบบที่ศาสตร์แต่ละประเภทให้ความสำคัญและจะนำมาใช้ในการให้คำทำนาย โดยผู้วิจัยมองว่าในช่วงของการสร้างพิธีกรรมเฉพาะนี้เป็นเหมือนการสร้างศรัทธา ความน่าเชื่อถือให้กับศาสตร์ของตนหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นช่วงของการสร้างพิธีกรรมเฉพาะของแต่ละศาสตร์ก็ได้

เมื่อผ่านการสร้างพิธีกรรมเฉพาะของแต่ละศาสตร์แล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเตรียมตัวเพื่อจะทำการเริ่มต้นเข้าสู่การทำนาย บทบาทหลักในการเป็นผู้สื่อสารคือตัวหมอดู ผู้เข้ารับบริการจะมีบทบาทเพียงเป็นการตอบสนองในสิ่งที่หมอดูบอกให้กระทำตาม และช่วงนี้จะเป็นการที่ผู้เข้ารับบริการต้องมีการแนะนำตัวกับหมอดู การแนะนำตัวนั้นอาจหมายถึง การบอกชื่อ - นามสกุล, การบอกถึงวันเดือนปีเกิด, การยื่นมือให้กับหมอดู, หรือการแนะนำตัวผ่านทางสัญลักษณ์บางอย่าง ซึ่งในการแนะนำตัวของผู้เข้ารับบริการนี้จะเป็นเหมือนข้อมูลแรกที่ได้มีการส่งไปยังหมอดูเพื่อที่จะรับคำทำนายเป็นข้อมูลแลกเปลี่ยนกลับคืน

#### หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางใน

การแนะนำตัวหรือการให้ข้อมูลแรกกับหมอดูประเภทนี้ ที่พบคือ ใช้การจับมือของผู้เข้ารับบริการตลอดช่วงระยะเวลาของการทำนาย หรือในบางท่านอาจจะเพียงใช้มองดูที่ฝ่ามือของผู้เข้ารับบริการในบางครั้ง นอกจากนั้นอาจมีการให้เขียนชื่อใส่กระดาษแล้วนำไปใส่ไว้ในพาน หรืออาจจะมีการขอรูปหากเป็นกรณีที่ต้องการถามถึงบุคคลที่ 3 แล้วนำรูปดังกล่าวไปใส่ในพาน

เช่นกัน ในบางท่านจะใช้การดูชื่อของผู้เข้ารับบริการที่เขียนไว้เป็นระยะขณะที่มีการให้คำทำนาย แต่โดยส่วนใหญ่ถือว่าการแนะนำตัวของผู้เข้ารับบริการหรือการขอข้อมูลแรกจากผู้เข้ารับบริการ นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าใดสำหรับตัวหมอดู หมอดูประเภทนี้ส่วนใหญ่จะสามารถเข้าสู่บทสนทนาระหว่างกันได้โดยไม่ต้องมีการแนะนำตัว หรือขอข้อมูลแรก พิธีกรรมที่เกิดขึ้น หมอดูจะเป็นผู้กระทำคนเดียวทั้งหมด

หมอดูประเภท 12 ราศี ( วันเดือนปีเกิด )

การแนะนำตัวหรือการให้ข้อมูลแรกกับหมอดูประเภทนี้ ที่พบคือ เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับ วัน เดือน ปีเกิด เวลาเกิด และในหมอดูบางท่านนั้นอาจที่จะขอข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นไป อีก เช่น สถานที่ที่เกิด จังหวัดที่เกิด ฯลฯ เนื่องจากเหตุผลที่ว่าหากได้ข้อมูลในส่วนนี้ละเอียดมากขึ้นเท่าใดก็จะสามารถรู้จักตัวของผู้เข้ารับบริการได้มากขึ้นเท่านั้น จากนั้นเมื่อได้ข้อมูลแรกจากผู้เข้ารับบริการแล้วหมอดูก็จะนำข้อมูลดังกล่าวไปทำการผูกดวง พิธีกรรมที่เกิดขึ้นหมอดูจะเป็นผู้กระทำคนเดียวทั้งหมด

หมอดูประเภทไฟยิปซี ( ไฟทาโรต์ )

การแนะนำตัวหรือการให้ข้อมูลแรกกับหมอดูประเภทนี้ ที่พบคือ เป็นการบอกวันเดือนปี และอาจรวมถึงเวลาที่เกิด พร้อมกับการเลือกไฟของหมอดู, การบอกชื่อจริงนามสกุลจริง พร้อมกับเลือกไฟ, หรือไม่ต้องบอกสิ่งใดกับตัวหมอดูแต่ให้บอกข้อมูลบางอย่างกับไฟแทน ( เรียก ลักษณะการกระทำเช่นนี้ว่าเป็นการอธิษฐานกับไฟ ) จากนั้นจึงทำการเลือกไฟ จึงกล่าวได้ว่า พิธีกรรมที่เกิดขึ้นของหมอดูประเภทนี้นั้นจะเป็นการประกอบพิธีกรรมร่วมกันระหว่างตัวหมอดู กับตัวผู้เข้ารับบริการ

กล่าวได้ว่า ในช่วงนี้การสื่อสารที่เกิดขึ้นจะเป็นการทำความรู้จักซึ่งกันและกันในเบื้องต้น หมอดู จะรู้จักผู้เข้ารับบริการผ่านจากข้อมูลแรก สำหรับผู้เข้ารับบริการจะรู้จักเพียงศาสตร์ และการสร้าง พิธีกรรมยังไม่สามารถรู้จักตัวหมอดูจากช่วงนี้ ซึ่งโดยสรุปแล้วในช่วงนี้วิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้น ของหมอดูจะเป็นไปเพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับศาสตร์ของตน โดยวิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้น จะมาจากความเชื่อและที่มาของแต่ละศาสตร์ รวมถึงความเชื่อของหมอดูที่มีต่อศาสตร์นั้นๆที่ตน เป็นอยู่



## ช่วงที่ 2 ช่วงของการเข้าสู่การให้คำทำนาย

เมื่อผู้เข้ารับบริการได้ทำการแนะนำตัวหรือการส่งข้อมูลแรกของตนเองให้กับหมอดูไป ลำดับต่อมาก็จะเป็นหน้าที่ของหมอดูที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างมาคืนกลับไปยังผู้เข้ารับบริการ แต่การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนี้ข้อมูลดังกล่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นข้อมูลของผู้เข้ารับบริการเพียงเท่านั้น ข้อมูลที่เป็นส่วนของตัวหมอดูจะไม่มีมีการแลกเปลี่ยนกันในทางตรงแต่ข้อมูลของตัวหมอดูที่ผู้เข้ารับบริการจะได้รับนั้นจะเป็นการรับรู้ได้โดยทางอ้อมมากกว่า โดยรับรู้ผ่านบุคลิกลักษณะ วิธีการสื่อสาร การพูดจา รวมถึงความสามารถที่มี การสื่อสารระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการในช่วงนี้จึงถือได้ว่ามีลักษณะการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันที่แตกต่างไปจากการสื่อสารระหว่างบุคคลในครั้งแรกโดยทั่วไป ที่ต่างฝ่ายต่างที่จะต้องมีการทำความรู้จักกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลของตัวเองระหว่างกันโดยตรง

ในช่วงนี้ลักษณะวิธีการสื่อสารระหว่างบุคคลบางอย่างจะเริ่มเกิดขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้น การแสดงออกถึงบทบาทและสถานภาพระหว่างกันจะเริ่มปรากฏในช่วงนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า สถานภาพและบทบาทระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการนั้น จะไม่มีความแน่นอนตายตัวเสมอ ไม่มี การกำหนดอย่างชัดเจนตามบทบาทในสังคม แต่ผู้ที่กำหนดบทบาทนั้นจะมาจากตัวหมอดู และในขณะที่เดียวกันบทบาทดังกล่าวก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องได้รับการยอมรับเสมอไปด้วยเช่นกัน การแสดงออกถึงบทบาทและสถานภาพดังกล่าว ในเบื้องต้นสามารถพิจารณาได้จาก สรรพนามที่หมอดูใช้แทนตัวเองและใช้เรียกผู้เข้ารับบริการ รวมถึงการจัดอันดับในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน

การสื่อสาร โดยการใช้สรรพนามของหมอดูแต่ละประเภท

ประเภทหมอดู	วิธีการสื่อสารที่พบส่วนใหญ่	วิธีการสื่อสารที่พบ รองลงมา
ทรงเจ้า-นั่งทางใน	ตา,ปู่,พ่อ,แม่ - หลาน,ลูก,หนู,เรา	กู - มึง, แก และ ชัน - เธอ
12 ราศี	ผม - คุณ	หมอ - คุณ, เธอ, หนู และไม่ใช่ คำแทนตัวเอง - เธอ,คุณ, หนู, เรา
ไพ่ยิปซี	พี่ - น้อง,เรา,หนู	ผม,คุณ และ พี่ - เรียกชื่อ

จากตารางที่แสดงถึงการสรุปผลในเรื่องของการใช้สรรพนามของหมอดูแต่ละประเภทนี้ จะพบว่า หมอดูแต่ละประเภทจะมีรูปแบบเฉพาะบางอย่างในการแสดงออกถึงบทบาทและสถานภาพระหว่างตนเองกับผู้เข้ารับบริการ

คำสรรพนามประเภท ตา,ปู่,พ่อ,แม่ - หลาน,ลูก,หนู, เรา, ไม่แทนตัวเอง, แม่ - เจ้า, ตัวดวงเจ้า, กู,ไม่แทนตัวเอง - มึง,แก,เอ็ง, ชัน - เธอ จะพบมากในหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน ซึ่งคำสรรพนามในลักษณะดังกล่าวนี้สามารถสะท้อนให้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวหมอดูและผู้เข้ารับบริการได้มากที่สุด การใช้สรรพนามในลักษณะนี้แสดงออกได้ถึงความเชื่อในเรื่องสถานภาพที่แตกต่างอย่างมากระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการได้เป็นอย่างดี เป็นการแสดงถึงความมีอิทธิพลที่เหนือกว่าของตัวหมอดู ถึงแม้จะเป็นการใช้คำที่สุภาพแต่ระยะห่างระหว่างวัยก็ทำให้รู้สึกว่าคุณต้องเคารพและต้องเชื่อฟัง

คำสรรพนามประเภท หมอ - คุณ, เธอ, หนู, ผม - คุณ, ไม่แทนตัวเอง - เธอ, คุณ,หนู,เรา จะพบมากในหมอดูประเภท 12 ราศี ( วันเดือนปีเกิด ) และเป็นที่น่าสังเกตว่าจะมีการใช้สรรพนามเรียกแทนตัวเองว่าหมอจากหมอดูประเภทนี้ประเภทเดียวเท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงถึงความเชื่อในเรื่องบทบาทของหมอดูของตนเองได้อีกทางหนึ่ง ส่วนในกรณีที่หมอดูไม่มีการแทนตัวเองนั้นอาจเนื่องจากหมอดูคนดังกล่าวเป็นผู้หญิง สรรพนามที่เป็นทางการและแสดงถึงบทบาทที่น่าเคารพสำหรับผู้หญิงนั้นยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนคำว่าผมและหมอ การใช้สรรพนามในลักษณะนี้จัดว่ามีระยะห่างและแสดงออกถึงความมีอิทธิพลเหนือเช่นกันเพียงแต่การแสดงออกโดยการใช้คำสรรพนามในลักษณะนี้จะเป็นการแสดงถึงความน่าเชื่อถือ น่าเคารพ และมีอิทธิพลเหนือแบบสุภาพและเป็นทางการมากกว่า

คำสรรพนามประเภท พี่ - น้อง,เรา,หนู, คุณ, พี่, ไม่แทนตัวเอง - เรียกชื่อ, พี่ (ชื่อเล่นหมอดู) - เรา,เรียกชื่อ, พี่ (ชื่อเล่นหมอดู) - เธอ สรรพนามเหล่านี้จะพบมากในหมอดูประเภทไพ่ยิปซี ซึ่งจะพบว่ามีความแตกต่างในเรื่องของการแสดงออกในบทบาทและสถานะมากกว่าหมอดูในประเภทอื่น การเรียกตัวเองว่าพี่หรือเรียกชื่อของผู้เข้ารับบริการนั้นแสดงถึงความเป็นกันเองซึ่งในการแสดงออกดังกล่าวอาจจะมาจากลักษณะของศาสตร์ที่มองว่าเป็นศาสตร์ใหม่ที่มีความ

ทันสมัยมากขึ้นประกอบกับหากพิจารณาในข้อมูลประชากรแล้วจะพบว่า ผู้ที่เข้ารับบริการจากหมอคุณประเทณีส่วนใหญ่จะมีอายุอยู่ที่ 20-25 ปี และมีอาชีพเป็นนักเรียน นักศึกษา การใช้สรรพนามในลักษณะดังกล่าวจึงได้รับการคาดว่าจะสามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสมที่สุด แต่ในกรณีที่ผู้ใช้สรรพนาม พี่ (ชื่อเล่นหมอคุณ) – เธอ การใช้สรรพนามในลักษณะนี้จะมีการแสดงออกถึงความแตกต่างระว่างหมอกับผู้เข้ารับบริการอยู่บ้าง เหมือนกับว่าจะเป็นการแสดงถึงความเป็นกันเอง แต่ในความเชื่อลึกๆของหมอก็คือมีความเชื่อว่าหมอกุควรจะมีสถานภาพสูงกว่าผู้เข้ารับบริการจึงยังคงมีการแสดงออกถึงระยะห่างผ่านทางการใช้สรรพนามแทนตัวผู้เข้ารับบริการว่า เธอ

โดยลักษณะของการใช้สรรพนามของหมอกุที่แสดงออกถึงความแตกต่างทางสถานภาพ หรือแสดงออกถึงระยะห่างระหว่างกันให้เกิดขึ้นมาก คือการแสดงออกถึงความน่าเกรงขามที่หมอกุต้องการให้ผู้เข้ารับบริการได้รับรู้

ลักษณะของการใช้สรรพนามของหมอกุที่แสดงออกถึงความแตกต่างทางสถานภาพ หรือแสดงออกถึงระยะห่างระหว่างกันให้เกิดขึ้นในระดับปานกลางคือมีความสุภาพอยู่ในคำพูด การแสดงออกถึงความเป็นผู้ที่น่าเคารพเคารพ น่านับถือ คือความรู้สึกที่หมอกุต้องการให้ผู้เข้ารับบริการได้รับรู้

ลักษณะของการใช้สรรพนามของหมอกุที่แสดงออกถึงความแตกต่างทางสถานภาพน้อย หรือแสดงออกถึงระยะห่างระหว่างกันให้เกิดขึ้นน้อยหรือแทบจะไม่มีเลยนั้น คือการแสดงถึงความรู้สึกเป็นกันเองที่หมอกุต้องการให้ผู้เข้ารับบริการได้รับรู้

การใช้สรรพนามจึงเป็นการแสดงออกให้ผู้เข้ารับบริการได้เริ่มที่จะรู้จักตัวหมอกุและรับรู้ถึงสถานภาพของตนรวมถึงเป็นการสร้างให้เกิดเป็นความรู้สึกบางประการ เช่น รู้สึกเกรงกลัว รู้สึกเกรงใจ รู้สึกเชื่อถือ รู้สึกสบายใจ เป็นต้น

สิ่งต่อไปที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นั้นคือ การจัดอันดับในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอกุกับผู้เข้ารับบริการ ซึ่งการเลือกใช้วิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงวิธีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่หมอกุแต่ละคน แต่ละประเภทเลือกใช้ ลักษณะของการจัดอันดับในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างหมอกุกับผู้เข้ารับบริการ แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ

◆ การสื่อสารในลักษณะของการถาม – ตอบ (question – answer) วิธีการสื่อสารจะเป็นลักษณะที่มีการแบ่งหน้าที่ มีการจัดลำดับการมีปฏิสัมพันธ์ไว้อย่างชัดเจน ฝ่ายหนึ่งจะมีหน้าที่ถาม และอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีหน้าที่ตอบ การสื่อสารระหว่างกันจะเป็นไปแบบเป็นช่วงๆ เรื่องราวหรือเนื้อหาที่เกิดขึ้นจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน หรือหากมีก็จัดว่ามีน้อยมาก บทบาทที่สำคัญจะเป็นของคนใดคนหนึ่งในกลุ่มสนทนาอย่างเด่นชัดและเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสื่อสารเป็นอย่างมาก การสื่อสารในลักษณะนี้จะไม่ส่งผลให้เกิดเป็นความรู้สึกระหว่างกันเท่าใดนัก เนื่องจากความไม่ต่อเนื่องในการสนทนาระหว่างกัน และคำพูดที่ใช้ในการสื่อสารในลักษณะนี้ที่จะมีลักษณะการพูดเพียงสั้นๆ เพียงเท่านั้น การให้คำทำนายในลักษณะของการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้คือ ผู้เข้ารับบริการจะเป็นฝ่ายเปิดประเด็นถามในสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ ในที่นี้ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องของตนเองกับหมอ และหมอก็จะให้คำตอบในสิ่งที่ถามเพียงเท่านั้น คำถามที่จะมาจากตัวหมอจะมีน้อยมาก

◆ การสื่อสารในลักษณะของการบรรยาย (information) วิธีการสื่อสารจะมีลักษณะของการแสดงถึงบทบาทที่สำคัญในการเป็นผู้นำในการสื่อสารคล้ายกับในแบบที่หนึ่งแต่จะยังไม่มากเท่า การสื่อสารในลักษณะของการบรรยายนี้ผู้ที่บทบาทสำคัญจะมีความเด่นชัดมากที่สุดในช่วงแรก เนื่องจากจะเป็นผู้ที่ดำเนินการสนทนาเพียงผู้เดียวเป็นหลัก แต่เมื่อผ่านการบรรยาย หรือมีการให้ข้อมูลแก่ผู้ฟังหรือผู้เข้ารับบริการมาไ้ระยะหนึ่งแล้ว บทบาทที่เคยเด่นเมื่อตอนช่วงต้นนั้นก็จะมีการลดลง จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับบริการในบางครั้งขึ้นมาเป็นผู้มีบทบาทในการสนทนาแทนได้ โดยตัวหมอจะมีการสลับเปลี่ยนหน้าที่ไปเป็นผู้ฟัง หรือก็ยังคงดำเนินบทบาทหลักเหมือนเดิมอยู่เพียงแต่เปิดโอกาสให้กับคู่สนทนาได้มีการแสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเห็นบ้างในบางขณะ

◆ การสื่อสารในลักษณะของการสนทนา (conversation) วิธีการสื่อสารในลักษณะนี้จะมี การแบ่งบทในการสื่อสารโดยให้ความสำคัญกับทั้ง 2 ฝ่าย บทบาทที่แต่ละฝ่ายมีนั้นจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกัน มีการโต้ตอบระหว่างกันเป็นระยะ ไม่ทิ้งช่วงให้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้คุมการสื่อสารที่มีอยู่โดดเด่นเพียงฝ่ายเดียว หัวข้อหรือประเด็นที่เกิดขึ้นในการสื่อสารในลักษณะเช่นนี้จะมีความต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กันในระหว่างที่มีการสื่อสารเกิดขึ้น การสื่อสารในลักษณะของการสนทนาจะมีการแสดงออกทางด้านความรู้สึกประกอบขึ้นได้ในบางครั้ง

ซึ่งการจัดอันดับปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็น(ที่มีบทบาททางการสื่อสารในครั้งนั้นๆได้ โดยผู้ใดที่มีบทบาทในการสื่อสารมากกว่า (เป็นผู้พูด) ก็จะแสดงได้ถึงว่าผู้นั้นมี

สถานภาพสูงกว่าอีกฝ่าย ซึ่งในที่นี้จะพบว่า หมอคู่มือที่มีการจัดอันดับในการปฏิสัมพันธ์แบบการสื่อสารในลักษณะของการถาม – ตอบ (question – answer) จะเป็นหมอคู่มือที่ต้องการมีสถานภาพสูงกว่าผู้เข้ารับบริการอย่างมาก หมอคู่มือที่มีการจัดอันดับในการปฏิสัมพันธ์แบบการสื่อสารในลักษณะการบรรยาย (information) จะเป็นหมอคู่มือที่ต้องการมีสถานภาพสูงกว่าผู้เข้ารับบริการอยู่ในระดับปานกลาง หมอคู่มือที่มีการจัดอันดับในการปฏิสัมพันธ์แบบการสื่อสารในลักษณะของการสนทนา (conversation) จะเป็นหมอคู่มือที่ต้องการมีสถานภาพสูงกว่าผู้เข้ารับบริการอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย หรือเรียกการสร้างการสื่อสารในลักษณะนี้ได้ว่าเป็นความต้องการที่จะสร้างให้เกิดความไว้วางใจมากกว่าที่ต้องการจะมีอำนาจเหนือ

#### วิธีการสื่อสารในช่วงแรกของหมอคู่มือแต่ละประเภทที่มีให้กับผู้เข้ารับบริการ

ประเภทหมอคู่มือ	วิธีการสื่อสารที่พบส่วนใหญ่	วิธีการสื่อสารที่พบ รองลงมา
ทรงเจ้านั่งทางใน	ถามถึงปัญหา/สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการอยากรู้ก่อน	พูดถึงสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการคิด/สิ่งที่ปัญหา และ พูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการเป็นลักษณะของภาพรวมในแต่ละประเด็น
12 ราศี	พูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นลักษณะของภาพรวมในแต่ละประเด็น	ถามถึงปัญหา / สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการอยากรู้ และ พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา
ไพ่อปชี	พูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นลักษณะของภาพรวมในแต่ละประเด็น	พูดถึงสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการคิด / สิ่งที่ปัญหา และ ถามถึงปัญหา / สิ่งที่ผู้เข้ารับบริการอยากรู้

จากตารางที่แสดงถึงการสรุปผลในเรื่องของวิธีการสื่อสารในช่วงแรกของหมอคู่มือแต่ละประเภทที่มีให้กับผู้เข้ารับบริการ แสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักที่เกิดขึ้นของการสื่อสารในช่วงนี้ก็คือความต้องการที่จะแสดงถึงความสามารถในการล่วงรู้เหตุการณ์ ต่างๆ โดยผ่านคำทำนายและวิธีการสื่อสารที่ได้สร้างขึ้นส่งมายังผู้เข้ารับบริการ โดยผู้ที่มิบทบาทหลักในการทำหน้าทีเป็นผู้ส่งสาร ได้แก่ ตัวหมอคู่มือ และตัวผู้เข้ารับบริการก็ยอมรับในบทบาทดังกล่าว เนื่องจากการรับรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่พึงมีและพึงจะเป็นระหว่างหมอคู่มือกับผู้เข้ารับบริการ

จึงกล่าวได้ว่าวิธีการสื่อสารในช่วงแรกของหมอแต่ละประเภทที่มีให้กับผู้เข้ารับบริการ แสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายหลักที่เกิดขึ้นของการสื่อสารในช่วงนี้ก็คือความต้องการที่จะแสดงถึงความสามารถในการล่วงรู้เหตุการณ์ ต่างๆ โดยผ่านคำทำนายและวิธีการสื่อสารที่ได้สร้างขึ้นส่งมายังผู้เข้ารับบริการ โดยผู้ที่มีบทบาทหลักในการทำหน้าทีเป็นผู้ส่งสาร ได้แก่ ตัวหมอ และตัวผู้เข้ารับบริการก็ยอมรับในบทบาทดังกล่าว เนื่องจากการรับรู้ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ที่พึงมีและพึงจะเป็นระหว่างหมอกับผู้เข้ารับบริการ ซึ่งโดยสรุปแล้วในช่วงนี้วิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นของหมอจะเป็นไปเพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตนเอง โดยวิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะมาจากความเชื่อ และจุดประสงค์หรือการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของหมอแต่ละคนเป็นหลัก

### ช่วงที่ 3 ช่วงของการสนทนาโต้ตอบระหว่างหมอกับผู้เข้ารับบริการ

การสื่อสารในช่วงที่ 3 นี้ ประเด็นที่จะเกิดขึ้นจะเกี่ยวกับการโต้ตอบทางความคิดและความรู้สึกระหว่างหมอกับผู้เข้ารับบริการมากกว่าการโต้ตอบทางคำพูดเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ภาษาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะมีการใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อสื่อความหมายรวมกัน ไม่เหมือนกับช่วงที่ 2 ที่การสื่อความหมายระหว่างกันนั้นเน้นในเรื่องวัจนภาษาเพียงอย่างเดียว สาเหตุเนื่องมาจาก เมื่อผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหมอและผู้เข้ารับบริการขึ้นแล้ว ความต้องการในข้อมูลเพิ่มเติมจะเริ่มเกิดขึ้นตามมา ผู้เข้ารับบริการจะเริ่มมีการแสดงออกถึงความรู้สึกและความคิดเพิ่มมากขึ้น เริ่มมีการซักถามในบางเรื่องเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม เริ่มมีคำถาม เริ่มมีความสงสัย เริ่มมีการพิจารณาในสิ่งที่ได้ฟังว่าเป็นอย่างไร ตรงกับความคิดตนเองมากน้อยเพียงใด ตอบสนองความต้องการของตนหรือไม่ การประเมินในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ของผู้เข้ารับบริการจึงเกิดเป็นการโต้ตอบทางการสื่อสารระหว่างหมอกับผู้เข้ารับบริการทั้งทางคำพูดและท่าทางตามมา ประเด็นใน การสื่อสารที่จะเกิดขึ้นจากหมอนั้นจะมีในเรื่องของ การตอบในคำถามที่ไม่ตรงกับความต้องการหรือไม่ตรงกับความหวังของผู้เข้ารับบริการ เป็นเสมือนการตอบคำถามในเชิงปฏิเสธต่อความรู้สึก การต้องมีปฏิกิริยาตอบกลับเมื่อผู้เข้ารับบริการมีการถามย้ำ แสดงอาการสงสัยหรือไม่เชื่อในสิ่งที่ทำนาย รวมถึงการให้คำแนะนำและบอกวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาก็กับผู้เข้ารับบริการ จึงกล่าวได้ว่าวิธีการสื่อสารของหมอที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นั้นจุดประสงค์หลักที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องของการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับคำพูดของตัวหมอเป็นหลัก ดังนั้นการใช้ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกและเพื่อสร้างให้เกิดเป็นความรู้สึกต่างๆ โดยเฉพาะการจงใจให้เกิดเป็นความเชื่อถือเพื่อให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับบริการจึงเป็นวิธีหลักที่จะนำมาใช้

วิธีการสื่อสารที่หมอดูแต่ละประเภทเลือกใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการ  
หวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม

ประเภทหมอดู	วิธีการสื่อสารที่พบส่วนใหญ่	วิธีการสื่อสารที่พบ รองลงมา
คนทรงเจ้า นั่งทางใน	พูดตรง อย่างสั้นๆชัดเจน (ใช้คำพูดที่ตรง) ไม่มีการอธิบายสิ่งใดตามมา	ไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม
12 ราศี	ใช้วิธีพูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ) และมีการอธิบายให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น	ไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม
ไผ่ยิปซี	ใช้วิธีพูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ) และมีการอธิบายให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น	ไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถาม

จากตารางที่แสดงถึงการสรุปผลในเรื่องของวิธีการสื่อสารที่หมอดูแต่ละประเภทเลือกใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถามแสดงให้เห็นว่า วิธีการสื่อสารในลักษณะของการใช้คำพูดที่ตรงนั้นจะเป็นวิธีการสื่อสารที่หมอดูเลือกที่จะใช้ในสถานการณ์ดังกล่าวมากที่สุด แต่ในส่วนของอธิบายที่จะมีให้เพิ่มเติมเพื่อทำให้เกิดเป็นความเข้าใจนั้น จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดเป็นความแตกต่างซึ่งขึ้นอยู่กับหมอดูแต่ละคน นอกจากนั้นการที่พบว่าหมอดูไม่มีคำพูดที่ใช้เพื่อแสดงออกถึงการปฏิเสธในสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการหวัง หรือสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการถามเป็นอันดับรองลงมานั้นอาจตีความได้ 2 ประการ คือหมอดูมีวิธีการพูดที่เป็นการรักษาน้ำใจ รักษาความรู้สึกของผู้เข้ารับบริการ แต่อีกประการหนึ่งก็อาจเป็นไปได้วิธีการสื่อสารที่เป็นการเลี่ยงไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่พอใจนั้น อาจเพียงเพื่อต้องเป็นการสร้างให้ผู้เข้ารับบริการเกิดความรู้สึกกับตนเอง เลยเลี่ยงที่จะไม่พูดความจริง หรือไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้เข้ารับบริการไม่พอใจ

วิธีการที่หมอดูแต่ละประเภทใช้เมื่อเวลาที่ผู้เข้ารับบริการถามซ้ำ สงสัย หรือแสดงความรู้สึก  
ไม่ค่อยเชื่อในคำทำนาย

ประเภท หมอดู	วิธีการสื่อสารที่พบส่วนใหญ่	วิธีการสื่อสารที่พบ รองลงมา
คนทรงเจ้า นั่งทางใน	ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม	อธิบายในสิ่งที่ท่านไม่เชื่อให้ท่านเข้าใจ มากขึ้น
12 ราศี	ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม	พูดในสิ่งที่ดีเรื่องอื่นเข้ามาเสริม พูดถึง ข้อยกเว้นที่อาจจะไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ ได้
ไพ่ยิปซี	ย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม	อธิบายในสิ่งที่ท่านไม่เชื่อให้ท่านเข้าใจ มากขึ้น

จากตารางที่แสดงถึงการสรุปผลในเรื่องของวิธีการที่หมอดูแต่ละประเภทใช้เมื่อเวลาที่ผู้  
เข้ารับบริการถามซ้ำ สงสัย หรือแสดงความรู้สึกไม่ค่อยเชื่อในคำทำนาย พบว่าวิธีการสื่อสารที่  
เกิดขึ้นของหมอดูส่วนใหญ่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในตนเอง เห็นได้จากการเลือกใช้วิธีย้ำ  
ในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม แต่การเชื่อมั่นในตนเองที่มีนั้นจะมีการคำนึงถึงผู้เข้ารับบริการมาก  
น้อยเพียงไร ก็จะขึ้นอยู่กับวิธีการสื่อสารเพิ่มเติมที่หมอดูแต่ละคนจะมีให้ต่อมา ซึ่งพบว่า การ  
สื่อสารในเชิงของการอธิบายจะเป็นสิ่งที่จะนำมาใช้ในลำดับถัดมา แต่การอธิบายดังกล่าวก็  
อาจจะแบ่งได้เป็น การอธิบายเพื่อทำให้เกิดความเข้าใจ หรืออาจจะเป็นการอธิบาย สร้างความ  
เชื่อมโยงให้คล้อยตามก็ได้

วิธีการสื่อสารเพื่อการให้คำแนะนำหรือทางแก้ไขที่หมอดูแต่ละประเภทมีให้กับผู้เข้ารับบริการที่มี  
ปัญหา หรือไม่สบายใจ

ประเภท หมอดู	วิธีการสื่อสารที่พบส่วนใหญ่	วิธีการสื่อสารที่พบ รองลงมา
คนทรงเจ้า นั่งทางใน	บอกให้ทำพิธีกรรม,กิจกรรมเพื่อสะเดาะ เคราะห์, เสริมดวงบางอย่าง	บอกให้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนความคิด หรือพฤติกรรมที่เป็นอยู่เดิม
12 ราศี	บอกให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำบุญ	บอกวิธีแก้ดวง, แก้เคล็ด, วิธีหลีกเลี่ยง เพื่อปรับเปลี่ยนดวงชะตา
ไพ่ยิปซี	อธิบาย พูดคุย ให้ทำความเข้าใจกับ ปัญหา, สิ่งที่เกิดขึ้น	บอกให้ปรับปรุงปรับเปลี่ยนความคิด หรือ พฤติกรรมที่เป็นอยู่เดิม



จากตารางที่แสดงถึงการสรุปผลในเรื่องของวิธีการสื่อสารเพื่อให้คำแนะนำหรือทางแก้ไขที่หมอดูแต่ละประเภทมีให้กับผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหา หรือไม่สบายใจ จะพบว่าหมอดูในแต่ละประเภทจะมีวิธีในการให้คำแนะนำหรือวิธีแก้ไขที่มีลักษณะเฉพาะเป็นของตนเอง ซึ่งแสดงให้เห็นได้ถึงความเชื่อของแต่ละศาสตร์ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวิธีการสื่อสารในเรื่องนี้

หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางโนมีความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อำนาจเหนือธรรมชาติ คำแนะนำหรือทางแก้ไขที่มีให้จึงเป็นลักษณะของการบอกให้ทำพิธีกรรม, กิจกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์, เสริมดวงบางอย่างเป็นส่วนใหญ่

หมอดูประเภท 12 ราศีมีความเชื่อในเรื่องของดวงดาว กาลเวลา ความเป็นไปที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงรวมถึงความเชื่อในเรื่องพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรม คำแนะนำหรือทางแก้ไขที่มีให้จึงเป็นลักษณะของการบอกให้สวดมนต์ นั่งสมาธิ ทำบุญ

หมอดูประเภทโหราศาสตร์มีความเชื่อในเรื่องของจิตใต้สำนึก ความรู้สึกลึกซึ้ง ดังนั้นคำแนะนำหรือทางแก้ไขที่มีให้จึงเป็นลักษณะของการอธิบาย พุดคุย ให้ทำความเข้าใจกับปัญหา, หรือสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า

ซึ่งโดยสรุปแล้วในช่วงนี้วิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นของหมอดูจะเป็นไปเพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำทำนายซึ่งก็คือคำพูดของตน โดยวิธีการสื่อสารที่เกิดขึ้นจะมาจากความเชื่อและบุคลิกลักษณะส่วนตัวของหมอดูแต่ละคนเป็นหลัก

#### ช่วงที่ 4 ช่วงสุดท้ายของการสนทนา

การสื่อสารที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ จะเป็นการสื่อสารที่มีลักษณะและรูปแบบคล้ายกับการสื่อสารโดยทั่วไปมากที่สุด และเป็นช่วงที่การแสดงออกถึงวิธีการสื่อสารต่างๆของหมอดูจะมีน้อยที่สุด เนื่องจากการสร้างความน่าเชื่อถือที่ได้กระทำมาโดยตลอดนั้นได้กระทำผ่านมาตามขั้นตอนต่างๆแล้ว และจุดสำคัญที่จะทำให้เกิดเป็นความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการก็ได้ผ่านมาแล้ว ดังนั้นในช่วงนี้วิธีการสื่อสารจึงเป็นการแสดงออกที่ไม่มีความซับซ้อนมากที่สุด เป็นวิธีการสื่อสารที่ใกล้เคียงกับบทสนทนาทั่วไปมากที่สุด และแสดงออกได้ถึงบทบาทของหมอดูได้ชัดเจนที่สุดเช่นกัน นั่นคือ บทบาทของการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านการตอบในสิ่งที่คนสงสัยและอยากรู้ บทบาทของการเป็นผู้ช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา

วิธีการสื่อสารเพื่อยุติบทสนทนาของหมอดูแต่ละประเภท

ประเภทหมอดู	วิธีการสื่อสารที่พบส่วนใหญ่	วิธีการสื่อสารที่พบ รองลงมา
คนทรงเจ้า นั่งทางใน	พูดว่ามีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย	พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง
12 ราศี	พูดว่ามีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย	พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง
ไผ่ยิปซี	พูดว่ามีอะไรจะถามอีกมั๊ย, อยากรู้อะไรอีกมั๊ย	พูดย้ำในข้อคิด คำแนะนำที่ให้อีกครั้ง

**ข้อสังเกต** จากการสังเกตในช่วงสุดท้ายของการสนทนานั้น พบว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นการยุติหรือจบบทสนทนาที่มีขึ้นระหว่างหมอดูกับผู้ใช้บริการนั้นจะมีความแตกต่างกันบางประการซึ่งเป็นเสมือนเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติบทสนทนาดังกล่าว เช่น การมีผู้ใช้บริการทางอื่นมารอดต่อกิว, หมอดูมีการกำหนดข้อในการถามคำถามให้กับผู้ใช้บริการ, การกำหนดระยะเวลาในการให้บริการซึ่งอาจจะเป็นการกำหนดและรับรู้เองโดยตัวหมอดูหรือจากการตั้งค่าในการอัดเทปอัดซีดี เมื่อครบกำหนดเวลาการอัดเทปหรือซีดีดังกล่าวก็จะสิ้นสุดเป็นการรับรู้ได้ถึง การยุติบทสนทนา

จากการสังเกตในเรื่องเงื่อนไขของเวลา

การกำหนดข้อคำถามให้กับผู้ใช้บริการ เป็นเงื่อนไขของเวลาที่หมอดูประเภทคนทรงเจ้าหรือนั่งทางในส่วนใหญ่เลือกใช้

การเข้ามารอดคิวของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการคนต่อไป จะพบว่าเป็นเงื่อนไขของเวลาที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการกับหมอดูประเภทนี้มากที่สุด

การมีคิวของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการคนต่อไปที่ได้นัดไว้รออยู่ พบได้ว่าเป็นเงื่อนไขของเวลาที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับบริการกับหมอดูประเภทนี้มากที่สุด รองลงมา คือ การกำหนดระยะเวลาของหมอดูเอง โดยจะมาจากคำทำนายที่มีให้ได้สิ้นสุดหรือหมดลง หรือจากการอัดเทปอัดซีดี

จึงกล่าวได้ว่าในช่วงของการยุติบทสนทนานั้น ระยะเวลาจากการกำหนดโดยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดเป็นการสื่อสารในช่วงสุดท้ายนี้

จากการศึกษาพบว่า การสื่อสารระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการที่เกิดขึ้นนั้น หมอดูจะมีบทบาทและสถานภาพที่เหนือกว่า สังเกตได้จากการใช้สรรพนาม การเป็นผู้ควบคุมการสื่อสาร ความเชื่อดั้งเดิมในเรื่องบทบาทของหมอดูในสังคมที่พิจารณาได้จากการที่ผู้เข้ารับบริการต้องเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหา เข้าไปฟังพา หรือขอความช่วยเหลือ สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถสะท้อนได้ถึงสถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกันระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น แต่จะมีมากหรือน้อยเพียงไรนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ที่มีอยู่ในตัวหมอดูแต่ละคน ซึ่งจากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า สถานภาพที่เกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

- 1 สถานภาพที่มีระยะห่างมีความแตกต่างระหว่างกันมาก
- 2 สถานภาพที่มีระยะห่างมีความแตกต่างระหว่างกันปานกลาง
- 3 สถานภาพที่มีระยะห่างมีความแตกต่างระหว่างกันเพียงเล็กน้อย

ซึ่งการสร้างสถานภาพให้เกิดขึ้นในการสื่อสารนี้นอกจากจะเป็นตัวกำหนดได้ถึงบทบาทระหว่างหมอดูและผู้เข้ารับบริการแล้ว ยังเป็นสิ่งที่กำหนดได้ถึงวิธีการสื่อสารของหมอดูอีกทางหนึ่ง กล่าวคือ หมอดูจะปรับและเลือกใช้วิธีการสื่อสารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพที่ตนได้สร้างขึ้นด้วย

## ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจ ในส่วนที่เกิดจากตัวผู้เข้ารับบริการ

จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า ปัจจัยสำคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจของผู้ที่ได้เข้ารับบริการจากหมอ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยหลัก คือ

1. เหตุผลในการเลือกเข้ารับบริการ
2. ความคาดหวังที่จะได้รับจากการเข้ารับบริการ
3. จำนวนครั้งที่ผู้เข้ารับบริการเคยได้เข้ารับบริการ
4. ลักษณะของความเชื่อและวิธีการคิดการให้เหตุผลของผู้เข้ารับบริการ

### 1. เหตุผลในการเลือกเข้ารับบริการ

เนื่องจากสิ่งนี้จะป็นสิ่งที่กระตุ้นทำให้เกิดเป็นการเลือกประเภทของหมอที่จะเข้าไปรับบริการ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดเป็นการสื่อสารระหว่างหมอกับผู้เข้ารับบริการขึ้นมาได้ ผู้เข้ารับบริการจะพิจารณาประเภทของหมอตามทัศนคติของตนในเรื่องของความน่าเชื่อถือ จากนั้นก็อาจจะมีการเปิดรับ หรือมีการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหมอประเภทดังกล่าวจากบุคคลใกล้ชิด และนำไปสู่การตัดสินใจที่จะเข้าไปรับบริการ

ทัศนคติของผู้เข้ารับบริการจะมีความสำคัญต่อการตัดสินใจมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับระดับของดังกล่าวที่ทัศนคติมีอยู่แต่เดิม หากที่มีอยู่เป็นทัศนคติที่เกิดจากการได้ยินได้ฟังต่อๆกันมา ไม่ได้เกิดจากการพิจารณาของตัวเองเท่าใดนัก ทัศนคติในลักษณะเช่นนี้สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากทัศนคติดังกล่าวเป็นทัศนคติที่ได้รับการปลูกฝังมานานทั้งจากประสบการณ์ของตนเอง ความชื่นชอบส่วนตัว และบุคคลใกล้ชิด ทัศนคติในลักษณะหลังนี้ก็มีแนวโน้มที่จะยึดมั่นในสิ่งที่ตนคิดมากกว่า

ดังเช่น ความคิดเห็นในบางส่วนของผู้เข้ารับบริการ ดังต่อไปนี้

“เลือกดูดวงประเภทนี้เพราะส่วนตัวมีความสนใจในการดูดวงประเภทนี้อยู่แล้ว “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอประเภท ไพยิปซี)

“เลือกที่จะมาดูดวงประเภทนี้ เพราะรู้สึกว่าคุณน่าเชื่อถือ ใช้ข้อมูลจากผู้เข้ารับบริการน้อย “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน )

“คิดว่าหมอดูประเภทคนทรงเจ้ามีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดและไม่คิดที่จะไปดู  
เนื่องจากคิดว่าไม่น่าที่จะมีการเข้าทรงกันจริง อาจเป็นเพียงการแสดงก็ได้ “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี)

“เลือกที่จะมาดูดวงประเภทนี้เพราะที่บ้านมีความเชื่อกันมาตั้งแต่ก่อนเก่า “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน)

“คิดว่าการดูดวงแบบ 12 ราศีดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือ เพราะเป็นการดูดวงที่มีคำทำนายแบบ  
กว้างๆเกินไป”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท ไพ่ยิปซี)

“ชอบการดูจากไพ่ยิปซีเนื่องจากรู้สึกว่าจะสามารถให้คำทำนายที่เป็นเรื่องที่เฉพาะ ได้ชัดเจนดี”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท ไพ่ยิปซี)

“ไม่เคยดูดวงแบบไพ่ยิปซีเลย เพราะไม่เชื่อถือ เนื่องจากไม่คิดว่ารูปภาพที่มีอยู่บนไฟ  
นั้นจะสามารถทำนายชีวิตของคนเราได้ “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้านั่งทางใน )

“ เลือกมาดูดวงแบบนี้ เพราะโดยส่วนตัวแล้วชอบ มีความสนใจ แล้วตอนนี้ก็กำลัง  
ศึกษาศาสตร์ทางด้านนี้อยู่ “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี)

## 2. ความคาดหวังที่จะได้รับจากการเข้ารับบริการ

ความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการจะเป็นสิ่งที่ผู้เข้ารับบริการจะนำมาใช้ในการประเมินถึง  
ความรู้สึกที่ได้รับหลังจากการเข้ารับบริการว่า สิ่งที่ต้องการและสิ่งที่ได้รับจริงนั้นมีความสัมพันธ์  
และสอดคล้องต่อกันมากน้อยเพียงใด หาก 2 สิ่งนี้มีความความสัมพันธ์และสอดคล้องต่อกันมาก  
การเกิดเป็นความรู้สึกพึงพอใจก็จะมีแนวโน้มที่มาก แต่ในทางตรงกันข้ามหากหาก 2 สิ่งนี้มีความ  
ความสัมพันธ์และสอดคล้องต่อกันน้อย การเกิดเป็นความรู้สึกพึงพอใจก็จะมีแนวโน้มที่น้อย  
หรือลดลงจากเดิมที่เคยมีอยู่เดิม

ดังเช่น ความคิดเห็นในบางส่วนของผู้เข้ารับบริการ ดังต่อไปนี้

“คนรู้จักแนะนำ บอกว่าแม่น สามารถชี้ทางแก้ไขที่ถูกต้องให้ได้ แล้วถ้าปฏิบัติตามจะ  
ได้ผล”

(ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทคนทรงเจ้า คนที่ 7)

“เพื่อนบอกว่าหมอดูคนนี้สามารถดูเรื่องกรรมเก่า เรื่องเกี่ยวกับชาติที่แล้วได้”

(ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภท12 ราศี คนที่ 14)

“รู้สึกว่ามีปัญหาและยังหาทางแก้ไขไม่ได้”

(ผู้เข้ารับบริการจากหมวดประเภทไฟ้ขิปซี คนที่ 14)

### 3. จำนวนครั้งที่ผู้เข้ารับบริการเคยได้เข้ารับบริการ

จำนวนครั้งจัดว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจที่ได้รับจากการเข้ารับบริการ  
จากหมอดู เนื่องจากจำนวนครั้งนั้นสามารถแสดงออกได้ถึงความเชื่อที่มีต่อหมอดูที่ผู้เข้ารับ  
บริการได้เลือกที่จะยังคงเข้าไปใช้บริการ และแสดงถึงความต่อเนื่องของการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  
ยิ่งจำนวนครั้งที่แสดงถึงความถี่ในการเลือกเข้ารับบริการซ้ำมากเท่าใด แนวโน้มของความพึง  
พอใจที่จะได้รับจากการเข้ารับบริการจากหมอดูก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ในบางกรณีจะมีสาเหตุที่  
ทำให้รู้สึกไม่พึงพอใจเกิดขึ้น แต่ผู้เข้ารับบริการจะมีวิธีการในการให้เหตุผลเพื่อลดความรู้สึกที่ไม่  
เชื่อถือต่อหมอดูคนนั้นลงด้วยตนเอง และความรู้สึกเชื่อถือในตัวหมอดูนั้นยังคงมีอยู่ พฤติกรรม  
ในการกลับมาใช้บริการอีกครั้งก็ยังคงเป็นไปในทางบวก

ดังเช่น ความคิดเห็นในบางส่วนของผู้เข้ารับบริการ ดังต่อไปนี้

“รู้สึกไม่แน่ใจ เพราะเรื่องที่ยากรู้ในตอนแรกนั้นจริงแล้วก็ไม่ยากให้มันเป็นจริง “

(ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูเป็น ครั้งที่ 2)

“รู้สึกไม่แน่ใจ ยังสับสนในตัวเองอยู่ มีกำลังใจที่จะทำแต่ก็ไม่อยากให้คำทำนายเป็นอย่างนั้น”

(ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูเป็น ครั้งที่ 3)

“รู้สึกไม่แน่ใจ เพราะรู้ว่ายังทำใจไม่ได้กับคำทำนายที่แท้จริง เพราะมันไม่เป็นไปอย่างที่  
ต้องการ แต่ก็รู้ว่า หมอดูหวังดี”

(ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูเป็น ครั้งที่ 3 )

#### 4. ลักษณะของความเชื่อและวิธีการคิดของผู้เข้ารับบริการ

พื้นฐานความเชื่อและระบบการคิดวิธีการคิดของผู้เข้ารับบริการถือได้ว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง  
ที่มีความสำคัญต่อการเกิดเป็นความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ และถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่  
ส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจได้มากที่สุด

รูปแบบที่เกิดขึ้นในการเข้ารับบริการจากหมอดูนั้นคือ ผู้เข้ารับบริการจะต้องเสียเงิน  
เพื่อที่จะเข้าไปรับบริการ ดังนั้นนั่นหมายความว่าผู้ที่มาเข้ารับบริการมีความยินยอมในการ  
ที่จะเสียเงินส่วนนี้ให้กับหมอดูโดยเชื่อว่าการเสียเงินจำนวนนี้ไปให้กับหมอดูแล้วนั้นหมอดู  
จะสามารถช่วยเหลือในบางเรื่องให้กับตนได้ การยินยอมที่จะเสียค่าบริการจึงเป็นสิ่งที่  
ที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อในบทบาทและความสามารถทั่วไปของหมอดูได้ในระดับหนึ่ง

ลักษณะของความเชื่อและวิธีคิดที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับบริการที่มีต่อคำทำนายจะแบ่งออกได้  
เป็น 3 ลักษณะ คือ

##### 1. ผู้เข้ารับบริการที่มีระดับในการใช้เหตุผลน้อยกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์

ผู้เข้ารับบริการที่มีความเชื่อในบางเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นอยู่แล้ว มีความเชื่อในเรื่อง  
ของหมอดู มีความเชื่อในตัวหมอดูเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมาเข้ารับบริการ หมอดูเพียง  
แค่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตรงกันสิ่งที่ตนคิด ตนเองก็พร้อมที่จะเชื่อหมอดูทำเช่นนั้น  
ในทันที โดยในบางครั้งเรื่องบางเรื่องที่หมอดูได้ให้คำทำนายเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย  
แต่เนื่องจากผู้เข้ารับบริการในลักษณะนี้มีความพร้อมที่จะเชื่อถือเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว  
เหตุผลของผู้เข้ารับบริการที่แสดงออกถึงความชื่นชมในความสามารถของหมอดูนั้น

ดังเช่น ความคิดเห็นในบางส่วนของผู้เข้ารับบริการในส่วนของการให้เหตุผลถึง  
ความเชื่อถือและความรู้สึกที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากเข้ารับบริการจากหมอดู ดังต่อไปนี้

“ที่คิดว่าหมอดูแม่น เพราะว่าหมอดูทายถูกว่าเราเป็นคนยังไง มีนิสัยยังไง ซึ่งเราเองก็เป็นอย่างนั้น “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท ไพ่ยิปซี คนที่ 6 )

“ คือเค้าทายถูกว่าเรากำลังคิดที่จะเปลี่ยนงาน และก็รู้ว่าเราไม่ชอบงานที่ทำอยู่ นี่ คืองานพวกข้าราชการนี่นะ แต่เราอยากทำพวกสินค้านำเข้าส่งออกมากกว่า ซึ่งก็จริงและบริษัทใหม่ที่กำลังจะไปทำก็เป็นบริษัทเกี่ยวกับพวกนี้เหมือนกัน “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท 12 ราศี คนที่ 20 )

“ บรรยายภาศดูน่ากลัวมากเลย โดยเฉพาะที่บอกว่ามีลูกกรอกที่เลี้ยงไว้ แต่ถ้าถามว่าฟังพอใจมั๊ย คิดว่าฟังพอใจนะเพราะคิดว่าหมอดูมีความสามารถ คือเค้าสามารถรู้หรือเรียกว่าเห็นในบางสิ่งได้จริงนะและพอหมอดูมีวิธีแก้ไขมาให้ก็เลยรู้สึกว่ายี่สิบห้าปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้จะมีทางแก้ไข”

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท คนทรงเจ้านั่งทางใน คนที่ 3 )

จากการให้เหตุผลถึงความสามารถหรือที่เรียกว่าความแม่นยำในตัวของหมอดูดังกล่าว จะพบว่าการพิจารณาถึงความแม่นยำหรือความสามารถของหมอดูที่เกิดขึ้นนั้นส่วนหนึ่งจะมาจาก การทายถึงบุคลิกลักษณะนิสัยของผู้เข้ารับบริการได้อย่างถูกต้อง หรือการสามารถทายถึงสิ่งที่เกิดขึ้น สิ่งที่เป็นอดีตที่ผ่านมาได้ถูกต้อง คำทำนายในลักษณะดังกล่าวก็จะทำให้ผู้เข้ารับบริการรู้สึกซื่อซมและเชื่อว่าหมอดูท่านนั้นมีความสามารถ กลุ่มคนในลักษณะนี้จะเป็นผู้ที่พร้อมจะเชื่อในสิ่งที่ตนมีความเชื่อดังกล่าวอยู่แล้ว และความเชื่อดังกล่าวก็มีอยู่ค่อนข้างมาก

แต่ในขณะเดียวกันก็จะมีผู้เข้ารับบริการที่มีลักษณะของความคิดและความเชื่อที่แตกต่างไปจากลักษณะของผู้เข้ารับบริการประเภทที่ 1 นี้

## 2. ผู้เข้ารับบริการที่มีระดับในการใช้เหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรืออารมณ์

ผู้เข้ารับบริการลักษณะนี้จะเป็นคนที่มีความเชื่อในบางเรื่องของตนเองอยู่บ้าง แต่ความเชื่อในเรื่องของหมอดู หรือการมีความเชื่อในตัวหมอดูยังมีน้อย เมื่อมาเข้ารับบริการ จะมีการ พิจารณาคำทำนายที่ได้รับก่อนที่จะมีการตัดสินใจเชื่อ หรือแม้หากคำทำนายเป็นจริงก็ จะมีการ พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในส่วนอื่นๆก่อนที่จะมีการตัดสินใจในทันทีถึงความสามารถของ หมอดู



ดังนั้น ความคิดเห็นในบางส่วนของผู้เข้ารับบริการในส่วนของกาให้เหตุผลถึงความเชื่อถือและความรู้สึกที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากเข้ารับบริการจากหมอ ดังต่อไปนี้

“เฉยๆ นิสัยกับอดีตของตัวเองก็รู้อยู่แล้ว บอกมาทำไม “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท คนทรงเจ้านั่งทางใน คนที่ 2 )

“ ไม่ฟังพอใจ เพราะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย นี่จะจบก็จบ แต่หมอดูอาจจะมี ความสามารถจริงๆก็ได้ แต่คิดว่าสำหรับตัวเองคงจะไม่กลับมาดูกับหมอดู คนนี้แล้ว “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท คนทรงเจ้านั่งทางใน คนที่ 5 )

“ ก็รู้สึกเฉยๆนะคะ ที่จริงที่มาดูเนี่ยก็เพราะว่าอยากลอง ตอนที่ดูก็รู้สึก ซัดแย้งเพราะดูน่าเชื่อถือมากทั้งท่าทางและบรรยากาศดูน่าจะเป็นของจริงที่มี เจ้าแม่มาลงองค์”

“ คือจริงๆแล้วอยากให้หมอดูมีคำแนะนำหรือให้ข้อคิดอะไรที่ดีๆ มากกว่า การที่จะมาบอกว่าอ้อ เราดวงดีนะ ยังไงก็สำเร็จ ยังไงก็ทำได้ คือมันฟัง แล้วก็แบบว่า มันจะดีเกินไปรีเปลา อะไรทำนองนี้ก็เลยยังไม่รู้สึกเชื่อถือ เท่าไหร่ “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภท ไพ่ฮิปซี คนที่ 12 )

จะเห็นได้ว่าการให้เหตุผลของบุคคลในลักษณะนี้ สามารถสะท้อนถึงลักษณะของความเชื่อและวิถีคิดได้ว่า เป็นบุคคลที่จะมีการพิจารณาในคำทำนายก่อนที่จะมีการตัดสินใจในเชื่อ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอาจจะมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1. ระบบความเชื่อหรือวิธีการคิดที่มีอยู่นั้นขึ้นอยู่กับระบบเหตุผลเป็นหลัก หรือ 2. สิ่งที่หมอดูพูดหมอดูทำนายไม่ตรงกับความเชื่อเดิมหรือความต้องการที่จะได้ยืนยันจึงทำการปิดในการรับ หรือทำการปฏิเสธข้อมูล

3. ผู้เข้ารับบริการที่มีระดับในการใช้เหตุผลความรู้สึกหรืออารมณ์ที่มีระดับไม่แน่นอน

ผู้เข้ารับบริการในลักษณะนี้ในบางครั้งจะยังไม่มี ความเชื่อในเรื่องต่างๆเกิดขึ้นอย่าง แน่นนอน การมารับบริการจากหมอจะเป็นไปเพื่อนำมาทำการประเมินให้เกิดเป็นความเชื่อ บางอย่างเกิดขึ้น ดังนั้น การพิจารณาถึงความสามารถของหมอในแต่ละคนในแต่ละครั้งนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งว่าสอดคล้องหรือมีความสัมพันธ์ในเรื่องใด ดังเช่น ความคิดเห็นในบางส่วนของผู้เข้ารับบริการในส่วนของการให้เหตุผลถึงความเชื่อถือ และความรู้สึกที่ผู้เข้ารับบริการได้รับหลังจากเข้ารับบริการจากหมอ ดังต่อไปนี้

“ ฟังพอใจ เพราะคำตอบที่ได้ในครั้งนี้นี้ชัดเจน อาจเป็นเพราะคำถามที่เจาะลึก ขึ้น และไม่รู้สึกว่ามี bias กับหมอเหมือนครั้งแรก “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทคนทรงเจ้าคนที่ 16 ซึ่งมาดูครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 )

“ ไม่ฟังพอใจ เพราะหมอดูทายเราผิด เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นซักหน่อย ตอนนีเรา ไม่ได้มีเงินอย่างที่หมอดูทายเลย “

( ผู้เข้ารับบริการจากหมอดูประเภทไฟยิปซี คนที่ 18 ซึ่งมาดูครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 )

จะเห็นได้ว่าการยอมรับและความพึงพอใจที่เกิดขึ้นของผู้เข้ารับบริการที่มีความเชื่อ วิธีคิดในลักษณะนี้จะไม่มี ความแน่นอนในการพิจารณาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ความรู้สึกและ อารมณ์ในขณะนั้น ในแต่ละขณะมากกว่าการใช้เหตุผลที่แน่นอน

ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าลักษณะความคิดของผู้เข้ารับบริการที่เกิดขึ้นในการรับรู้ในคำทำนายนี้คือ

การให้เหตุผลของตัวเอง+ความรู้สึก → การยอมรับ ความเชื่อถือ ความพึงพอใจ

↑

ความเชื่อเดิม → การรับรู้ในสิ่งที่เกิดจากการสื่อสารของหมอ

จากข้างต้นในเรื่องของลักษณะของการเกิดเป็นความคิดเห็นดังกล่าว สามารถอธิบายได้ ดังนี้

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความเชื่อบางอย่างที่มากอยู่แล้ว เมื่อได้รับคำทำนายจะใช้เหตุผล ที่มาจากความเชื่อของตัวเองตัดสิน ถ้าคำพูดของหมอดูทำให้เกิดความพึงพอใจ ก็จะถือว่าตรงกับ ความคิดของตน และมองว่าหมอดูท่านนั้นมีความสามารถ

ผู้ที่เข้ามาใช้บริการมีความเชื่อบางอย่างที่มากอยู่แล้ว เมื่อได้รับคำทำนายจะใช้เหตุผลที่มาจากความเชื่อของตัวเองตัดสิน ถ้าคำพูดของหมอดูทำให้เกิดไม่พึงความพึงพอใจ ก็จะถือว่าเริ่มไม่ตรงกับความคิดของตน และมองว่าหมอดูท่านนั้นอาจจะไม่มีความสามารถ

แต่ในผู้เข้ารับบริการบางกลุ่มที่ยังไม่มีการให้เหตุผลของตัวเอง ก็จะยังไม่เกิดความคิดในความคิดหนึ่ง แต่เมื่อได้รับฟังคำทำนายแล้ว ระบบของความคิดก็จะเกิด การวิเคราะห์ การพิจารณา ก็จะตามมา

คนที่ไม่เชื่อ การแสดงออกถึงเหตุผลของผู้พูดย่อมต้องมีมาก ต้องมีสิ่งที่สามารถทำให้เห็นเชิงประจักษ์ได้

แต่คนที่เชื่ออยู่แล้ว แม้สิ่งที่ผู้พูดไม่ได้มีเหตุผลอะไร แต่เมื่อตนเองเชื่อ และคิดว่าตนเองนั้นก็เป็นคนมีเหตุผล สิ่งที่คุณพูดกล่าวก็สามารถที่จะมีเหตุผลในความรู้สึกของผู้ที่พร้อมจะเชื่ออยู่ก่อนแล้วได้อย่างไม่ยาก ซึ่งในความเชื่อว่าคุณพูดหรือหมอดูพูดดี มีเหตุผลนั้น อาจจะไม่สามารถตัดสินได้ถึงควมมีเหตุผลที่แท้จริงในคำพูดนั้นได้ และสิ่งที่จะทำให้เกิดเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดดังกล่าวนี้ ส่วนใหญ่พบว่ามาจากความเชื่อหรือความรู้สึกที่มีอยู่เดิมของผู้ฟัง หรือตัวผู้เข้ารับบริการ

จากผลการวิจัยในส่วนที่ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการพูดของหมอดูในประเด็นต่างๆว่ามีผลต่อความเข้าใจ ความรู้สึกเชื่อถือของผู้เข้ารับบริการมากน้อยเพียงใดนั้น สามารถอธิบายในเรื่องบทบาทของของหมอดูที่มีผลต่อผู้เข้ารับบริการที่แตกต่างเรื่องความเชื่อ วิธีการคิด ได้ดังนี้

ในเรื่องความรู้สึกของการมีเหตุผล ของทั้งฝ่ายหมอดูและผู้เข้ารับบริการนั้น ต่างฝ่ายต่างก็ต้องเชื่อว่าตัวเองมีเหตุ เพราะคนที่มิเหตุผลคือคนที่ จะได้รับการยอมรับในสังคม เมื่อผู้เข้ารับบริการก็เชื่อว่าตัวเองมีเหตุผล ตัวหมอดูก็เชื่อว่าตัวเองมีเหตุผล รวมถึงมีความสามารถ ( ไม่เช่นนั้นคงจะไม่เลือกที่จะเข้ามาใช้บริการ ) ความรู้สึกที่หมอดูคิดว่าผู้เข้ารับบริการจะต้องฟัง จึงเกิดขึ้น

คนที่มาเชื่ออยู่แล้ว พอมาฟังคำพูดหมอดูที่ตนเองเชื่อ หรือที่คิดว่าแม่น ก็เลยเชื่อ พอเชื่ออย่างนี้แล้วคำพูดที่เกิดขึ้นจึงสามารถที่จะเข้ามากระทบกับความคิดต่างๆ ของผู้เข้ารับบริการได้

แต่คนที่ความเชื่อที่มีอยู่ยังมีปริมาณที่ไม่มาก หรือไม่มีเลย การแสดงออกถึงการยอมรับในเหตุผลของคำหมอดูในบางครั้งจึงไม่ต่างดังที่หมอดูคิดจึงเกิดเป็นการโต้แย้ง การอธิบาย

ซึ่งระบบความเชื่อและระบบความคิดต่างๆที่เกิดขึ้นนี้จะมีความสัมพันธ์กับบุคลิกลักษณะของบุคคลแต่ละคน ซึ่งบุคลิกลักษณะหรือบุคลิกภาพของผู้เข้ารับบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจที่จะได้รับการเข้ารับบริการจากหมอดูนั้น จะประกอบไปด้วยบุคลิกภาพที่สำคัญอยู่

4 ลักษณะ คือ 1.บุคลิกภาพในเรื่องของการนับถือตนเอง 2.บุคลิกภาพในเรื่องของการยึดมั่นยึดติดในความคิดของตนเอง 3.บุคลิกภาพในเรื่องของความสามารถในการถูกโน้มน้าวใจ 4.บุคลิกภาพในเรื่องของการมีความคิด ความมีเหตุผล

## วิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจกับผู้เข้ารับบริการ

(เป็นการประเมินความคาดหวังกับสิ่งที่ต้องการได้รับจากการเข้ารับบริการ ในส่วนของหมอ)

ความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการ	สิ่งที่ต้องการจะได้รับจากการเข้ารับบริการ	แนวโน้มของลักษณะคำทำนายที่ต้องการ
ต้องการคำตอบเพื่อตอบในสิ่งที่ตนสงสัยอยากรู้ (Answer)	ความแม่นยำของหมอ คำทำนายในเชิงบวก	คำทำนายที่บอกระบุชัดเจน
ต้องการคำตอบเพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจ (Advise)	คำแนะนำ-วิธีแก้ไขปัญหา วิธีการพูดคุยของหมอ	คำทำนายที่บอกระบุชัดเจน คำทำนายที่มีลักษณะของการให้คำปรึกษา
ต้องการคำตอบเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหา (Help)	คำแนะนำ-วิธีแก้ไขปัญหา คำทำนายในเชิงบวก	คำทำนายที่บอกถึงความน่าจะเป็น ความเป็นไปได้ คำทำนายที่มีลักษณะของการให้คำปรึกษา
ต้องการกำลังใจ ระบายความรู้สึก (Support )	คำทำนายในเชิงบวก วิธีการพูดคุยของหมอ	คำทำนายที่บอกระบุชัดเจน (ในเชิงบวกเท่านั้น) คำทำนายที่บอกถึงความน่าจะเป็น ความเป็นไปได้
ไม่ได้คาดหวังสิ่งใดจากการเข้ารับบริการ (Unexpected)	คำทำนายในเชิงบวก ความแม่นยำของหมอ บุคลิกลักษณะของหมอ	คำทำนายที่บอกระบุชัดเจน คำทำนายที่บอกถึงความน่าจะเป็น ความเป็นไปได้

## วิเคราะห์ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ

จากการสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจในแต่ละความคาดหวังที่พบว่า ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญที่สุดในการที่จะส่งผลให้เกิดเป็นความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากหมอดูนั้นส่วนใหญ่ คือ คำทำนายที่ได้รับจากหมอดู รองลงมาคือ คำแนะนำ – วิธีแก้ไขที่หมอดูมีให้ และ ความสามารถของหมอดู, วิธีการพูดคุย, และบุคลิกลักษณะของหมอดูตามลำดับ

จากข้างต้นจึงพอสรุปได้ว่าความต้องการที่ผู้ใช้บริการแต่ละคนต้องการนั้นถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะใช้ประกอบในการพิจารณาถึงความพึงพอใจที่ได้รับ โดยที่แต่ละคนที่มีแต่ละความต้องการก็จะมีพิจารณาหรือให้ความสำคัญกับปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เข้ารับบริการทุกคนมีความต้องการเหมือนกันหรือเรียกได้ว่าเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้เข้ารับบริการทุกคนนั้น ก็คือความต้องการที่จะได้รับคำทำนายที่ดีที่เป็นของตนเองจากหมอดู ปัจจัยในเรื่องของคำทำนายนี้ ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเกิดเป็นความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ความคาดหวังในเรื่องคำทำนายที่ดีดังกล่าวที่ถือเป็นความต้องการที่แท้จริงที่ผู้เข้ารับบริการมีความต้องการมากที่สุดนั้น แต่ความต้องการดังกล่าวกลับไม่ได้รับการเปิดเผยในการให้เหตุผล เป็นเสมือนความต้องการที่แท้จริงที่แฝงอยู่ในความคิด

แต่หากพิจารณาโดยละเอียดจะพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อแต่ละความคาดหวังนั้น คำทำนายที่ได้รับจากหมอดูถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุด ส่วนปัจจัยอื่นนั้นจะเป็นปัจจัยรองที่ผู้เข้ารับบริการมีความต้องการและมีความคาดหวังที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้หากมีการพิจารณาถึงปัจจัยที่แตกต่างของแต่ละความต้องการนี้แล้วนั้น จะพบว่าความต้องการในแต่ละปัจจัยของแต่ละความต้องการของผู้เข้ารับบริการสามารถสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกลักษณะของบุคคลในแต่ละความคาดหวัง รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของบุคคลในบุคลิกต่างๆได้อีกทางหนึ่งด้วย

บุคคลที่มีความคาดหวังที่จะได้รับคำตอบที่ชัดเจนเพื่อที่จะตอบในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ หรือสงสัย ( Answer ) นั้น ความต้องการของบุคคลที่มีความคาดหวังดังกล่าว คือ คำทำนายที่ได้รับจากหมอดู และ ความสามารถของหมอดู เนื่องจากสิ่งที่ต้องการนั้นบุคคลในลักษณะนี้ต้องการเพียงแค่คำตอบที่ชัดเจน แน่แน่นอน ดังนั้นความสามารถของหมอดูจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง บุคคลที่มีความคาดหวังในลักษณะเช่นนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมีบุคลิกลักษณะที่แนวโน้มที่จะเอียงไปไม่ทางใดทางหนึ่งที่ค่อนข้างสูง หากไม่เป็นคนที่มีความเสี่ยงมาก ไม่ยอมเชื่ออะไรได้ง่ายนอกจากความจริงเชิงประจักษ์ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ก็อาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ใช้เหตุผลในการตัดสินใจโดยเด็ดขาด และความเชื่อมั่นในตัวเองก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ เนื่องจากสิ่งที่ต้องการได้ต้องการเพียงแค่คำตอบ ไม่จำเป็นที่จะต้องมีความเสี่ยงก็ได้ ความเป็นไปได้ในบุคลิกลักษณะของบุคคลในลักษณะเช่นนี้สามารถพิจารณาได้จาก ความถี่ที่เกิดขึ้นในการเข้ารับบริการจากหมอดู หากบุคคลดังกล่าวมีความถี่ในการเข้ารับบริการสูงก็มีความเป็นไปได้ที่บุคคลนั้นจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองเท่าใดนัก แต่หากความถี่ในการเข้ารับบริการต่ำก็มีความเป็นไปได้ที่บุคลิกของบุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง

บุคคลที่มีความคาดหวังที่จะได้รับคำตอบที่แน่ชัดเพื่อที่จะมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ( Advise ) นั้น ความต้องการของบุคคลที่มีความคาดหวังดังกล่าว คือ คำทำนายที่ได้รับจากหมอดู และ คำแนะนำ - วิธีแก้ไขจากหมอดู เนื่องจากบุคคลในลักษณะนี้ต้องการที่จะมีความคิดเห็นอื่นๆเพื่อที่จะนำมาเปรียบเทียบหรือช่วยส่งเสริม ช่วยตัดสินใจในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยมากแล้วบุคคลในลักษณะที่มีความต้องการเช่นนี้จะมีการเตรียมพร้อมในการตัดสินใจ และมีคำตอบบางส่วนที่จะรองลงมือกระทำตามความคิดของตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องการคำยืนยันที่แน่นอนเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่บุคคลที่มีความคาดหวังในลักษณะเช่นนี้จะเป็บุคคลที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่ในระดับหนึ่ง และมีแนวโน้มที่จะไม่เป็นคนที่ปิดกั้นในความคิดของตัวเองเท่าใดนัก ยินดีรับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่นมากกว่าบุคคลในลักษณะอื่นๆ แต่ทั้งนี้ก็ต้องพิจารณาถึงความซ้ำของปัญหาที่บุคคลในลักษณะเช่นนี้มีความต้องการที่จะอยากรู้ รวมถึงความถี่ในการเข้ารับบริการที่บุคคลในลักษณะเช่นนี้มีด้วย เนื่องจากในบางครั้งหากได้พิจารณาถึงสิ่งเหล่านี้ประกอบ อาจพบว่าบุคลิกดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นจะถูกเปลี่ยนแปลงไป บุคลิกลักษณะที่สร้างขึ้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เพราะหากปัญหาที่บุคคลในลักษณะเช่นนี้เลือกที่จะนำมาเป็นคำถามมีความซ้ำในเรื่องที่ถามสูง หรือความถี่ในการเข้ารับบริการจากหมอดูของบุคคลในลักษณะเช่นนี้มีสูง ก็มี

ความเป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะเป็นคนที่มีลักษณะลังเล ไม่กล้าตัดสินใจ กลัวความผิดพลาด รวมถึงความเชื่อมั่นในตัวเอง และการเคารพในตัวเองยังมีน้อย แต่หากความซื่อหรือความถี่ในการเข้ารับบริการจากหมอดูของบุคคลในลักษณะเช่นนี้มีน้อย ก็มีความเป็นไปได้ที่บุคคลในลักษณะดังกล่าวจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นในตัวเอง รวมถึงเป็นผู้ที่มีความเคารพในตัวเองค่อนข้างสูง

บุคคลที่มีความคาดหวังที่จะได้รับฟังสิ่งที่ดี เพื่อที่จะทำให้มีกำลังใจ มีความหวังที่จะต่อสู้/แก้ไขปัญหา ( help ) นั้น ความต้องการของบุคคลที่มีความคาดหวังดังกล่าว คือ ทำนายที่ได้รับจากหมอดู และ คำแนะนำ - วิธีแก้ไขจากหมอดู แต่ถึงแม้ความต้องการที่แท้จริงของบุคคลที่มีความคาดหวังในลักษณะเช่นนี้จะมีความต้องการที่เป็นสิ่งเดียวเหมือนกับบุคคลในลักษณะที่ 2 คือ บุคคลที่มีความคาดหวังที่จะได้รับคำตอบที่แน่ชัดเพื่อที่จะมาใช้ประกอบในการตัดสินใจ ( Advise ) นั้น แต่บุคลิกลักษณะของบุคคล 2 ลักษณะนี้ก็กลับมีความแตกต่างกัน ความแตกต่างที่เกิดขึ้นนั้นมาจาก ลักษณะของความเชื่อมั่นและการเคารพและนับถือตนเอง เนื่องจากบุคคลที่มีลักษณะของความคาดหวังเช่นนี้ ความต้องการในคำแนะนำ - วิธีแก้ไขที่จะได้รับจากหมอดูนั้นจะมีสูงกว่า มีความเป็นไปได้ว่าในปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นบุคคลในลักษณะเช่นนี้มีความรู้สึกว่าจะหมดหนทางที่จะแก้ไข ไม่สามารถหาวิธีแก้ไขด้วยตนเองได้แล้ว รวมถึงในบางกรณีบุคคลในลักษณะเช่นนี้อาจยังไม่เคยที่จะคิดหาทางแก้ไขเรื่องต่างๆในตัวเองเลย แนวโน้มของบุคลิกลักษณะของบุคคลในลักษณะเช่นนี้จะอยู่ในภาวะของบุคคลที่ต้องมีการพึ่งพิงคนอื่นสูง แต่ระดับของความพึ่งพิงคนอื่นนี้จะมามากน้อยเพียงใด สิ่งที่จะสามารถใช้พิจารณาประกอบได้คือ ความคาดหวังในคำแนะนำ - วิธีแก้ไขที่จะได้รับจากหมอดู หากความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาของบุคคลคนนั้นที่ต้องการจะได้รับจากหมอดูเป็นความต้องการที่จะตัดปัญหานั้นลงในทันที ต้องการหาวิธีที่เร็วที่สุด บุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเป็นคนที่มีการพึ่งพิงคนอื่นสูง รวมถึงเป็นคนที่มีมักจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจมากกว่าเหตุผล และเป็นไปได้อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะมีการตัดสินใจด้วยตัวเอง รวมถึงการลำดับในการเลือกผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาของบุคคลนั้นเช่นกัน กล่าวคือ ถ้าหากลำดับในการเลือกผู้ที่จะทำการแก้ปัญหาของบุคคลนั้นเป็นคนอื่นมากเท่าใดก็เป็นไปได้ที่บุคคลดังกล่าวจะมีบุคลิกลักษณะดังกล่าวมาแล้ว แต่ในทางตรงข้ามถ้าหากบุคคลดังกล่าวเลือกที่จะใช้ตนเองเป็นผู้พิจารณาถึงปัญหาก่อนแล้วจึงค่อยเลือกบุคคลอื่นมาเป็นผู้ช่วยในการแก้ไขปัญหา ภาวะในการแสดงออกถึงความพึ่งพิงในตัวบุคคลนั้นก็ลดลงตามลำดับ ในบุคคลลักษณะเช่นนี้อาจจะยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นบุคคลที่จะมีความเชื่อมั่นหรือ ความเคารพนับถือในตนเองมากน้อยเพียงใด เนื่องจากความต้องการในลักษณะเช่นนี้ยัง



ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงคนอื่นสูงขณะเดียวกันก็อาจที่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงได้เช่นกันเป็นพฤติกรรมความขัดแย้งที่สามารถเกิดขึ้นในตัวได้ ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อมั่นในตนเอง ความเคารพนับถือในตนเอง กับภาวะพึ่งพิงไม่สอดคล้องกันเสมอไป ดังเช่นบุคคลคนหนึ่งเก่งทุกเรื่อง มีความมั่นใจในทุกเรื่อง แต่ก็มีบางเรื่องที่ว่าหากเกิดขึ้นระบบการคิดและพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปทันที

บุคคลที่มีความคาดหวังที่จะได้รับฟังสิ่งที่ดีๆ ต้องการให้มีคนสนับสนุนความคิด เพื่อทำให้รู้สึกสบายใจมากขึ้น (support) นั้น ความต้องการของบุคคลที่มีความคาดหวังดังกล่าว คือ ทำนายที่ได้รับจากหมอดู และ วิธีการพูดคุยของหมอดู เนื่องจากบุคคลในลักษณะนี้ หรือในภาวะนี้เรียกได้ว่ามีความเข้มแข็งของจิตใจน้อยที่สุด จึงส่งผลให้บุคคลที่มีความคาดหวังดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะมีบุคลิกที่อ่อนไหวง่าย และไม่ค่อยที่จะมีความมั่นใจในตัวเอง อาจเป็นบุคลิกที่คงอยู่ตลอดเวลา หรืออาจเกิดขึ้นในบางช่วง บางภาวะก็ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ผู้ที่มีความคาดหวังลักษณะเช่นนี้จะมีบุคลิกลักษณะในความอ่อนไหวง่าย และไม่ค่อยที่จะมีความมั่นใจในตัวเองอยู่ในตัวเองสูง อย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าบุคคลที่มีความคาดหวังในลักษณะเช่นนี้ หาก พิสูจน์จะพบว่าสภาพจิตใจที่มีอยู่ในเวลาที่เข้าไปหาหมอดูจะมีสภาพจิตใจที่ห่อเหี่ยว ท้อแท้ใจ ผิดหวัง และไม่มีความสุขสบายใจมากที่สุด ดังนั้นบุคคลในลักษณะนี้ บุคคลที่อยู่ในภาวะนี้จะไม่พร้อมที่จะรับกับสิ่งใดใดที่จะทำให้เกิดเป็นการกดทับมากขึ้นไปได้อีกเนื่องจากสภาพที่เป็นอยู่ ดังนั้นสิ่งที่บุคคลในลักษณะนี้ต้องการ จึงมีความต้องการเพียงแคใครสักคนที่จะมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึกต่างๆ ที่มีอยู่ตอนนี้ออกไป และการแบ่งเบาที่จะเกิดขึ้นได้มีเพียงการสื่อสารเพียงเท่านั้นที่จะสามารถบรรเทา ดังนั้นบุคคลในลักษณะเช่นนี้จึงมีความต้องการในเรื่องของวิธีการสื่อสารพูดคุยและต้องเป็นการสื่อสารพูดคุยที่เป็นในทางบวก และในทางที่ดีเป็นหลัก และเมื่อสภาพจิตใจที่เคยห่อเหี่ยว ท้อแท้ ผิดหวัง ได้รับกำลังใจขึ้นมาบ้าง บุคคลในลักษณะนี้ก็อาจที่จะมีการแสดงออกถึงความคาดหวังในเรื่องอื่นตามมา ส่วนใหญ่ลักษณะของความคาดหวังเช่นนี้จะเป็นลักษณะของภาวะที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นลักษณะประจำ หรือความคาดหวังประจำที่สม่ำเสมอ บุคคลในลักษณะเช่นนี้สามารถที่จะมีบุคลิกอื่นๆ ที่ดีหรือไม่ดีประกอบอยู่ในตัวได้อีกเช่นกัน ซึ่งอาจจะพิจารณาได้จากความคาดหวังที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่เขาพ้นจากสภาวะเช่นนี้ไปแล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่จะสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลที่มีความคาดหวังเช่นนี้มีบุคลิกดังกล่าวมาน้อยเพียงใดนั้นจะสังเกตได้จากระยะเวลาในการดำรงอยู่ของภาวะเช่นนี้ว่ามีมากน้อยเพียงใด หากใช้ระยะเวลาชานานก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นบุคคลที่มีความอ่อนไหวในความรู้สึกสูง และอาจจะเป็นคนที่ปิดกั้นทางความคิด และความรู้สึกสูงได้เช่นกัน เพียงแต่

บางครั้งไม่สามารถรับรู้ได้ว่าตนเองเป็นคนลักษณะดังกล่าว ซึ่งลักษณะของบุคคลที่จะมีลักษณะปิดกั้นทางความคิดและความรู้สึกโดยไม่รู้ตัวนั้น จะแสดงออกได้ทางลักษณะของความซ้ำของปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ตัวเองประสบพบเจอนั่นเอง จึงทำให้ไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ดังกล่าวไปได้ เนื่องจากระบบความคิดที่ยังคงเป็นแบบเดิมๆ และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเอง

บุคคลที่ไม่ได้มีความคาดหวังสิ่งใดจากการเข้ามาใช้บริการ ( Unexpected ) ความต้องการของบุคคลที่มีความคาดหวังดังกล่าว คือ คำทำนายที่ได้รับจากหมอดู ความสามารถของหมอดู, และบุคลิกลักษณะของหมอดู เนื่องจากบุคคลในลักษณะดังกล่าวส่วนใหญ่จะพบในกรณีของผู้ที่เพิ่งเข้ามาใช้บริการจากหมอดูเป็นครั้งแรกทั้งสิ้น ความต้องการที่จะได้รับจึงมีสูงเนื่องจากเป็นเหมือนความต้องการที่จะได้ในเหตุผลหรือสิ่งที่จะสามารถมายืนยันให้ตนเองนั้นเห็นคล้อยตามได้ บุคลิกของคนที่มีความคาดหวังในลักษณะเช่นนี้จะมีความมั่นใจในตนเอง ความเชื่อในความคิดของตัวเอง และความเคารพในตัวเองค่อนข้างสูง แต่จะเป็นคนที่มีเหตุผลหรือไม่และเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมาน้อยเพียงใดนั้น จะต้องพิจารณาจากเหตุผลที่ให้ในหารเกิดเป็นความรู้สึกต่างๆ ดังเช่น หากเป็นบุคคลที่บอกว่าตนเองไม่มีความคาดหวังในการเข้ามาใช้บริการจากหมอดู และผลสุดท้ายที่ได้พบว่า ไม่พึงพอใจเนื่องจากสาเหตุที่เกิดจากปัจจัยภายนอกที่ไม่ใช่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนแต่ยังมีความคิดเห็นในทางบวกให้กับตัวหมอดูอยู่บ้าง บุคคลนี้ยังถือได้ว่าเป็นผู้ที่พอมีเหตุผล และมีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอยู่บ้าง แต่หากความรู้สึกที่ได้รับคือไม่พึงพอใจ และให้เหตุผลโดยยึดตัวเองเป็นหลักเพียงอย่างเดียว แนวโน้มของการเป็นคนที่ไม่มีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นก็อาจจะค่อนข้างที่จะน้อย แต่หากบุคคลที่มึกล่าวว่ตนเองไม่มีความคาดหวังในการเข้ามาใช้บริการ มีการยอมรับชื่นชมในตัวหมอดูอยู่บ้าง รวมถึงมีความรู้สึกที่ไม่ได้เป็นทางลบ แต่พฤติกรรมที่คาดว่ น่าจะเกิดกลับสวนทาง ก็อาจกล่าวได้ว่าบุคคลดังกล่าว นอกจากที่จะมีเหตุผล มีความใจกว้าง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้ว ความมั่นใจในตัวเอง และความเคารพในตัวเองก็ยังมีในตัวบุคคลนั้นสูงเช่นกัน

## การวิเคราะห์ลักษณะของการให้คำทำนาย

ถ้าหากเปรียบเทียบคำทำนายตามรูปแบบของความเชื่อในเรื่องของหน้าที่ของหมอดูตามความคิดของหมอดูแต่ละคนแล้ว วิธีการรวมถึงผลที่ได้จากการได้รับคำทำนายตามรูปแบบของความเชื่อดังกล่าวดังกล่าวจะแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ซึ่งจะสามารถอธิบายได้โดยเปรียบเทียบเหมือนกับการที่ผู้เข้ารับบริการต้องมีการทำข้อสอบ (การที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เป็นปัญหา) และทางที่จะได้ในคำตอบของข้อสอบข้อนั้น ( การหาทางหรือหาวิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากหมอดู จากคำทำนาย )

คำทำนายแบบที่ 1. จะทำการเฉลยคำตอบที่ถูกของข้อนั้นให้ท่าน แต่อาจไม่มีการอธิบายเพิ่มเติม เนื่องจากการให้คำตอบที่ถูกต้องคือรูปแบบที่จะได้จากคำทำนายของหมอดูประเภทนี้ แต่การได้คำตอบในลักษณะนี้บางครั้งตัวท่านก็อาจที่จะยังไม่รู้ถึงวิธีทำหรือที่มาของคำตอบที่ได้ เพียงแต่ท่านสามารถที่จะตอบถูก ต่อไปหากท่านเจอกับโจทย์ข้อเดิมอีกท่านก็อาจที่จะต้องมาถามคนที่จะสามารถให้คำตอบที่ถูกต้องกับท่านใหม่ เนื่องจากการที่ท่านทำข้อสอบข้อที่เคยผ่านมาได้ ไม่ใช่การแก้โจทย์ด้วยตัวของท่านเอง แต่สิ่งที่จะเป็นสาเหตุหากสุดท้ายคือท่านทำข้อสอบข้อที่ท่านมั่นใจว่าท่านทำถูกกลายเป็นท่านทำผิดก็ คือ การบอกคำตอบในข้อนั้นผิดพลาด ซึ่งเนื่องมาจากผู้บอกคือตัวหมอดูนั่นเอง

คำทำนายแบบที่ 2. จะเป็นการที่หมอดูจะเป็นผู้บอกถึงผลที่ท่านจะได้จากการทำข้อสอบข้อนี้ว่าสุดท้ายท่านจะทำถูกหรือทำผิด หากการทำข้อสอบข้อนี้ของท่านยังงัดก็คงจะผิดท่านก็อาจจะต้องทำการเลือกทำข้อใหม่และหมอดูก็จะบอกท่านว่าข้อถัดมานี้ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร สุดท้ายคำทำนายก็จะทำให้ท่านตัดสินใจเลือกทำข้อสอบข้อที่ท่านมีแนวโน้มที่จะทำถูกได้มาก การทำข้อสอบในลักษณะนี้จะไม่ได้เรียงลำดับตามข้อที่มีอย่างต่อเนื่องซึ่งความยากง่ายสำหรับท่านอาจแตกต่างกัน และเพราะท่านอยากเลือกทำแต่ข้อที่ถูกเท่านั้น โดยที่ไม่ทราบว่าจะจริงๆแล้วการเรียงลำดับของโจทย์ที่มีมาให้มันจะเป็นการเรียงลำดับอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน หมายถึงคำตอบของแต่ละข้อจะส่งผลถึงคำตอบข้อถัดไป เป็นเหมือนการบอกใบ้ในคำตอบทีละนิด การที่ท่านจะเลือกทำแต่ข้อที่ง่ายสำหรับท่านเพียงเท่านั้นหรือเลือกทำข้อที่ง่ายก่อนโดยไม่ได้เรียงลำดับ ท่านจะได้ทำแต่ข้อที่ท่านทำได้เคยได้ทำมาแล้ว แต่ข้อที่ยากที่จะทำให้ท่านได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นท่านอาจจะไม่ได้เลือกเนื่องจากท่านไม่ต้องการเสี่ยง สุดท้ายท่านก็อาจจะทำข้อสอบนี้ไม่ครบ และเมื่อท่านทำไม่ครบคำตอบสุดท้ายที่สำคัญท่านก็อาจที่จะไม่ได้รับรู้

หรือเรื่องราวที่ท่านควรจะได้เข้าใจอย่างละเอียดท่านก็อาจจะได้รู้เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งตามที่ท่านอยากรู้เพียงเท่านั้น แต่สิ่งที่จะเป็นสาเหตุหากสุดท้ายคือท่านทำข้อสอบข้อที่ท่านมั่นใจว่าท่านทำถูกกลายเป็นท่านทำผิดก็ คือ การประเมินถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นเกิดความผิดพลาด ซึ่งเนื่องมาจากผู้ประเมินคือตัวหมอดูนั่นเอง

คำทำนายแบบที่ 3. จะเป็นอธิบายถึงข้อสอบข้อที่ท่านกำลังจะทำว่าข้อสอบข้อดังกล่าว นั้นเป็นเรื่องของอะไร ข้อสอบข้อนี้ต้องการให้ทำอย่างไรเพื่อที่จะให้ได้คำตอบที่ถูก แล้วสุดท้ายท่านก็จะเป็นผู้ลงมือทำ แต่ผลที่ได้จากการทำในข้อนี้ท่านอาจทำถูกหรือทำผิดก็ได้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจที่ท่านได้รับจากการอธิบายโจทย์ในข้อนั้น การให้คำอธิบายในโจทย์ดังกล่าวอาจจะไม่ได้เป็นการอธิบายเพื่อมุ่งแต่ให้ท่านตอบถูกเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่มุ่งหวังคือความต้องการที่จะทำให้ท่านสามารถทำความเข้าใจและทำโจทย์ข้อนั้นรวมทั้งข้ออื่นๆที่จะเจอต่อไปได้ แต่สิ่งที่จะเป็นสาเหตุหากสุดท้ายคือท่านทำข้อสอบข้อนี้ผิดนั้น อาจจะมาจาก 1. คำอธิบายที่ท่านได้รับ อาจไม่ชัดเจน ผู้อธิบายคือตัวหมอดูยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้ท่านเข้าใจได้ หรือ 2. ตัวท่านยังไม่เข้าใจในคำอธิบายนั้น ท่านเลยยังทำข้อสอบข้อนี้ไม่ได้ ถ้าหากสาเหตุมาจากตัวท่านเอง แต่ท่านได้เจอผู้ที่มีความจริงจังในการอธิบายในการให้ความช่วยเหลือแก่ท่านแม้บางครั้งคำพูดในการอธิบายอาจจะไม่ได้ถูกใจท่าน (เนื่องจากหมอดูในลักษณะเช่นนี้จะใช้คำพูดที่เป็นความจริงมากกว่าคำพูดที่เอาใจ) รวมถึงตัวท่านเองก็ยังคงมีความตั้งใจที่จะทำข้อสอบข้อนี้อยู่ วันหนึ่งท่านก็อาจจะทำข้อสอบข้อนี้ได้ด้วยตัวของท่านเอง และการได้คำตอบที่ถูกต้องนี้จะมาจากความเข้าใจของท่านที่จะพยายามแก้โจทย์ ผลที่ได้นั้นคือหากต่อไปท่านเจอกับโจทย์เช่นนี้อีก ท่านก็จะสามารถทำได้เพราะท่านเคยผ่านมาแล้ว ท่านเคยได้รับคำแนะนำมาแล้ว ท่านเคยทำมันมาได้แล้วด้วยตัวเอง

ตารางสรุปผลการศึกษาโดยรวม ในเรื่องการสื่อสารระหว่างหมอดูกับผู้เข้ารับบริการ

	คนทรงเจ้านั่งทางใน	12 ราศี	โผยปชี
สิ่งที่แต่ละศาสตร์ให้ความสำคัญ	*-องค์เทพ วิญญาณ อำนาจลึกลับ อำนาจ ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งที่อยู่ เหนือธรรมชาติ  -ความสามารถของ หมอดูเพียงอย่างเดียว ไม่เน้นข้อมูลจากผู้เข้า รับบริการเท่าใด	*-การโคจรของ ดวงดาว การทำมุม ระหว่างดวงดาว ช่วงเวลา  -ข้อมูลจากผู้เข้ารับ บริการในเรื่องที่ เกี่ยวกับความแน่นอน ของเวลา สถานที่ รวมกับความสามารถ ของหมอดู	*-ของความหมายเชิง สัญลักษณ์ รูปภาพ จิตใต้สำนึก  -ความตั้งมั่นของ สมาธิจากตัวผู้เข้ารับ บริการ รวมกับ ความสามารถ ของหมอดู
ลักษณะของหมอดู	ส่วนใหญ่ จะเป็นเพศ หญิง *มีอายุประมาณ 50 ปี ขึ้นไป	ส่วนใหญ่ จะเป็นเพศ หญิง มีอายุประมาณ 30-40 ปี และ อายุ ประมาณ 40-50 ปี	ส่วนใหญ่ จะเป็นเพศ หญิง มีอายุประมาณ 30-40 ปี
ลักษณะในการ แสดงออก การแสดงบุคลิก ท่าทาง	* ค่อนข้างจะมี ลักษณะที่แสดงถึง ความน่าเกรงขาม	* ค่อนข้างจะมี ลักษณะที่แสดงถึง ความน่าเคารพ	* ค่อนข้างจะมี ลักษณะที่แสดงถึง ความเป็นกันเอง
รูปแบบของสถานที่ที่ ใช้ในการให้คำทำนาย	* จะมีสถานที่ประจำ เป็นที่บ้าน, สำนักงาน	* จะมีสถานที่ประจำ เป็นลักษณะการจัด พื้นที่เฉพาะ (Zone)	* จะไม่มีสถานที่ ประจำตลอดแต่มีการ ให้บริการนอกสถานที่
เงื่อนไขการเข้ารับ บริการ	* ไปนั่งรอคิวยัง สถานที่นั้นตามวัน, เวลาที่กำหนด	* สามารถเข้าไปดูได้ เลยโดยบางครั้งไม่ ต้องมีการนัดหมาย ล่วงหน้า	* ต้องมีการนัดหมาย ล่วงหน้าผ่านทาง โทรศัพท์

ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการ	* ส่วนใหญ่อยู่ที่ 10 – 99 บาท	ส่วนใหญ่อยู่ที่ 100 – 200 บาท	ส่วนใหญ่อยู่ที่ 100 – 200 บาท และ * 300 – 400 บาท
ลักษณะคำทำนายตามความเชื่อของศาสตร์	* จะให้ความชัดเจนในลักษณะของสิ่งที่เป็นวัตถุ ตัวบุคคล เป็นการบอกถึงคำตอบหรือผลลัพธ์ที่จะต้องได้ในท้ายที่สุด	* จะให้ความชัดเจนในลักษณะของความ เป็นไปได้หรือ แนวโน้มผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้น เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าถึงความน่าจะเป็นของคำตอบ	* จะให้ความชัดเจนในลักษณะของผลลัพธ์ทางความรู้สึกหรือความคิดที่จะเกิดขึ้นต่อไป เป็นการแสดงถึงผลลัพธ์ที่จะได้จากเหตุการณ์นั้นๆ
ลักษณะคำทำนายที่ตามการรับรู้ในเรื่องของหน้าที่ของหมอดู	* มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบพื้นธง เป็นส่วนใหญ่	* มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบโอนอ่อนผ่อนตาม เป็นส่วนใหญ่	* มีแนวโน้มที่จะเป็นแบบยึดหยุ่น เป็นส่วนใหญ่
การใช้สรรพนาม	* ส่วนใหญ่จะใช้ ตา,ปู่, พ่อ,แม่ - หลาน,ลูก, หลาน,เรา รองลงมาคือ กู - มึง, แก และ ชั้น - เธอ	* ส่วนใหญ่จะใช้ ผม - คุณ รองลงมาคือ หมอ- คุณ, เธอ, หลาน และ ไม่ใช้คำแทนตัว - เธอ, คุณ, หลาน, เรา	* ส่วนใหญ่จะใช้ พี่ - น้อง,เรา, หลาน รองลงมาคือ ผม,คุณ และ พี่ - เรียกชื่อ
วิธีการสื่อสารในช่วงแรก	* ส่วนใหญ่จะเป็นการถามถึงปัญหา/ สิ่งที่คุณเข้ารับบริการอยากรู้ก่อน	ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นการบอกถึงภาพรวม/บอกเป็นข้อๆ,เรียงเรื่อง	ส่วนใหญ่จะเป็นการพูดเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้ารับบริการ เป็นการบอกถึงภาพรวม/บอกเป็นข้อๆ,เรียงเรื่อง
วิธีที่ใช้ในการปฏิเสธความรู้สึก	* ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดตรงอย่างสั้นๆ ชัดเจนไม่มีการอธิบายสิ่งใดตามมา	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ) และมีการอธิบายให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดตรงๆ (ใช้คำพูดที่ตรงแต่ถนอมน้ำใจ)และมีการอธิบายให้เข้าใจในคำตอบนั้นมากขึ้น

วิธีการที่ใช้ในการอธิบาย ทำความเข้าใจกับผู้ใช้รับบริการ	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีย้ำในสิ่งที่ทำนายด้วยคำพูดเดิม
การให้คำแนะนำบอกวิธีแก้ไขปัญหา	*ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบอกให้ทำพิธีกรรม, กิจกรรมเพื่อสะเดาะเคราะห์, เสริมดวงบางอย่าง	*ส่วนใหญ่จะใช้วิธีบอกให้สวดมนต์นั่งสมาธิ ทำบุญ	*ส่วนใหญ่จะใช้วิธีอธิบายพูดคุยให้ทำความเข้าใจกับปัญหา, สิ่งที่เกิดขึ้น
เพื่อใช้ในการยุดิตบทสนทนา	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดว่ามีอะไรจะถามอีกมั๊ย	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดว่ามีอะไรจะถามอีกมั๊ย	ส่วนใหญ่จะใช้วิธีพูดว่ามีอะไรจะถามอีกมั๊ย
เงื่อนไขของเวลา	*มีการกำหนดข้อคำถามให้กับผู้เข้ารับบริการ	* การเข้ามารอต่อคิวของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการคนต่อไป	* การมีคิวของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการคนต่อไปที่ได้นัดไว้รออยู่
สิ่งที่แสดงออกได้ถึงความสามารถ	ส่วนใหญ่จะสามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการ ได้ถูกต้อง * รองลงมาคือ สามารถทายถึงสิ่งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อ, จำนวนลูก-พี่น้อง, ตำแหน่งสิ่งของ ของผู้เข้ารับบริการ ได้อย่างถูกต้องชัดเจน	ส่วนใหญ่จะสามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการ ได้ถูกต้อง รองลงมาคือ สามารถทายบุคลิก นิสัย พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการ ได้ถูกต้อง	ส่วนใหญ่จะสามารถทายถึงสิ่งที่คิด / สิ่งที่เป็นปัญหาของผู้เข้ารับบริการ ได้ถูกต้อง รองลงมาคือ สามารถทายบุคลิก นิสัย พฤติกรรมของผู้เข้ารับบริการ ได้ถูกต้อง
ลักษณะของผู้ที่มาเข้ารับบริการ	ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 ปี	ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 26-30 ปี	ส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง *มีอายุเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 20-25 ปี

ระดับการศึกษา	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี* รองลงมาคือ มัธยมศึกษา	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท	ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ปริญญาโท
อาชีพ	* ส่วนใหญ่ค้าขาย	* ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ	* ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา
ความถี่ในการเข้ารับบริการ	ส่วนใหญ่ 2-3 ครั้ง/ปี	* ส่วนใหญ่ปีละครั้ง	ส่วนใหญ่ 2-3 ครั้ง/ปี
สาเหตุในการเลือกเข้ามารับบริการ	ส่วนใหญ่รู้สึกว่าย่ามอ ดูท่านนี้มีความแม่นยำ ในการทำนาย รองลงมาคือ คนรู้จัก- เพื่อนบอกมาว่าดี แม่น	ส่วนใหญ่ มีคนรู้จัก- เพื่อนบอกมาว่าดี แม่น รองลงมา คือ รู้สึกว่า หมอดูมีความแม่นยำ ในการทำนาย	ส่วนใหญ่ คนรู้จัก- เพื่อนบอกมาว่าดี แม่น  * รองลงมาคือ อยากดู ไม่ได้เจาะจง
ความคาดหวังของผู้เข้ารับบริการ	* คาดหวังว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัดเพื่อตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัย/อยากรู้	คาดหวังว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ	คาดหวังว่าจะได้คำตอบที่แน่ชัดเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ความรู้สึกหลังจากที่ได้เข้ารับบริการ	ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ/สบายใจและ รู้สึกมีความหวังรองลงมาคือ รู้สึกเฉยๆ	ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ/สบายใจรองลงมาคือ รู้สึกมีความหวัง, และ รู้สึกเฉยๆ	ส่วนใหญ่รู้สึกพึงพอใจ/สบายใจรองลงมาคือ รู้สึกมีความหวัง
ความรู้สึกที่มีต่อความเปลี่ยนแปลงของปัญหา	* ส่วนใหญ่รู้สึกว่าย่ามอ ปัญหาที่เคยมีมันน้อยลง	ส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีเท่าเดิมแต่มีทางแก้ไข / สบายใจขึ้น	ส่วนใหญ่ รู้สึกว่ามีเท่าเดิม แต่มีทางแก้ไข / สบายใจขึ้น
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการ	ส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส	ส่วนใหญ่คิดว่ายังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส	ส่วนใหญ่ คิดว่ายังไม่แน่ใจ / อาจจะกลับมาถ้ามีโอกาส

หมายเหตุ \*ตัวพิมพ์หนา คือผลที่มีความแตกต่างเมื่อมีการเปรียบเทียบกันภายในแต่ละประเภท